
คลัสเตอร โอมิครอน

‘กาวไกล’สง‘ดารา’ทาชิงเกาอี้ผูแทนหลักสี่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โบกมือใหชางภาพและส� อมวลชน อําลาการ

ทํางานวันสุดทายในป 2564 เม� อวันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2564

ผวาเคสกาฬสินธุจุดชนวน/บ๊ิกตูส่ังยกระดับรับมือ

             
|

‘4แกนนํา’นอนคุกยาว

ม็อบฉุน!เผาสาดสีศาล

อวยพรใหคนไทยฝาโควิด
กระทรวงกลาโหม • นายกฯ อวยพร

กองทัพหนุนการทํางานทุกรัฐบาล ล่ันไมเคย                 

สอนลูกนองสนับสนุนตนเองคนเดียว   อวย 

พรประชาชนรวมฝาฟนสถานการณ โควิด

ไปดวยกัน ขอส� ออยาขยายความขัดแยง อยา

พาดหัวขาวสรางความต� นตระหนก จับฉลาก

ที่ทําเนียบฯ “บิ๊กตู” มอบเคร� องดูดฝุน โฆษก

รัฐบาลรายยาวรัฐบาลแจกของขวัญปใหม

เพียบ!

เม� อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อวยพร

ปใหมส� อมวลชนทุกประเภท ทุกสํานักขาว                                                         

และส� อสิ่งพิมพ หลังเปนประธานการประ 

ชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 12/2564 วาในนาม

ของนายกฯ และรัฐบาล ขอบคุณในการทํา 

งานรวมกันในชวง 6 ปที่ผานมา หวังเปน

อยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ เสริมสราง

ส� อทุกส� อใหเปนส� อที่มีจรรยาบรรณ 

“สิ่งไหนที่จะขยายเปนความขัดแยง 

ขอใหลดลง เพ� อประเทศชาติจะไดเดินไป

ขางหนา ขอใหชวยกันตรวจสอบคัดกรอง

ขาวสารตางๆ ดวย อยาพาดหัวขาวสราง

ความต� นตระหนก ใหอานในเนื้อขาวดวย”

พล.อ.ประยุทธกลาววา ในสวนของ

ประชาชน ขอใหคนไทยทุกคนที่มีถิ่นพํานัก

ในไทยและตางประเทศ มีความสุข ความ

เจริญ ประสบผลสําเร็จ มีรายไดที่สูงขึ้น มี

สุขภาพท่ีปลอดภัย สมความปรารถนาในส่ิง                                      

ที่ถูกที่ควร สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ                                         

ฟนฝาในชวงสถานการณโควิด-19 น้ีไปใหได 

และรัฐบาลพยายามอยางยิ่งที่จะทําใหทุก

คนมีความสุขในชวงปใหมและตอไป โดยจะ                                                

ตองเร่ิมท่ีตนเอง ถาไมเช� อฟงมาตรการตางๆ 

ของรัฐทุกอยางก็เกิดขึ้นไมได โดยในชวง

สถานการณโอมิครอน ขอใหเพ่ิมความระมัด 

ระวัง วันนี้ ไดรับรายงานวายังรับไดอยู

เม� อถามวา การประชุมสภากลาโหม

ในวันเดียวกันนี้ ไดอวยพรใหกองทัพ เน� อง 

จากตองเคียงขางนายกฯ ในการทํางาน   

นายกฯ ตอบวา ตองเคียงขางกับทุกนายกฯ 

อยูแลว เพราะกองทัพอยูภายใตการบังคับ

บัญชาของกระทรวงกลาโหม ใครเปนนายก

รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลาโหม

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” แจงเหตุกลับมติ

พรรคสงเลือกตั้งซอมชุมพร เหตุชาวบาน

เรียกรอง “ธรรมนัส” ปดโดนลดบทบาท 

“สันติ” มั่นใจรอบกอนไดคะแนนเยอะ “ชัย

วุฒิ” ฟุงกระแส “บิ๊กตู” ยังดี “ทนายแดง” 

จับสลากไดเบอร 4 ดานสนาม กทม.คึกคัก 

“เลขาฯ พปชร.” โวชนะแน� “กาวไกล” สง 

“เพชร กรุณพล” ลมแชมป “ทยา” โพสต

หนุน “สกลธี” ชิงผูวาฯ เมืองกรุง

เม� อวันที่ 24 ธ.ค. พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัม  

ภาษณถึงเหตุผลกรณีพรรค พปชร.กลับมติ

สงผูสมัครเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร เขต 1 

วาสมาชิกพรรคเขาไมยอมวาทําไมไมสงผู

สมัคร จึงรองมายังกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) เราจึงมาประชุมกันใหม และมี

มติดังกลาวออกมา สวนผูสมัครยังเปนคน

เดิมคือนายชวลิต อาจหาญ หรือทนายแดง 

ซึ่งเขายังไมไดลาออก เขาเพียงประกาศพูด

ออกมาเฉยๆ 

เม� อถามวา การใหนายสันติ พรอม

พัฒน รมช.การคลังและรองหัวหนาพรรค 

เปนผูอํานวยการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 

จ.ชุมพร ม่ันใจวาจะชนะเหมือนสงนายสุชาติ                                                             

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ไปคุมเลือกตั้งซอม                                                        

ส.ส.เขต 6 จ.สงขลาใชหรือไม พล.อ.ประวิตร

ยืนยันวา ใช 

ซักวาการสงนายสันติและนายสุชาติ 

คุมเลือกตั้งซอมในภาคใตครั้งนี้ มีการตั้งขอ

สังเกตวาเปนการตัด ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค ที่เคย

ดูแลพื้นที่ภาคใตออกหรือไม พล.อ.ประวิตร

ปฏิเสธวา ไมใช ร.อ.ธรรมนัสเปนเลขาธิการ

พรรค เม� อถามย้ําวาเปนการแบงงานกัน                                                       

ใชหรือไม พล.อ.ประวิตรกลาววา ใหรัฐมน 

ตรีคนอ� นทําบาง และตนจะลงไปชวยผูสมัคร

ทั้งสองพื้นที่ 

ร.อ.ธรรมนัสกลาววา น่ีคือการทํางาน

อยางเปนระบบของพรรค อยาไปมองวาเปน 

การลดบทบาท

รัชดาภิเษก • ศาลเฉียบขาด! ไมใหประกัน 

“เพนกวิน-อานนท-ไมค-ไผ” ชี้ปลอยตัวแลว

ทําผิดซ้ําซากทั้งที่กําชับแลว “ทะแนะ” รับ

ตองให 4 แกนนําตัดสินใจอุทธรณหรือไม 

แตดูจากคําสั่งแลวทาทางยาก “ม็อบทะลุ

ฟา-แนวรวมธรรมศาสตรฯ” เหิมหนัก ไม

พอใจคําสั่งเผาชุดครุย พนสเปรยและสาดสี

ใสสํานักงานศาลยุติธรรม

เม� อวันศุกรที่ 24 ธันวาคม ศาล

อาญานัดอานคําสั่งขอปลอยชั่วคราวคดีดํา 

อ.286/64 และคดีดํา อ.287/64 ที่นาย

พริษฐ  ชิวารักษ หรือเพนกวิน, นายอานนท 

นําภา, นายภาณุพงศ จาดนอก หรือไมค 

และนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือไผ ดาว

ดิน แกนนํากลุมราษฎร เปนจําเลยฐานดู

หมิ่นสถาบันฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 และ 116 ฯลฯ 

โดยกอนเขารับฟงคําส่ัง นายกฤษฎางค 

นุตจรัส ทนายความประจําศูนยทนายความ

เพ� อสิทธิมนุษยชน ยอมรับวายังไมมีความ

ม่ันใจ เพราะวาหลายๆ เร� องมีมุมมองท่ีแตก

ตางกันระหวางตุลาการ  อัยการ และทางเรา 

เพราะฉะนั้นขอใหรอฟงคําสั่งดีกวา เพราะ

เราผิดหวังมาหลายครั้งแลว

ตอมาศาลอานคําสั่ง

ความหวัง 

ตร.ชั้นผูนอย

กบง.ตรึง LPG 

ถึง 31 ม.ค.65

เกาหลีใตอภัยโทษ 

‘ปก กึนฮเย’

เกียกกาย • “ประธานชวน” วางไทมไลน                                                       

กฎหมายลูกคราวๆ เช� อกลางเดือน ม.ค. 

บรรจุ จบในสมัยประชุมนี้ “ก.ก.” เสนอ 2 

รางแลว ชงกองทุนพัฒนาการเมืองปลอยกู 

ใหเขาถึงแหลงทุนออนไลน! พวงยกเลิกยุบ

พรรค-ตัดสิทธิ์ กัดฟนไมเอา ส.ส.ปดเศษ

เม� อวันที่ 24 ธ.ค. นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร กลาวถึงขั้น                                      

ตอนกระบวนการในการย� นรางพระราชบัญ                                                    

ญัติประกอบ (พ.ร.ป.) รัฐธรรมนูญวาดวย                                                       

การเลือกตั้ง และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรค 

การเมือง วาฉบับแรกที่พรรคเพ� อไทย (พท.) 

เสนอมาถูกตอง ไดผานกระบวนการขั้นตน

แลว ซึ่งจะดําเนินการตามรัฐธรรมนูญตอ

ไปคือการรับฟงความคิดเห็น สวนเม� อวันที่                                                  

23 ธ.ค. พรรครวมรัฐบาลเสนอมา และใน

วันนี้พรรคกาวไกล (ก.ก.) ก็จะย� นรางดวย 

ซึ่งทุกฉบับจะตรวจสอบเหมือนกัน โดยเริ่ม                                                        

จากรายช� อ แตเช� อวาประสบการณพรรค 

การเมืองนั้นจะมีความเขาใจเร� องการเสนอ

กฎหมายใหขอผิดพลาดนอย ซ่ึงจากการตรวจ

รายช� อเบื้องตนก็ไมมีอะไรผิดพลาด 

“จะเปดสมัยประชุมวิสามัญเพ� อพิจาร 

ณาราง พ.ร.ป.ดังกลาวหรือไมนั้น ตองรอ

ดูกอน เพราะยังมีเวลาอีก 2 เดือน แตกฎ 

หมาย 2 ฉบับนี้คาดวาน�าจะพิจารณาใน

สมัยประชุมสามัญได คิดวาจะใชเวลาไมนาน                                                               

หากมีการตรวจสอบครบถวนแลวก็จะพิจาร 

ณาวาจะบรรจุเม� อไหร ตอนนี้อยูระหวาง

การตรวจสอบใหครบถวน” 

เม� อถามวา ระยะเวลา

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 2,671 

ราย เสียชีวิต 27 ราย “ศบค.” หวงคลัส 

เตอร โอมิครอนสามีภรรยากาฬสินธุ แพร

เชื้อแลว 21 ราย จากภาพรวมโอมิครอน

ทั่ว ปท. 205 ราย แยม 5 จว. “ภูเก็ต-

เชียงใหม-โคราช-ระยอง-อยุธยา” จัดงานป

ใหมได บอกมีมาตรการเขมงวด แนะฉลอง

ในครอบครัวก็ควรตรวจ ATK “บิ๊กตู” สั่ง

ยกระดับระบบสาธารณสุขรับมือหลังปใหม 

“สธ.” เผยผลวิจัยชี้โอมิครอนติดเร็วแตหาย

ไว อันตรายนอยกวาสายพันธุเดลตา เล็ง

ปรับสูตรฉีดวัคซีนปองกัน

เม� อวันที่ 24 ธ.ค. พญ.อภิสมัย ศรี                                                      

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณผูติดเชื้อโควิด-19 วา มีผูติดเชื้อราย

ใหม 2,671 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 

2,558 ราย จากระบบเฝาระวังและบริการ 

2,502 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 56 ราย 

เรือนจํา 58 ราย จากตางประเทศ 55 ราย 

หายปวยเพิ่มเติม 2,766 ราย อยูระหวาง

การรักษา 38,192 ราย อาการหนัก 836 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 218 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 27 ราย เปนชาย 13 ราย หญิง 

14 ราย เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป 21 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 4 ราย เสียชีวิตมากที่สุด ที่ 

จ.นครศรีธรรมราช 5 คน ทําใหมีผูติดเชื้อ

สะสม 2,204,672 ราย หายปวยสะสม 

2,144,952 ราย เสียชีวิตสะสม 21,528 

ราย ยอดฉีดวัคซีนเม� อวันที่ 23 ธ.ค. จํานวน 

530,244 โดส ทําใหมียอดสะสมตั้งแตวันที่ 

28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 101,609,859 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่พบผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 411 ราย, ชลบุรี 175 ราย, 

นครศรีธรรมราช 144 ราย,  สมุทรปราการ 

87 ราย, สงขลา 85 ราย,  ขอนแกน 71 

ราย, ราชบุรี 60 ราย, พัทลุง 29 ราย, 

พิษณุโลก 59 ราย และเชียงใหม 56 ราย

วิภาวดีฯ • “โอมิครอน” พนพิษ   

ทําคนไทยใชจายชวงปใหมลดลง หอ

การคาฯ  คาดอยูที่ 8.6 หม� นลานบาท 

ต่ําสุดในรอบ 12 ป อึ้ง! มีแค 0.1% ที่

คาดวาปหนาฟาใหมเศรษฐกิจจะรุง 

โรจน

เม� อวันศุกรที่ 24 ธันวาคม 

นายธนวรรธน พลวิชัย ประธานที่

ปรึกษาศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปด                      

เผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชจาย

ของประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 

2565 วา คาดวาจะมีเม็ดเงินสะพัด

จากการใชจายของประชาชนทั่วประ 

เทศราว 85,796.49 ลานบาท ลดลง 

6.2% จากปกอน และถือวาปนี้ต่ําสุด

ในรอบ 12 ป นับตั้งแตป 2554  เปน

ผลจากปจจัยความกังวล

อานตอหนา 15
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ยอดใชจายวูบ
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อิสรภาพแหงความคิด
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2 ในประเทศ

แก้ปม ‘ลอตเตอรี่’ แพง

ดึงเม็ดเงินเข้าระบบ

ารแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท 

แบบครบวงจรนับเป็นประเด็นที่สร้างการรับรู้ ได้อย่าง

กว้างขวางในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่สังคมให้

ความสนใจและเฝ้าติดตามว่ารัฐบาลจะสามารถทำาได้อย่างที่

เคยบอกไว้หรือไม่ อีกทั้งปัจจุบันสถานการณ์สลากราคาสูงมี

ความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยปัจจัย

หลายประการ ที่สำาคัญคือตลาดของผู้ซื้อที่ต้องการเสี่ยงโชค

ในช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ดขยายตัวไปยังกลุ่มคนทุกสาขา

อาชีพ ทุกวัย กลายเป็นปมสำาคัญที่ต้องสะสางให้จบ เพราะ

ส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลพอสมควร   

จากแนวทางที่ได้มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ ทั้งการ

วางแผนจำาหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากในราคาตามกฎหมายได้ด้วยตัว

เอง เช่นเดียวกับการดำาเนินการในหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ดี 

ตามพระราชบัญญัติสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2563 

กำาหนดให้การดำาเนินการออกสลากแบบออนไลน์จะต้องผ่าน

การฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน เมื่อได้ข้อสรุป

ก็จะต้องนำาเสนอต่อกระทรวงการคลัง และเสนอให้ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ไม่ใช่อำานาจที่คณะกรรมการสลากจะ

ทำาได้ โดยตรง

อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการค้าสลาก

ออนไลน์อาจจะมีผลกระทบข้างเคียง แต่กองสลากรับประกันว่า

ผู้ค้ารายย่อยจะขายได้เหมือนเดิม รวมทั้งคนพิการก็จะไม่กระทบ 

และคนซื้อจะสามารถซื้อได้ในราคาตามกฎหมาย และยืนยัน

ว่า สลากแบบใบก็จะยังมีอยู่ เพื่อเป็นทางเลือกควบคู่กันไป แต่

ทั้งหมดก็ยังเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องค่อยดำาเนินการให้ทุกอย่าง

เข้ามาอยู่ในระบบของราชการ ลดปัญหาผู้แทน นายหน้าที่ได้รับ

ประโยชน์จากส่วนต่างที่รับลอตเตอรี่มาขายให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับโควตาจำาหน่ายสลาก และกลุ่มราย

ย่อยที่ลงทะเบียนสิทธิ์จอง-ซื้อ แต่ไม่ได้นำาไปจำาหน่ายเอง ซึ่ง

ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของจำานวนโควตาสลาก

ทั้งหมด จะต้องปรับรูปแบบใหม่ในการขาย เช่น กำาหนดรูป

แบบการซื้อ-ขายสลากผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมด จากเดิมที่

ต้องจ่ายเป็นเงินสด โดยปัจจุบันที่มีการเปิดจำาหน่ายสลากใน

ร้านตัวแทน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งวิธีการนี้จะทำาให้แก้

ปัญหาสลากเกินราคาได้ เพราะต้องขายในราคา 80 บาท ผู้ซื้อ

จะสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถระบุตัวผู้ซื้อ

ได้ แก้ปัญหาสลากเปลี่ยนมือ 

แนวทางดังกล่าวถือเป็นการล้างไพ่เหล่าบรรดามาเฟีย 

เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่กินรวบส่วนต่าง โดยเปลี่ยนผู้สนใจร่วม

โครงการสลาก 80 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ glo.or.th เพื่อเพิ่ม

จุดจำาหน่ายทั่วประเทศเป็น 1,000 จุด จากที่มีอยู่ 74 จุดใน

ขณะนี้ โดยกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ จะเริ่มจำาหน่ายสลากพร้อม

กันในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ถือเป็นหนึ่งในแนวทางลดปัญหา 

นอกเหนือไปจากการเปิดช่องทางขายสลากผ่านออนไลน์ ที่จะ

เริ่มงวดแรกในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเช่นกัน ภาพรวมคือการ

เปิดแพลตฟอร์มให้ผู้ค้านำาสลากมาฝากขายได้แบบถูกกฎหมาย

 รวมถึงการล้างระบบเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อ-จอง เพื่อเปิด

ให้ลงทะเบียนกันใหม่ในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า 200,000 

คน หากเกินกว่าเป้าหมายจะสุ่มเลือกตัวแทนรายจังหวัด 

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ภายในเดือนมีนาคมปี

หน้า จากนั้นจะเริ่มทำารายการซื้อจองได้ตั้งแต่งวดวันที่ 2 

พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ส่วนผู้ซื้อ-จองสลากเดิม จะอยู่

ในระบบได้ถึงงวดวันที่ 16 เมษายน 2565 เท่านั้นที่ขายเกิน

ราคาควบคุม แค่ห้ามจำาหน่ายเกินราคา หากพบต้องเสียค่า

ปรับ 10,000 บาท และห้ามขายให้กับผู้มีอายุต่ำากว่า 20 ปี

เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและดึงเม็ดเงินเข้าสู่รัฐ

ไม่ให้รั่วไหล แต่จะทำาให้ลอตเตอรี่ราคา 80 บาทได้ในเดือน

พฤษภาคมปีหน้าหรือไม่ต้องรอชม.

สมาชิกพรรคเขาไม่ยอมว่าทำาไมไม่ส่งผู้สมัคร จึงร้อง

มายังกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เราจึงมาประชุมกันใหม่ 

และมีมติดังกล่าวออกมา ส่วนผู้สมัครยังเป็นคนเดิมคือ นาย

ชวลิต อาจหาญ หรือทนายแดง ซึ่งเขายังไม่ได้ลาออก เขา

เพียงประกาศพูดออกมาเฉยๆ ยังไม่ได้ลาออก.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ระเด็นเรื่องการศึกษา-การยกระดับใหม่-หรือการรื้อสร้าง

การศึกษา ไม่อาจคิดแค่การสร้างวาทกรรมเปลือกผิวเท่านั้น! 

ต้องเจาะลึกถึงฐานราก-แก่นแกนความคิดฝังลึกที่เป็น

มายด์เซตสำาคัญที่เป็นตัวกำาหนดกรอบทิศทาง-ความคิด-การปฏิบัติ

ขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ที่ฝังลึก

อยู่ในระบบการศึกษาและในสถาบันการศึกษามานับ

ศตวรรษ!!!

ความคิดฝังลึกที่กล่าวถึงนี้ เป็นแก่นแกนขับเคลื่อน

การศึกษาให้เคลื่อนไหวในปัจจุบันอย่างน่าฉงน! ซึ่งใน

ความเป็นจริงจะพบว่า การปรับสร้างเศรษฐกิจ-คุณภาพ

ชีวิตนั้นไม่มีวันจะยกระดับก้าวหน้าได้เลย หากการศึกษา-

การพัฒนาคนไม่ปรับเปลี่ยนให้ทันโลก! ซึ่งเศรษฐกิจ-

สังคม-คุณภาพชีวิตไม่อาจยกระดับก้าวหน้าขึ้นได้หาก

เปลี่ยนคุณภาพคนไม่มีคุณภาพ! ปัจจัยสำาคัญในมิตินี้เป็น

ประเด็นที่ต้องตระหนักอย่างจริงจัง! ด้วยว่าการพัฒนา-

ยกระดับคน-การศึกษานั้นจะมีผลลัพธ์เป้าหมายปลายทาง

เป็นเรื่องผลประโยชน์ของผู้คนและสังคมอย่างแท้จริง!

คุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคม และการยกระดับ

เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว

ปรับตัวรวดเร็ว-ไร้ขีดจำากัดอยู่ตลอดเวลา ไม่อาจเปลี่ยน

การศึกษา-การพัฒนาคนแค่ระดับเปลือกผิวเท่านั้น แต่

ต้องรื้อสร้างความคิด-ปรับสร้างระบบและสิ่งแวดล้อม

ใหม่ ที่ต้องเปลี่ยนความคิดฝังลึกหรือมายด์เซตของกลุ่มคน-สถาบันที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างจริงจัง!

มายด์เซตของคนในระบบการศึกษา-สถาบันการศึกษา โดย

เฉพาะมหาวิทยาลัย มักติดมาจากโลกความคิดแบบเดิมว่าเป็น

ศูนย์กลางจักรวาล-เก่งกว่า-เหนือกว่าคนทั่วไป มีความเป็นขุนน้ำา-

ขุนนางสูง ขาดการมองลึกถึงโลกแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเกือบสิ้นเชิงแล้ว 

โลกใบใหม่ต่างจากโลกใบเก่าเกือบหมด! จนเราไม่อาจพึ่งระบบและ

สถาบันการศึกษาเก่าๆ รวมทั้งไม่อาจพึ่งพาผู้คนที่คิด-ทำาแบบเดิมๆ 

ได้! สภาวะและระดับความเปลี่ยนแปลงที่เร็วและก้าวหน้าวันนี้ต่าง

กันลิบกับโลกใบเดิมๆ ที่การศึกษาทั้งระบบหมกตัวอยู่!

ความคิด-มายด์เซตเดิม เป็นกลุ่มความคิดยุคอนาล็อกที่กอง

สุมวนเวียนอยู่ในกองตำาราแบบเดิม วิธีคิดแบบเดิม-ภาคการผลิต

และบริการแบบเดิม ที่มีโครงสร้างการพัฒนาในการจัดการแรงงาน

เข้มข้น (labor incentive) เป็นกระบวนระบบการบริหารจัดการคน

บนฐานความรู้แบบเดิม-มีระบบแบบลำาดับชั้น-มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิง

ประสิทธิภาพ ที่มีผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามสูตรคณิตศาสตร์ธุรกิจ

แบบแบบเก่า ที่เติบโตแบบมีจังหวะชั้นเป็นเส้นตรง (liner growth) 

ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้มีความพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างเข้ม

ข้นช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เข้าสู่โหมดใหม่ด้วยความคิด-วิสัยทัศน์

ใหม่ จนนำาสู่การสร้างตัวใหม่ของจีนที่ปรับตัวแบบก้าวกระโดด จาก

โลกของความยากจนสู่โลกที่ก้าวหน้าเกือบสิ้นเชิง แทบจะไม่เหลือร่อง

รอยของการผลิต-การพัฒนาแบบของคอมมิวนิสต์สังคมนิยมให้เห็น

เลย จะมีเหลืออยู่ก็แต่เรื่องการเมือง-การปกครองเท่านั้นที่สืบทอด

ให้พบเห็นอยู่ แต่วิธีการโดยรวมคนรุ่นใหม่ก็เข้าไปปรับใช้เทคโนโลยี

ทดแทนเกือบหมดแล้ว

มิติความเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นว่ามายด์เซตแบบโลกอนาล็อก

ไม่สามารถนำาใช้กับโลกดิจิทัล โลกใหม่เป็นกระบวนระบบ Digital 

literacy ที่พึ่งพาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี-ข้อมูล-ใช้อัลกอริทึม

เชื่อมโยงจัดการด้วยปัญญาประดิษฐ์ IoT ประสานสร้างกลไกความ

เคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ แขนกล ฯลฯ ที่ทั้งกระบวน

ระบบจะแสดงผลวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาจัดปรับกระบวนการผลิต

และบริการเชื่อมต่อกับผลลัพธ์สุดท้ายและโลกแวดล้อมทั้งระบบ 

มีปลายทางของผลิตผลรวมเป็นความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตใหม่ 

การมุ่งปอกเปลือกความคิดฝังลึก ที่ชี้ให้เห็นภาพความ

เปลี่ยนแปลงของมายด์เซตที่แฝงฝังอยู่ในการพัฒนาบุคลากรและการ

ศึกษานั้น มุ่งสะท้อนให้เห็นภาพความต่างจากโลกใบ

เก่าอย่างเกือบจะสิ้นเชิง และต้องการชี้ถึงโลกใหม่ที่

มีฐานคิด สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการจัดการที่

เปลี่ยนไปเหมือนอีกโลกหนึ่ง ขณะที่ระบบการศึกษาใน

บ้านเรา-ในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังวนเวียนอยู่ใน

ระบบวิธีคิดและภาพจำาเก่าๆ ที่วันนี้กลายเป็นสิ่งแปลก

ปลอมและอุปสรรคของความก้าวหน้าไปโดยปริยาย

อย่างคิดไม่ถึง!!!

วันนี้ตำาราการบริหารจัดการของโลกยุคใหม่ 

เปลี่ยนไปจากบทของการจัดการแรงงานแบบเข้มข้น

สู่ระบบออโตเมชั่น บนฐานข้อมูลการจัดการใหม่ใน

โลกการสื่อสารยุค 5G ไปแล้ว ทำาให้คุณภาพใหม่ต้อง

หันมาสนใจเรื่องการออกแบบ-การขับเคลื่อน-และ

การควบคุมกลไกการผลิตและบริการ ที่ขับเคลื่อนโดย

เทคโนโลยี-นวัตกรรมที่สื่อสารข้อมูลบนคลาวด์ที่เชื่อม

ต่อถึงด้วยอัลกอริทึม ซึ่งการศึกษาและการพัฒนาคน

ต้องปรับรากฐานความคิดใหม่ที่ต่างจากโลกเก่าที่เรา

เคยชินกัน!!!

วันนี้เราไม่อาจใช้ความรู้ของอดีต-มาจัดการศึกษาในปัจจุบัน-

เพื่อสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าได้ การจัดการศึกษาหรือการพัฒนา

บุคลากรใหม่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถปรับแค่เปลือกผิวหรือแค่จัดปรับ

เชิงเทคนิคหรือกฎระเบียบเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น จำาต้องรื้อสร้างฐาน

ความคิด-มายด์เซตให้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใหม่แทน

โลกใบเก่า นี่คือความสำาคัญเรื่องความคิดฝังลึกที่ต้องรื้อสร้างใหม่ให้

ทันกาล!.

นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังการระเบิดพระขณะเดิน

บิณฑบาตที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และระเบิดรถไฟ

ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี แล้ว เหตุการณ์ก่อการร้ายด้วย 

ระเบิด หรือการ ซุ่มโจมตี ต่อเจ้าหน้าที่รัฐก็เงียบไป เกิด

ขึ้นเพียงคดียิงคนนั้นคนนี้ในพื้นที่ ซึ่งสรุปไม่ได้ว่าเป็นเรื่อง ส่วนตัว 

หรือเรื่อง ความมั่นคง กันแน่ 

แต่ที่แน่ๆ คือ ทั้งคดีวางระเบิด

พระและวางระเบิดรถไฟ เจ้า

หน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมใคร

มาเป็นผู้ต้องหา และยังไม่มี

คำาตอบว่า สาเหตุมาจาก

เรื่องอะไร เป็นปฏิบัติการ

ปกติของบีอาร์เอ็นตาม วง

รอบ หรือมาจากการ เอา

คืน จากกรณีที่ แนวร่วม ถูก 

วิสามัญ หรือมาจากการ อุ้ม 

ผู้นำาศาสนา จากกลุ่มของ ม็อบ 

หน้าทำาเนียบฯ 

นั่นเป็นเรื่องเก่า ที่เดี๋ยวก็ผ่านไปและลืมกัน เพราะจะมีเรื่อง

ใหม่ เหตุใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกสัปดาห์ และ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่อง

ใหม่ที่ควรแก่การสนใจ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ที่หลังการประชุมคณะ

กรรมการได้ประกาศผ่าน สื่อ ด้วยเสียงดังฟังชัดว่า 

ปัญหาของ ไฟใต้ จะ ยุติ ภายในปี 2570 ที่ยังมาไม่ถึง 

เรื่องที่ 2 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี มีการลงนามแต่งตั้ง ผู้แทนพิเศษ 

ของรัฐบาล ซึ่งในอดีตเรียกว่า ครม.ส่วนหน้า แทนผู้

แทนพิเศษชุดเก่าที่หมดวาระ โดยผู้แทนพิเศษในอดีต

มีจำานวน 11 คน แต่ผู้แทนพิเศษชุดนี้มี 5 คน รวม

ประธานคือ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม 

ด้วยก็จะเป็น 6 คน หน้าที่ของผู้แทนพิเศษคือ รายงาน

ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะๆ 

เอาเรื่องที่ประธาน คปต.ประกาศให้

ปี 2570 เป็นปีแห่งการยุติปัญหา ไฟใต้ ก่อน เพราะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี ทั้งกับประชาชนในพื้นที่

และคนทั้งประเทศที่ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนานถึง 17 ป ีและวัน

ที่ 1 มกราคม 2565 ก็จะย่างเข้า ปีที่ 18 ที่สำาคัญปัญหาของ ไฟใต้ 

ได้ ละลาย งบประมาณเพื่อการ ดับไฟ ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนทั้ง

ประเทศไปแล้ว จำานวน 400,000 ล้านบาท มีตำารวจ, ทหาร และ

ประชาชน สังเวย สถานการณ์ไปแล้ว 7,000 ชีวิต มีผู้บาดเจ็บ

เกือบ 20,000 คน มีหญิงหม้าย และเด็กกำาพร้า ซึ่งเป็น ผลพวง 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งอีกจำานวนหนึ่ง 

และมีอนุสรณ์สถานของความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบ

ประมาณเพื่อการดับ ไฟใต้ ปรากฏให้เห็นเช่น เรือเหาะ และเครื่อง

ตรวจระเบิด ทีจี 200 ให้คนในพื้นที่ได้เห็น และได้กล่าวขานถึง

ความ ล้มเหลว ของการใช้งบประมาณในการดับ ไฟใต้ 

คำาถามคือ มีปัจจัยอะไรที่ คปต.เชื่อมั่นว่า ปี 2570 หน่วย

งานความมั่นคงจะ ยุต ิปัญหาความไม่สงบได้อย่างถาวร ในเมื่อ

ปี 2564 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มี

วี่แววว่าจะสงบ จำานวน แนวร่วม ผู้เคลื่อนไหวในพื้นที่ จชต.ที่บอกว่า 

มี 963 คน เป็นของจริง ที่มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ ก็ยากจะบอก 

เพราะโดยข้อเท็จจริง หน่วยงานความมั่นคงไม่กล้าบอกตัวเลขของ แนว

ร่วม ทั้งระบบ เลือกที่จะเอาตัวเลขที่มีหมายจับเพื่อให้เป็นหลักฐาน 

ที่สำาคัญ วันนี้ แนวร่วม รุ่นใหม่ ที่เรียกว่า หน้าขาว มีจำานวน

เท่าไหร่ หน่วยงานความมั่นคงก็ไม่มีตัวเลขในการยืนยัน โดยเฉพาะ

จำานวนของกลุ่มเยาวชนชาย-หญิง ที่เรียกว่า เปอร์มูดอ-เปอร์มูดี 

และ แนวร่วม ประเภทอื่นๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ มีจำานวน

เท่าไหร่ ก็ไม่มีหน่วยงานไหนตอบได้ 

ประเด็นสำาคัญ การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของการ ก่อเหตุ 

ไม่ใช่ ปัจจัย การชี้ขาดว่ากลุ่ม แนวร่วม ลดลงหรือมากขึ้น 

โดยเฉพาะใน 2 ปีที่เกิด โรคระบาดโควิด-19 คืออุปสรรคของ 

บีอาร์เอ็น การขับเคลื่อนงานทั้งด้านการ ทหาร และ การเมือง 

(มวลชน ) 

สั่งจาก องค์กรนำาบีอาร์เอ็น ในประเทศมาเลเซีย ที่มาถึง แกน

นำา ในพื้นที่ จชต.คือ ให้เลือกก่อเหตุที่ง่ายๆ และไม่เกิดความสูญเสียต่อ 

แนวร่วม ไม่หวังผลในความสูญเสียของฝ่ายรัฐไทย ซึ่งเป็นการก่อเหตุ

เพื่อแสดง ตัวตน และเพื่อให้มีความ ต่อเนื่อง โดยให้การก่อเหตุแต่ละ

ครั้งต้องส่งผลถึงการสร้าง รอยร้าว หรือ เงื่อนไข ในการสร้างความ

แตกแยกระหว่าง พุทธ-มุสลิม ในพื้นที่ 

แกนนำา ในองค์กรนำา บีอาร์เอ็นในมาเลเซียสั่งการเช่นนี้ เพราะ 

โควิด-19 ที่เกิดขึ้น คือปัญหาอุปสรรคในการเคลื่อนไหวของ แนวร่วม ที่

ไม่สามารถข้ามไป-มาระหว่างพื้นที่ จชต.กับฝั่งมาเลเซีย ซึ่งในการ

วางแผนทั้ง การทหาร และ การเมือง ไม่ใช่การใช้ โทรศัพท์ เพื่อ สั่ง

การ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการประชุมวางแผนทั้งในฝั่งมาเลเซีย

และฝั่งไทยเป็นระยะๆ รวมทั้ง แนวร่วม ในพื้นที่ จชต. ต้องระมัดระวัง

การเคลื่อนไหว เพราะมีการตั้งจุดตรวจ โควิด ในทุกพื้นที่ ทำาให้การ

เคลื่อนไหวของ แนวร่วม จากอำาเภอหนึ่งไปอีกอำาเภอหนึ่งทำาได้ลำาบาก

ขึ้น เพราะต้องผ่านจุดตรวจโควิด ซึ่งเป็นคนในพื้นที่สามารถดูออกว่า

ใครเป็นใคร และใครไม่ใช่คนในพื้นที่ และที่สำาคัญ มวลชน ในหมู่บ้าน 

หวาดกลัวในเรื่องของ โควิด ที่ระบาดไปทั่ว จึงต้องการที่จะอยู่แบบ

สงบ มากกว่าที่จะมีการพบปะพูดคุยหรือเคลื่อนไหว กระทบถึงการส่ง

เสบียงและอื่นๆ ที่เคยทำาไม่ได้อย่างสะดวก ทั้งหมดคือ อุปสรรค ที่ทำาให้

สถานการณ์การก่อความไม่สงบใน จชต.ดูดีขึ้น ถ้า คปต.เอาฐานตรง

นี้เป็นข้อมูลก็เป็นการประเมินผิดตั้งแต่ยกแรก 

ที่สำาคัญ วันนี้ขบวนการ บีอาร์เอ็น กำาลัง ผลัดใบ จากคน

รุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ในองค์กรนำา บีอาร์เอ็นไม่มียุทธศาสตร์ใหม่ก็

จริง แต่บีอาร์เอ็นมีการใช้เวทีของ สหประชาชาต ิในการเคลื่อนไหว

มากขึ้น เชื่อฟังองค์การต่างชาติอย่าง เจนีวาคอล เพื่อแสดง ตัว

ตน ในเวทีโลก และอยู่ระหว่างการสร้าง เงื่อนไข ในพื้นที่ เพื่อให้ 

สอดคล้อง กับกฎบัตรของสหประชาชาติ โดยการขับเคลื่อนของ ปีก

ทางการเมือง ใน จชต. เพราะจุดหมายของบีอาร์เอ็นที่ มุ่งหวัง คือ

การลงประชามติของประชาชน ไม่ใช่การใช้กำาลังและอาวุธ 

หรือการจะ ยุติ ปัญหาของ ไฟใต้ ด้วยการ เจรจา ระหว่าง

ตัวแทนของ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น ก็ยังเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดหวัง 

เพราะเห็น บทบาท ของ สล.1 สล.2 และ สล.3 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้

ทำาให้เกิดผล สะเทือน ในพื้นที่ ส่วนคณะ พูดคุย ที่มี พล.อ.วัลลภ 

รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ พูดคุย ก็ยังมองไม่เห็นความสำาเร็จเป็น

ชิ้นเป็นอันที่พอจะฝากความหวังว่าจะเป็นเส้นทางสู่ สันติภาพ ด้วย

การ เจราจา หรือการ พูดคุย 

ผู้เขียนอาจจะมีความรู้น้อย เข้าไม่ถึงข้อมูลว่า ลึกๆ 

พล.อ.ประวิตร และคณะกรรมการ คปต.มีข้อมูลเชิงลึกอะไรที่เชื่อมั่น

จนกล้าประกาศว่า ปี 2570 จะเป็นปีของการ ยุต ิปัญหา ไฟใต้ แต่

ถ้าเป็นไปได้อย่างที่มีการประกาศจริง ก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับพื้นที่

และประเทศชาติ แต่...สิ่งที่ผู้เขียนหวาดหวั่นก็คือ หลังการประกาศ

ของ พล.อ.ประวิตร ในการ ยุต ิปัญหาของ ไฟใต้ ในปี 2570 อาจ

จะเป็นชนวนเหตุให้บีอาร์เอ็นก่อเหตุร้ายในพื้นที่มากขึ้น เพื่อ

แสดง พลัง และแสดง ตัวตน มากขึ้น ซึ่งสุดท้ายก็จะเป็น เคราะห์

กรรม ของคนในพื้นที่ เพราะนอกจาก ไฟใต้ ดับไม่จริงแล้ว ยังทำาให้

สถานการณ์ในพื้นที่ ร้อนแรง ยิ่งขึ้น 

ส่วนเรื่องที่ 2 คือการแต่งตั้ง ผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาล

ทั้ง 5 คนตามที่กล่าวมาแล้ว เพราะมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่

ถามว่า ผู้แทนพิเศษ ที่ตั้งขึ้นมามีประโยชน์อะไรกับการดับ ไฟ

ใต้ หรือการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษา ในพื้นที่ อยากให้มี

การสรุปผลงานที่ผ่านมาของ ผู้แทนพิเศษ จำานวน 11 คน ว่ามีผล

งานอะไรที่เป็นเชิงประจักษ์ให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่มาจากภาษีของ

ประชาชน เพราะถ้าฟังจาก ข้าราชการ ในพื้นที่ก็บอกกล่าวเป็นเสียง

เดียวกันว่า ผู้แทนพิเศษ เข้ามาเป็น ส่วนเกิน และทำาหน้าที่ ซ้ำาซ้อน 

สร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหา หลายครั้งที่ ผู้แทนพิเศษ ที่ผ่านมา ไม่

ได้แค่ให้คำาปรึกษากับ นายกรัฐมนตร ีแต่ไปของบประมาณปฏิบัติ

การเองที่ ซ้ำาซ้อน กับหน่วยงานหลัก โดยเฉพาะการเอา ข้าราชการ 

ที่เคยทำาหน้าที่ดับ ไฟใต้ ที่เกษียณแล้ว และหลายคนเป็นผู้ที่ สู้แพ ้

ในสนามแห่งนี้ กลายเป็นให้ รุ่นพี่ มาก้าวก่ายงานของ รุ่นน้อง และ 

ลูกน้อง เก่า ที่ไปสร้างความ อึดอัด มากกว่าการสร้างประโยชน์ ที่

ผ่านมา ผู้แทนพิเศษ ไม่มีงานทำา ไปแย่งงานเกษตรตำาบลแก้ปัญหา 

กล้วยหินเป็นเชื้อรา แต่สุดท้ายก็แก้ปัญหาไม่จบ 

ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เป็นสถานการณ์ของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในห้วง ส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ ที่ การข่าว แจ้งเตือนเป็นระยะๆ ถึงการเตรียมก่อเหตุ

ของ แนวร่วม นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงต้อง

แก้ ส่วนเรื่อง ไฟใต้ จะ ยุติ ในปี 70 หรือไม่ ยังห่างไกลความจริง 

และอาจจะเป็นเพียง ความฝัน ของ ผู้เฒ่า ที่ถนัดแต่การตอบ ไม่รู้ 

ไม่รู้ ในทุกเรื่อง.

เมือง ไม้ขม รายงาน

ปี 70 ยุติ ‘ไฟใต้’ 

หรือเป็นเพียง ‘ฝันกลางวัน’ ของ ‘ผู้เฒ่า’

ใ

ก

ป

การศึกษาในความก้าวหน้าใหม่

ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการจริง

tapichart@hotmail.com



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

ล่ินไอความผิดหวัง การหวาดผวา การวิพากษวิจารณ 

การแตงต้ังแบบผิดฝาผิดตัว จนถึงข้ัน “ตํารวจ” หลายคน

ตองย� นใบลาออกจากการราชการ จากผลพวงการแตงต้ัง

ตํารวจระดับ “นายพัน” ตําแหน�งรองผูบังคับการ (รอง ผบก.) ลง

มาถึงสารวัตร (สว.) วาระประจําป 2564 ท่ีผานมา

ยังคงไมจางหาย แผลยังไมตกสะเก็ด

“กรมปทุมวัน” ก็เขาสูโหมดการแตงต้ังโยกยายตํารวจอีก

คร้ัง 

คราวน้ีถึงคิวระดับรองสารวัตร (รอง สว.) และผูบังคับ

หมู (ผบ.หมู) วาระประจําป 2564 ท่ีตามกฎ ตามระเบียบ คณะ

กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ตองแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 

ม.ค.ของทุกป

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามในบันทึก

ขอความสงถึงจเรตํารวจแหงชาติ, รอง ผบ.ตร., ผูชวย ผบ.ตร.

หรือตําแหน�งเทียบเทา, ผบช.หรือตําแหน�งเทียบเทา, ผบก.ใน

สังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตําแหน�งเทียบเทา

เร� องการแตงต้ังขาราชการตํารวจตําแหน�งระดับรอง 

สว.และ ผบ.หมู ประจําป 2564 

หนังสือโดยรวมอางถึงการดําเนินการแตงต้ังขาราชการ

ตํารวจ ดํารงตําแหน�งระดับสารวัตรถึงรอง ผบก. วาระประจํา

ป 2564 ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว เพ� อใหการดําเนินการแตงต้ัง

ระดับรอง สว.และ ผบ.หมู วาระประจําป 2564 เปนไปตามกฎ 

ก.ตร. จึงแจงการจัดทําบัญชีแตงต้ังดังกลาว

ตามข้ันตอนเสนอรายช� อแตงต้ังระดับกองกํากับการ (กก.) 

ภายในวันท่ี 5 ม.ค.65 เสนอถึงระดับ บก. และใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาภายใน 7 ม.ค.65 เสนอถึง ผบช.ภายใน 10 ม.ค.65 

จากน้ันใหเสนอบัญชีการแตงต้ังระดับรอง สว.และ 

ผบ.หมู มาท่ี ตร.ผานทะเบียนพลภายใน 20 ม.ค.65 แลวใหมีคํา

ส่ังแตงต้ังพรอมกันทุกหน�วย 31 ม.ค.56 คําส่ังแตงต้ังมีผลบังคับ

ใชพรอมกันภายใน 7 ก.พ.65 เปนอันเสร็จส้ิน

ท่ีน�าสนใจในหนังสือคําส่ังดังกลาว อยูท่ีขอ 10 “ผบ.ปด” 

ระบุ...

“ใหหน�วยพิจารณาใหความสําคัญกับการแตงต้ัง

ขาราชการตํารวจในกรณีรองขอกลับภูมิลําเนาหรืออุปการะ

ครอบครัว โดยเฉพาะขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีควรไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนลําดับแรก ท้ังน้ี 

เพ� อเปนขวัญและกําลังใจใหขาราชการตํารวจในการจะปฏิบัติ

หนาท่ีและเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับครอบครัว 

สําหรับหน�วยซ่ึงมีพ้ืนท่ีพิเศษหรือเส่ียงภัยใหพิจารณาแตงต้ัง

ขาราชการตํารวจสับเปล่ียนหมุนเวียนเพ� อฟนฟูกําลังพลตามคํา

จําเปน โดยใหกระทบตอขาราชการตํารวจรายอ� นใหนอยท่ีสุด”

“ตํารวจ” หลายคนตางจับ ตางอยากรูจะทําไดจริงมาก

นอยแคไหน หรือเปนแคการขายฝน สรางความหวัง เหมือน

หลายๆ คร้ังท่ีมีการแตงต้ังระดับเล็ก ระดับมดงาน ย� นคํารอง

ขอยายกลับบานทีไร ก็จะถูกอางจากตนสังกัด ไมสามารถยายได

เพราะกําลังขาดแคลน หรือใหหาตัวเปล่ียน หาคนมาทดแทน 

สุดทายก็ไมไดยายกลับภูมิลําเนา ตามขอส่ังการอันสวยหรู

ของ “นาย” เสียที

ผบ.ปด จะทําใหตํารวจช้ันประทวนผิดหวัง เหมือนทํา 

“นายพัน” นอยใจหรือเปลา???

รอดูกัน. 

ความหวัง ตร.ชั้นผูนอย

ก

ชายแดนเมียนมาปะทุอีก

‘ปลอกคอของสามนิ้ว’

าลอาญา.......

มีคําส่ัง “ยกคํารอง” ขอปลอยตัวช่ัวคราว คดีดํา อ.

286/64 และคดีดํา อ.287/64 

ท่ีนายพริษฐ ชิวารักษ หรือเพนกวิน นายอานนท นําภา นาย

ภาณุพงศ จาดนอก หรือไมค และนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือ

ไผ ดาวดิน แกนนํากลุมราษฎร เปนจําเลยฐานดูหม่ินสถาบันฯ”

โดยศาลใหเหตุผลสรุปวา

“เคยอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวแลว  แตจําเลยไดกระทํา

การฝาฝนเง� อนไข มีการปราศรัยใหเกิดความวุนวาย หากอนุญาต

ใหปลอยช่ัวคราว เกรงจะกระทําซํ้า หรือกอเหตุอีกตามท่ีถูกฟอง

ในช้ันน้ี จึงยังไมมีเหตุเปล่ียนแปลงคําส่ัง

“ยกคํารอง” ขอปลอยตัวช่ัวคราว (๒๔ ธ.ค.๖๔) 

ครับ....

น่ันจากในศาลอาญาเม� อวาน (๒๔  ธ.ค.๖๔)

แลวท่ีนอกศาลละ สงบเรียบรอยดีหรือไม อยางไร?

ดูขาวออนไลนจากสํานักตางๆ เขารายงานไวอยางน้ี

“กลุมผูชุมนุมในนาม “กลุมทะลุฟา” และกลุม “แนวรวม

ธรรมศาสตรและการชุมนุม”  นัดใสหนากากจัดกิจกรรม “เดิน  

หยุด  ขัง” 

โดยเดินจากหนา “ยูเน่ียนมอลล” หาแยกลาดพราว มาปก

หลักบริเวณหนาศาลอาญา 

ไมพอใจตอคําส่ังศาล “เผาเส้ือครุย” ประทวงคําส่ังดังกลาว.

อีกเพจ โพสตภาพผูชุมนุมโปรยกระดาษเกล� อนถนนหนาศาล

อาญา พรอมคําอธิบายภาพวา

“ม็อบ 3 น้ิว แสดงออกโดยการปดถนนโปรยกระดาษมี

ขอความ “ปลอยเพ� อนเรา คุกไมใชท่ีเคาตดาวนของคนเห็นตาง” 

หลังโปรยกระดาษ และฉีดสเปรยตามจุดตางๆ โดยรอบแลว จึงได

แยกยายกันกลับ!!”

อืมมมมม....

“ศักดา ทุบตึก” ก็ยังตองชิดซาย..แบบน้ี!

แลวในประเทศไทย เหลือสถาบันไหนบางละ ท่ี “ขบวนการ

สามน้ิว” ไมลวงละเมิด ดวยใหความเคารพเช� อถือ

เพราะท้ังสถาบันพระมหากษัตริย, สถาบันศาล, สถาบัน

รัฐสภา, สถาบันบริหารคือรัฐบาล ถูกขบวนการสามน้ิว “ลวงลํ้า

กํ้าเกิน” มาแลวท้ังน้ัน

ขบวนการสามน้ิวมี “แบ็กอัพ” ดีอยางน้ันหรือ ถึงไดเหิมหาว

ลักษณะ “แข็งบาน-แข็งเมือง”?

ก็คงแบบน้ันม้ัง ดูอยางหมาซี ถาไมมีหาง มันจะไมกลาเหา

ซักเทาไหรหรอก

หวังใชภาพ “ทูตหัวแดง” แตเถ� อนในมรรยาทเปนบารมีขม 

หรือหวังแสดงตัวเปน “ปลอกคอ” ขบวนการสามน้ิว ผมก็เดาใจพวก

เขาไมถูก

ความจริง ภาพขาวท่ีศูนยทนายเพ� อสิทธิฯ นํามาโพสตเฟซเม� อ

วาน เปนภาพต้ังแต ๒๕ พ.ย.๖๔ 

ท่ีพวกหัวแดงยกแกงไปสุมกัน หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย 

กรณีการชุมนุมแนวรวมธรรมศาสตรฯ ๑๐ ส.ค. ท่ีศาลฯ ระบุ

“เจตนาซอนเรนลมลาง....มิใชเปนการปฏิรูป”...มีการกระทํากัน

เปน “องคกร-เครือขาย” น่ันแหละ 

แตศูนยทนายฯ นํามาโพสตประกอบบรรยากาศท่ีศาลจะมีคําส่ัง

ในเร� องคํารองขอประกัน วาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตเม� อวาน

ผมก็หยิบมาเรียงๆ ใหเห็นในเสนทางสาย “ลมชาติ-ลมสถาบัน” 

ของขบวนการสามน้ิว ท่ีมีแกงทูตตะวันตก คอยทําหนาท่ีเปนแบ็กอัพให

ทานท้ังหลาย เขาใจกันวาไงบางละ ตามจิกซอวน้ี?

และหลังจากน้ี คือหลังจากท่ีศาลไมอนุญาตใหประกันตัว ๔ แกน

นําหลักของขบวนการสามน้ิว ทานคิดวา อะไรจะตามมา?

ในเม� อเห็นความเปน “องคกร-เครือขาย” และเห็นความกราง

ของแกงสามน้ิวตอกฎหมายและตอสถาบันศาลเม� อวาน

ผมวา “หลังปใหม” ขบวนการสามน้ิว “กรางเมือง” อีกแน�

เปาหมาย ไมใชท่ีศาลโดยตรง

แตจะเปนท่ีรัฐบาล ท่ีตัวนายกฯ ประยุทธ จะเปนแนวถลมของ

พวกสามน้ิว

เพราะคิดอะไรไมออก ก็คิด “ลมรัฐบาล-ลมประยุทธ” ไวกอน ย่ิง

ตอนน้ี เห็น “จุดออน” ของรัฐบาลแลว ตรงความไมเปนเอกภาพพรรค

แกน คือ “พรรคพลังประชารัฐ”

โดยเฉพาะตัวนายกฯ กับเลขาฯ พรรคพลังประชารัฐ คือรอยเอก

ธรรมนัส  ซ่ึงกลายเปนเสนขนานท่ีหาทางบรรจบกันไมได 

จนพลังประชารัฐตกอยูในกรอบเง� อนไขสังคม “เอานายกฯ 

ประยุทธ-ไมเอาธรรมนัส”!

น่ันเทากับ “พรรคแกนรัฐบาล” ไมม่ันคงแลว ประเด็นผลยาวไป

ถึงเทอม “เลือกต้ังใหญ” คร้ังตอไป ยังไมสําคัญเทา สงผลถึงเสถียรภาพ 

“รัฐบาลพรรครวม” ในปจจุบัน

และดูท้ัง ภูมิใจไทยและประชาธิปตย ตอนน้ีคลาย “รวมไป-

ลอกแลกไป”

คือรับรูถึงความไมม่ันคง เร่ิมสอดสายสายตาสํารวจชัยภูมิ เพ� อ

หาจุดลงตัวของพรรคตัวเองในอนาคต

สวนเพ� อไทย ท่ีลูบทองรอ “บุฟเฟต คาบิเนต” จากเลือกต้ังบัตร 

๒ ใบ ตอนน้ี หมอบน่ิงๆ หนาฉาก รอคําส่ัง

ปลอยให “คนหลังฉาก” ทําหนาท่ีบัญชาการกวาดตอนสมุน

เกาๆ ข้ีขาเกาๆ และเสนอเง� อนไขใหนักการเมืองท่ี “ฝายไหนผมได

ท้ังน้ัน ถาเงินถึง”

ใหมาเขาคอกเพ� อไทย!

ตามแผน “แลนดสไลด” ในเลือกต้ังคร้ังหนา ท่ีไอคนกิน

ข้ีหมาโม น่ันแหละ

หิมะทางตะวันตกยังไมทันละลาย แตดูทา ภูเขานํ้าแข็งไสใส

นํ้าหวานของรัฐบาลพลังประชารัฐ เร่ิมละลายซะกอน!

ในความ “ละลา-ละลัง” ดวยศึกหนา ศึกหลัง ซํ้าภายในก็

เปน “ไสศึก”

ศึกน้ี “หนักนัก”!

ในไตรมาสแรกของป ๖๕ ไมรูวานายกฯ ประยุทธของผมจะ

ต้ังรับไหวม้ัย?

เพราะจะถูกท้ังขบวนการสามน้ิวถลมในถนน ทานผูทรง

เกียรติฝายอางประชาธิปไตย ก็จะตีกระหนาบในรัฐสภาสงทาย

สมัยประชุม 

และ “ส� อเล็ก-ส� อใหญ” ก็พรอมรวมดวยชวยทะลวงแผลให

กวางข้ึน!

คําวา “สงครามคร้ังสุดทาย”....

จะเปนของฝายประชาธิปไตยสามน้ิว หรือเปนของฝาย                

พลเอกประยุทธ ผูพิทักษ “ชาติ/ศาสน/กษัตริย”

ปใหม “เปดฉาก” ก็เลือดเดือด!

๓ เดือน “รูผล”

ถานายกฯ ประยุทธปกดาบยืนถึงสงกรานตได คําวา “สงคราม

คร้ังสุดทาย” จะเปนของทานนายกฯ

หมายถึง “ชัยชนะ” ซ่ึงตอจากน้ัน ขบวนการสามน้ิวจะอยูใน

สภาพ “ลูกหมาพันแขง-พันขา” ไมกลาราวีอีก

มันเปนวิบากของ“ทองคํา”น�ะ!

เพราะทองคําไมเคยอยูเปนสุข จะถูกเขาขุดหา รอนหา แลว

เอาไปหลอม เอาไปทุบ เอาไปตี ตลอดไป

มีม้ัย...ท่ีทองคํา ท้ังท่ีรูๆ  วามีคา แตเคยไดอยูสงบอยางมีคา

บางม้ัย

ขนาดเปน “ทองยอดพระเจดีย” วันดี-คืนดี ยังมีคนลอบไป

ลอก!

น่ีก็คุยฉลอง “คริสตมาส” ไปง้ัน เปนภาพเฉพาะหนาชวงส้ันๆ 

อยาไปทึกทักเปนบทสรุป

หนังไทยรอยเร� อง “พระเอกตาย” ตอนจบ มีซักเร� อง-สอง

เร� อง นอกน้ัน “แฮปปเอนด้ิง” ท้ังน้ัน

บังเอิญนายกฯ ทานเปน “พระเอกหนังไทย”

ฉะน้ัน สงกรานต ได “สาดนํ้าลุงตู” กันสบายๆ...ชัวร!

เม� อวาน คือวันท่ีศาล “ยกคํารอง” ขอประกัน ๔ แกนนํา

เฟซบุก “ศูนยทนายความเพ� อสิทธิมนุษยชน” ผูทําหนาท่ีทนาย

แกตางใหพวกสามน้ิว 

โพสตภาพ พรอมขอความ ระบุวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ขอความวา

“วันน้ี ศูนยทนายความเพ� อสิทธิมนุษยชน ไดรับเกียรติอยางสูง

ในการตอนรับคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตจากท้ังหมด 12 ประเทศ 

และสหภาพยุโรป 

โดยไดมีโอกาสพูดคุยและแลกเปล่ียนในประเด็นสถานการณ

ทางดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

รวมถึงนําเยี่ยมชมสถานที่ทํางานของศูนยทนายความเพ� อ         

สิทธิฯ

ศูนยทนายความเพ� อสิทธิฯ ขอขอบคุณความสนใจของสถานทูต

นานาประเทศและประชาคมระหวางประเทศในเร� องสถานการณทาง

ดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

รวมถึงการทํางานของศูนยทนายความเพ� อสิทธิฯ ในการชวย

เหลือทางคดีตอประชาชนท่ีถูกดําเนินคดีจากการใชสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออกและการชุมนุม

สถานทูตประจําประเทศไทยท่ีเขาเย่ียมในวันน้ี ไดแก 

1.สวิตเซอรแลนด 2.ออสเตรีย 3.อังกฤษ 4.ลักเซมเบิรก 

5.เนเธอรแลนด 6.แคนาดา 

7.ออสเตรเลีย 8.เยอรมนี 9.เบลเยียม 10.นิวซีแลนด 

11.ไอรแลนด 12.นอรเวย 13.สหภาพยุโรป

ก็พวกทูตไรมรรยาท “แกงวอลเปเปอร” ธนาธรขาประจําน่ัน

แหละ 

และเห็นประจํา ตอนสามน้ิวเปนคดีข้ึนศาล พวกน้ีจะทําเปน

สนใจดานสิทธิฯ จะยกแกงไปน่ังในหองพิจารณา 

“ศ

รัฐบาลต� นแลว

เข็นปมWADA

เขาครม.28ธ.ค.

ทําเนียบฯ • รัฐบาลต� นแลว นายกฯ 

กระโดดแกปญหาปม WADA สั่งนําราง

พระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตอง

หามทางการกีฬา พ.ศ.2555 เขา ครม. 

28 ธ.ค.นี้

เม� อวันศุกร นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม เรงผลักดันแก

ปญหากรณีองคกรตอตานการใชสาร

ตองหามโลก หรือ WADA ที่สั่งคาด

โทษแบนจนไมสามารถใชธงชาติไทย

ในเวทีนานาชาติ โดยใหเรงบรรจุราง

พระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตอง

หามทางการกีฬา พ.ศ.2555 รวม  24 

มาตรา ที่เกี่ยวกับมาตรฐานของ WADA 

ใหนําสงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(สลค.) เพ� อเรงบรรจุเขาสูการพิจารณา

ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน

วันที่ 28 ธันวาคมนี้ เม� อ ครม.เห็นชอบ

แลวคาดวากฎหมายจะแลวเสร็จภายใน

เดือนมกราคม 2565

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

กลาววา หลังจากรัฐบาลดําเนินทุกขั้น

ตอนของการแกไขกฎหมายในประเทศ

เรียบรอย จะประสานกับ WADA เพ� อขอ

ใหปลดโทษแบนเร็วกวากําหนด สําหรับ

ประเด็นที่ ไมสามารถใชธงชาติไทยใน

เวทีนานาชาติไดนั้น จะทําเร� องอุทธรณ

ตออนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกอีกครั้ง

“นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไมได

นิ่งนอนใจ และไดดําเนินการแกไขมา

อยางตอเน� อง พรอมจะเรงแกไขปญหา

ใหลุลวงโดยเร็วที่สุด เพ� อไมใหสงผล                                                      

กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และขวัญ

และกําลังใจของนักกีฬาไทยและผู

เกี่ยวของทุกฝายดวย” นายธนกรกลาว

อยางไรก็ตาม กอนหนานี้ WADA 

ระบุเหตุผลในบทลงโทษประเทศไทย

วา องคกรตอตานสารกระตุนของ

ประเทศไทยบกพรองในการนํากฎการ

ตอตานสารกระตุนโลก 2021 ไปปรับใช

กับนักกีฬาในประเทศอยางเต็มรูปแบบ 

ผานการใชกฎหมายของประเทศไทย 

โดยถือวา พ.ร.บ.สารกระตุนฉบับปจจุบัน

ของไทยลาหลังเกินไป นอกจากนี้ยังมี

ประเด็นองคกรตอตานสารกระตุนของ

ประเทศไทยมีปญหาเร� องความไมเปน

อิสระในการทํางาน ขึ้นอยูกับการกีฬา

แหงประเทศไทย (กกท.) ซึ่งไมสอดคลอง

กับความตองการของ WADA ที่ตองการ

ใหมีความเปนเอกเทศ.

 

‘บิก๊ตู’ขอบคณุสหายทหารผานศกึ 
กรุงเทพฯ • ทหารผานศึกให

กําลังใจบ๊ิกตู ช้ีหนุนการทํางาน

ด่ังอยูในสนามรบ ไมทอดท้ิง

กัน เลือดยอมขนกวานํ้า ขณะ

ท่ีนายกฯ ระบุขอบคุณใน

ความเสียสละ เทียบเปนสหาย

ทหารผานศึก รัฐบาลพรอมดูแล

มากข้ึน 

เ ม่ือ วัน ศุก ร์  เ วลา 

09.35 น. ท่ีองคการสงเคราะห

ทหารผานศึก (อผศ.) พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดิน

ทางเปนประธานการประชุม

สภาองคการทหารผานศึก 

โดยเม่ือนายกฯ เดินทาง

ถึง ร.ท.สถาพร บูรณะวิโรจน 

อดีตทหารผานศึก ไดมอบของ

ท่ีระลึกเปนกรอบรูป ซ่ึงเปน

ภาพในสมัยท่ี พล.อ.ประยุทธ

รับราชการทหาร และขอให

กําลังใจนายกฯ ในการทํางาน 

รวมถึงขอใหนายกฯ สูๆ เพ� อ

ทหารผานศึกและประชาชน 

จากนั้ นอาสาสมัคร

ทหารพรานสําเริง นวลพุด

ซา นายกสมาคมทหารผานศึก

พิการแหงประเทศไทย และ 

ร.อ.ภิญโญ สายศรีแกว นายก

สมาคมทหารผานศึกแหง

ประเทศไทย มอบชอดอกปอปป 

พรอมกลาวใหกําลังใจนา

ยกฯ และพรอมท่ีจะสนับสนุน

ก า ร ทํ า ง า น ขอ งน า ย ก ฯ                                                            

ดั่งอยูในสนามรบ ไมทอดทิ้ง

กัน เลือดยอมเขมกวาน้ํา

ขณะที่นายกรัฐมนตรี

กลาววา ตองขอขอบคุณ

ทุกทานที่ ไดเสียสละ และ

ขอบคุณในกําลังใจที่มอบให

ในการทํางานเพ� อชาติ ศาสน 

กษัตริย และประชาชน ใหเรา

รักษาไว หลายคนตองบาดเจ็บ

และพิการ นั่นคือความภาค

ภูมิใจที่ ไดรักษาผืนแผนดินนี้

ไวทุกตารางนิ้วตราบเทาทุก

วันนี้ ซึ่งมาจากทุกคนที่ชวย

กันขับเคล� อนชุมชน สังคมที่อยู

ใหเกิดความเขาใจในแนวทาง

ของรัฐบาลที่พยายามจะแกไข

มาโดยตลอด ทั้งเศรษฐกิจ

ฐานราก โดยใชหลักปรัชญา

เ ศ รษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 9 มีเหตุ มีผล มีความ

พอประมาณ มีภูมิคุมกันที่ดี 

ลดรายจาย เพิ่มรายได เร� อง

โครงการตางๆ ที่มีมากมาย

“ขอใหทุกคนนําไปขับ

เคล� อน ถือวาอดีตทหารผานศึก

เปนกลไกสําคัญท่ีจะลงนโยบาย

ไปในพ้ืนท่ีไดในทุกพ้ืนท่ี ทุก

จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงตองทราบ

วารัฐบาลชุดน้ีทําอะไรไวแลว

บาง ท้ังคาขายออนไลน การ

สนับสนุนการเกษตร ปรับปรุง

พ้ืน ท่ีการเกษตร” นายก

รัฐมนตรีระบุ 

พล.อ.ประยุทธระบุดวย

วา ตองขอขอบคุณแทนคนไทย

ทุกคนท่ีทหารผานศึกไดเสียสละ

มาตลอดชีวิตท่ีผานมา ตอนน้ี

ถึงเวลาท่ีทานตองพักผอนบาง

ในการดํารงชีวิต ซ่ึงรัฐบาลก็จะ

ดูแลเพ่ิมข้ึนใหไดมากข้ึนเร� อยๆ 

วันน้ีมีหลายเร� องท่ีจะสงเสริม 

ขอขอบคุณ ขอใหทุกคนสุขภาพ

แข็งแรงในชวงปใหมดวย ขอให

ทุกทานและครอบครัวมีความ

สุข ความเจริญ มีความเขมแข็ง 

แข็งแรง อายุยืนยาว ถือวาเปน

สหายของนายกฯ ดวย เพราะ

นายกฯ ก็ผานศึกมาเหมือนกัน 

ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จ 

ขอบคุณแทนคนไทยทุกคน.

บรรยากาศการฉีดวัคซีนชวงใกลเทศกาลคริสตมาส ที่หน�วยบริการวัคซีนปองกันโควิด-19 

เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน เต็มไปดวยความคึกคัก โดยมีเจาหนาที่สวมชุด

ซานตาคลอสมอบของขวัญปใหมใหกับผูที่มาฉีดวัคซีนตลอดทั้งวัน. 

เม� อวันศุกร พล.อ.คงชีพ 

ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวง

กลาโหม กลาวถึงผลกระทบ

จากสถานการณการสูรบตาม

แนวชายแดนฝงเมียนมา หลัง

มีการใชเคร� องบินรบโจมตีฐาน

ท่ีม่ันชนกลุมนอยวา ตามท่ี

กระทรวงกลาโหมเปนหวงเร� อง

ความรุนแรงของสถานการณ

หลังชวงฤดูฝน ลาสุดเม� อวัน

ท่ี 23 ธ.ค.65 มีการปฏิบัติการ

ทางอากาศด้วยการใช้เคร่ือง

บิน มิกซ-29 โจมตีฐานท่ีม่ัน

กะเหร่ียงเคเอ็นแอลเอ และ                                                 

เคเอ็นยู ทําใหมีผูอพยพหนีภัย

การสูรบมากวา 200 คน ท่ีเขา

มายังศูนยพักพิงผูหนีภัยจาก

การพ้ืนท่ีบานแมตาว ฝงตรง

ขาม อ.เมียวดี 3,117 คน ซ่ึง

ไทยดูแลตามหลักมนุษยธรรม

พล.อ.คงชีพระบุดวย

วา ท้ังน้ี ตัวเลขดังกลาวยังไม

น่ิง เน่ืองจากมีผู้หลบภัยเดิน

ทางกลับไปฝงเมียนมาในชวง

สถานการณสงบบางแลว ซ่ึง

การเดินทางกลับไป เราตอง

พิจารณาในเร่ืองของความ

ปลอดภัยและความสมัครใจเปน

หลัก กอนท่ีเจาหนาท่ีจะอํานวย

ความสะดวกในการเดินทางให

อยางเต็มท่ี

“เช่ือม่ันว่าเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจะไมสงผลตอความ

สัมพันธกับไทย เน� องจากมีกลไก

ของคณะกรรมการชายแดน

สวนทองถ่ินที หรือบีซี ประสาน

งาน แลกเปล่ียนขอมูล แจง

ขาวสาร เปนการปฏิบัติตาม

ลําดับข้ัน ท่ีผานมามีการใชอาวุธ

หนักหรืออาวุธวิถีโคงตกเขามา

ฝงไทย เราก็ใชกระสุนควันยิง

เตือนกลับไป สวนเคร� องบินรบ

ท่ีปฏิบัติการฝงเมียนมาก็อยูไกล

จากชายแดนไทย 45 กิโลเมตร” 

พล.อ.คงชีพระบุ 

ท่ีกระทรวงกลาโหม 

พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษก

กระทรวงกลาโหม แถลงผล

การประชุมสภากลาโหม คร้ัง

ท่ี 11/2564 ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธาน 

วา รมว.กลาโหมขอใหหน�วย

ข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมท่ี

เก่ียวของ ดําเนินการใหความ

ชวยเหลือและดูแลกลุมผู

หนีภัยจากความไมสงบท่ีพัก

อาศัยในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราว

ตามแนวชายแดน ใหมีความ

เหมาะสมและเปนไปตามหลัก

มนุษยธรรม รวมท้ังเนนยํ้ากํา

ลังพลใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

รอบคอบ อดทนและระมัดระวัง 

ขณะท่ี พล.อ.ต.ประภาส 

สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ 

กลาววา ขณะน้ียังไมพบวามี

เคร่ืองบินหรืออากาศยานท่ีมี

เจตนารมณหรือเปาหมาย

เขามาในประเทศไทย ยังคง

ประสานงานกับหน�วยปองกัน

เฝาระวังในพ้ืนท่ีตามปกติ 

ยืนยันวารายงานลาสุดก็ยังไม

บินลํ้าเขามาในประเทศไทย 

ท้ังน้ี ภารกิจ ทอ.มีภาระหนาท่ี

ในการตรวจระบบเฝาระวังภัย

ทางอากาศ ปองกันภัยคุกคาม

ท้ังหมดของประเทศ มีสถานี

เรดารรายงาน 11 แหงท่ัว

ประเทศ ในดานตะวันตกน้ัน 

ทอ.มีระบบเฝาตรวจ เฝาระวัง 

คนหา พิสูจน และดําเนินการ

ตามกระบวนการตลอด 24 ชม. 

“ระบบปองกันภัยทาง

อากาศของประเทศไทยมีความ

พรอม และเราเห็นภาพตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการใหขอมูลใน

ลักษณะท่ีเปนภาพไมสามารถ

ใหได เพราะจะเกิดผลกระทบ

ท้ังสองฝาย จะเปนการช้ีเปาไป

ในทางท่ีไมเกิดประโยชนกับไทย 

เขาไมมีเจตนารุกลํ้าเขามา และ

เปนเร� องภายในประเทศเพ� อน

บานของเรา เขาเปนมิตรท่ีดีกับ

เรา ท้ังน้ีไดมีการประสานงาน

กันตลอด ตัวเลขเขตเฝาระวัง

เขมขน 50 ไมลน้ันก็ไมไดเปน

กฎตายตัว เปนเร� องลักษณะ

ทางภูมิประเทศ การเฝาระวัง

ทางอากาศตองดูเจตนาวาเรา

ต้ังใจท่ีจะพุงเขามาสูเปาหมาย

อะไรหรือไมอยางไร เราก็

พิสูจน หากเคร� องบินน้ันมีการ

สงแผนการบินท่ีชัดเจน เราก็

เฝาระวังและเฝาดูไมใหกระทบ

ตอแนวชายแดนของไทย เขา

ก็ปฏิบัติภารกิจในแนวชายแดน

ของเขา”. 

กรุงเทพฯ • บ๊ิกตูส่ังดูแลชาวเมียนมาหนีเขาไทยตามหลัก

มนุษยธรรม หลังเกิดเหตุเคร� องบินรบโจมตีฐานชนกลุมนอย แห

หนีตายเขามา ขณะท่ีโฆษกกองทัพอากาศยันไมมีการรุกลํ้า



การประชุมสุดยอดประชาธิปไตยที่ลมเหลว
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4 บทความ

ก
รูจักแต ม.44

เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม เปนชวงที่หลายคน

ตั้งตารอคอยมากที่สุด โดยหลายคนใชเวลานี้กลับภูมิลําเนา 

หรือใชเวลาทองเที่ยว และเยี่ยมบุคคลที่ตัวเองรัก 

อยางไรก็ตาม นับตั้งแตมีการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เขา                                                           

มา ทําใหคนไมสามารถปารตี้กันสุด                                                    

เหว่ียงเหมือนแตกอน เน� องจากกิจกรรม

บางอยางจะสงผลตอการแพรกระจาย

ของเช้ือ และส่ิงหน่ึงท่ีขาดไมไดคือการ

อวยพรของเหลาคนท่ีมีช� อเสียง ไมวา

จะเปนแวดวงศิลปน บันเทิง และแวด 

วงการเมือง ท่ีเปนภาพจําแทบทุกป

เม� อไมกี่วันที่ผานมาไดมีการสัมภาษณ นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี โดยสัมภาษณกอนที่ อาจารยวิษณุ 

จะขึ้นรถเดินทางกลับบาน ทางสํานักงานขาวจากเพจ Room 

44 ไดขอใหอวยพรปใหม ซึ่งเจาตัวก็อวยพรตามปกติ แตดัน

เรียกช� อเพจไมถูกตอง ตองอัดสคริปตช� อเพจ 4 ครั้ง-ฮา!

เม� ออวยพรเสร็จ ก็พูดกับนักขาวติดตลกวา “ออ Room 

44 นี่รูจักแตมาตรา 44” กอนที่จะขําแลวขึ้นรถไป 555

แหม! ถายังคิดถึง ม.44 คสช.ก็ตองมาแลวครับท่ัน! ฮาๆๆ

   

ชอบกินน้ําพริก?

สภาลมซ้ําแลวซ้ําเลา แม “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัว                                                       

หนาพรรคพลังประชารัฐ จะปากเปยก                                                               

ปากแฉะ เขมเพ� อแกปญหาดังกลาว 

แมองคประชุมจะเปนหนาที่ของ ส.ส. 

ทุกคน แตฝายรัฐบาลก็มีหนาที่รับผิด

ชอบหลัก

เพราะตองเขาใจวา พรรคฝาย

คานอยางเพ� อไทยหาชองทุกทางเพ� อ

ทําลายความเช� อถือของรัฐบาล โดย

ไมสนวาประชาชนจะเสียโอกาส 

ขณะที่อีกดานก็พยายามโทษไปที่ นายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) วา

บารมีทางการเมืองเพียงพอหรือไม และมักนําไปเปรียบเทียบ

กับ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปฯ คนกอน 

กระจอกขาวยิงคําถามตรงๆ ไปที่ นิโรธ มีหลายฝาย

วิจารณวาไมมีนํ้ายา ขาดการประสานงานท่ีลงลึกในรายละเอียด 

ประธานวิปรัฐบาล ไมแคร พรอมตอบกลับวา “ผมไมชอบ

น้ํายา แตชอบกินขนมจีนน้ําพริก!@” 555

แหะๆ ไมรูวาใช “น้ําพริกละลายแมน้ํา” รึปาว  (อิ อิ)

   

แผนกคดีซื้อขายออนไลน

โลกตอนนี้ล้ํายุคล้ําสมัยมากขึ้น สั่งซื้อสินคาไดจากโลก                                                                      

อินเทอรเน็ต แตก็ไมวายมีมิจฉาชีพแฝงตัวหลอกลวงประชา 

ชน บางคนก็ขี้เกียจเอาเร� อง เพราะ

มูลคาของไมเทาไหร แตบางรายเสีย

เงินหลักหม� นเพ� อซ้ือสินคา แตกลับได

ของไมตรงปก หรือบางคร้ังก็ไมไดเลย

ลาสุด ทนายเชาว มีขวด อดีต

รองโฆษกประชาธิปตย บอกวา “ตอน

น้ีมีการจัดต้ังแผนกคดีซ้ือขายออนไลน

ข้ึนในศาลแพงใหเปนระบบศาลอิเล็ก 

ทรอนิกสเต็มรูปแบบ ซ่ึงผูท่ีมีขอพิพาท

อันเกิดจากการบริโภควิถีใหมสามารถเขาถึงศาลและใชสิทธิ

ฟองรองดําเนินคดีดวยตนเองไดโดยสะดวก เพ� อระงับขอพิพาท

ระหวางผูท่ีเก่ียวของทุกฝายไดอยางเปนธรรมและเปนไปดวย

ความรวดเร็วย่ิงข้ึน และยังสามารถย� นฟอง พิจารณาคดีสืบ

พยานผานระบบอิเล็กทรอนิกสอยูท่ีบานไดเลย ไมตองไปศาล”

อืม... ระบบราชการปรับตัวทันตอโลก น�านับถือจริงๆ  หุหุ

ผิวใสๆ 

เพิ่งผานการประชุมใหญของ พรรคพลังชล ไปไมนาน 

แมจะมีวาระเลือกหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรคกัน

ใหม แตก็แทบไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง

มากนัก หัวหนา เลขาฯ ยังคงเปนคน

เดิม โดยเฉพาะแมบานพรรค เดอะ

มืด-นายสุระ เตชะทัต ยังคงทํา

หนาที่เลขาธิการพรรคเชนเดิม 

มีโอกาสปะหนา เลยไดหยอกลอ 

ทําไมเลขาธิการพรรคไมเปล่ียนแปลง 

เดอะมืด ตอบกลับทันที ‘หายากนะ

เลขาฯ เอาการเอางาน ไปหาสมาชิก 

ลุยเองหมด ไปหมดทุกท่ี และย่ิงเลขาฯ ผิวใสๆ แบบน้ี หายาก !@’ 

แมบานพลังชลพูดไปก็หัวเราะเอ๊ิกอากไปดวยอยางอารมณดี 555

แหม! แมบานพลังชล ลุยงาน มีเอกลักษณเฉพาะตัว

แบบนี้ ทั้งหายากจริงๆ และหาที่ไหนไมไดแลว (อิ อิ)

วิษณุ เครืองาม

เชาว มีขวด

นิโรธ สุนทรเลขา

สุระ เตชะทัต 

ารประชุมยุดยอดประชาธิปไตยผานจอ ที่มีสหรัฐฯ เปน

หัวโจก ระหวางวันที่ 9–10 ธ.ค. เพ� อมุงตอตานจีนและ

รัสเซียไมประสบผลสําเร็จตามความตั้งใจ สหรัฐฯ จงใจ

เชิญ 110 ประเทศจากสมาชิกยูเอ็นกวา 200 ประเทศ  อัน

เปนการประกาศวาชาติที่เขารวมประชุมเปนชาติประชาธิปไตย 

ท่ีเหลืออีกคร่ึงไมใชชาติประชาธิปไตย  เปนการกอความแตกแยก

และสรางความเปนปฏิปกษ สหรัฐฯ มีสิทธิ์อะไรมากําหนดเชนนี้ 

แตเอาเขาจริงๆ มีผูเขารวมประชุมแค 80 ชาติ ซึ่งในจํานวนนี้จํา

ใจเขารวมประชุมเพราะมีอิทธิพลครอบงําก็มี ไมนอย

ในอาเซียน 10 ชาติ สหรัฐฯ เชิญ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

และฟลิปปนส แตไมเชิญไทย เวียดนาม และสิงคโปร เปนการ

จงใจกอความแตกแยกในกลุมอาเซียน เอาเขาจริงๆ มาเลเซียไม                                                                                  

เขารวม สวนปากีสถานประกาศแตแรกวาจะไมเขารวมดวย  สําหรับ

ญี่ปุนและฟลิปปนส ไปแคใหเห็นหนาบนจอชั่วครูเดียวก็หายวับไป 

การประชุมสิ้นสุดลงโดยไมมีแถลงการณใดๆ ออกมา ในระหวางที่

พวกเขากําลังดําเนินการประชุม นิการากัวก็ไดประกาศตัดสัมพันธ

กับไตหวันไพที่สหรัฐฯ เลนอยูในตอนนี้  รอยเตอรรายงานวา อาจ

มีฮอนดูรัสประกาศตัดสัมพันธกับไตหวันตามมาอีกชาติหนึ่ง ซึ่งทั้ง

นิการากัวและฮอนดูรัสลวนเปนหลังบานของสหรัฐฯ

สหรัฐฯ วางตัวเปนเจาอํานาจโลก เรียกประชุมสุดยอดประ 

ชาธิปไตยเปนครั้งแรก โดยไมหารือกับยูเอ็น ซึ่งเปนองคกรโลกที่

สหรัฐฯ เองก็เปนสมาชิกอยู ไมคํานึงถึงกฎระเบียบระหวางประ 

เทศ อันเปนการสะทอนใหเห็นวาตัวสหรัฐฯ นี่แหละคือตัวการ

ละเมิดประชาธิปไตย จุดมุงหมายของการประชุมครั้งนี้ สหรัฐฯ 

มุงโจมตีจีนและรัสเซีย ตองการเชิดชูประชาธิปไตยแบบมะกันที่                                                                         

กําลังเส� อมทรุดพังพินาศอยูรอมรอ ถือเปนบรรทัดฐานของประชา 

ธิปไตยโลก มายัดเยียดใหที่ประชุมและฉวยโอกาสนี้สรุปวา ชาติ

ตางๆ ที่ไมไดเขารวมประชุมไมเปนประชาธิปไตย สหรัฐฯ มีสิทธิ์

อะไรที่จะกระทําเชนนี้

ประชาธิปไตยยอมหมายถึงประชาชนเปนใหญในแผนดิน 

โดยถือผลประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลาง มีลักษณะประวัติ 

ศาสตรจับตองไดและมีลักษณะพัฒนา มันเกิดขึ้นและมีรากเหงา                                                                    

จากวัฒนธรรมด้ังเดิมทางประวัติศาสตรของประชาชาติตน ท้ังน้ี 

โดยปราศจากการแทรกแซงและการยัดเยียดจากภายนอก ประชา                          

ธิปไตยของชาติตางๆ จึงมีหลากหลายรูปแบบท่ีแตกตางกัน ชาติ

ชาติหน่ึงเปนประชาธิปไตยหรือไม พูดใหถึงท่ีสุดแลวควรใหประชา                                                                                              

ชนในชาตินั้นๆ เปนผูตัดสิน หากมิใชใหตางชาติมาตัดสินชี้ขาด 

ขณะเดียวกันชาติตางๆ ทั่วโลกควรสงเสริม สันติภาพ การพัฒนา 

ความยุติธรรม ความเปนธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ อัน

เปนคานิยมรวมกันของมนุษยชาติ

เราลองมาตรวจสอบดูวา ประชาธิปไตยแบบมะกันที่สหรัฐฯ 

พยายามจะยัดเยียดใหทั่วโลกนั้นเปนอยางไร  ประชาธิปไตยแบบ

มะกัน ตอภายในประเทศกดขี่หลอกลวงประชาชน ตอภายนอก

ประเทศก็ใชเปนเคร� องมือแทรกแซงและกอความแตกแยกกระทั่ง

รุกรานและเขายึดครองชาติอ� น

สหรัฐฯ ใช “อํานาจวาทกรรม” ของกลุมทุนผูกขาดมะกัน

เพียงหยิบมือเดียว จงใจตกแตงประชาธิปไตยแบบมะกันใหดูสวย

หรู ใชเปนเคร� องมือเพ� อครองความเปนเจาโลก สรางระบบและ

วิธีการเลือกตั้งที่หลอกลวงคนขึ้นมาชุดหนึ่ง แตสุดทายพรรคเล็ก

พรรคนอยจะไมมีวันไดรับเลือกเปนอันขาด มีแตพรรคใหญ 2 พรรค

ที่มี แชโบล (Chaebol) เปนเจาของผลัดกันชม  

ป 2010 ศาลสูงของสหรัฐฯ ไดมีการตัดสินครั้งประวัติ 

ศาสตร อนุญาตใหผูลงสมัครแขงขันการเลือกตั้งประธานาธิบดี  

สามารถใชเงินในการแขงขันแบบไมอ้ัน ผลักดันใหการแขงขันเลือก

ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขึ้นสูกระแสสูงใหม ป 2020 เงินที่ใช

แขงขันการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดข้ึนสูงถึง 14,400 ลาน

ดอลลาร มากกวาป 2016 กวาเทาตัว เงินเหลานี้ลวนมาจาก

บรรดาอภิมหาเศรษฐีของอเมริกาท้ังส้ิน เม� อพวกเขาลงทุนถึงขนาด

นี้ พวกเขาก็สามารถควบคุมรัฐบาลไวได พวกนักการเมืองในคณะ

รัฐบาล เม� อพนหนาที่ก็จะกลับไปทํางานที่บริษัทที่ตนสังกัด รับใช

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

“กรุงเทพฯ ตองปฏิวัติ ไมใช

ปฏิรูป”

https://www.youtube.com/

watch?v=nGHt6aWBoPs

ปรมาจารย โบบิ ขออาสา

“ปฏิวัติกรุงเทพฯ เปนมหานคร

แหงการคาโลก” ดวยปญญา แกปญ 

หาที่ไมเคยมีผูวาฯ กทม.คนไหนแกได 

ภายใน 4 ป ดวยการทํางานแบบถึง

ลูก ถึงคน เนนการมีสวนรวม ทั้งจาก

ภาคเอกชนและภาครัฐ กรุงเทพฯ ตอง

ปลอดม็อบ

พัฒนาใหกรุงเทพฯ เปนมหานคร

แหงการคาที่ดีที่สุดในโลก เศรษฐกิจดี                                                       

รายไดสูง แตคาครองชีพต่ํา น�าอยู น�า

เที่ยวที่สุดในโลก สะอาดที่สุด ปลอดภัย

ท่ีสุด สะดวกท่ีสุด ผูคนน�ารักท่ีสุด อาหาร

อรอยที่สุด เดินทางสะดวก คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น รถติดนอยลง น้ําทวมนอยลง 

ไมจมน้ํา

“วิธีหารายไดใหคนกรุงเทพฯ ป

ละ 100 ลานลานบาท”

โดยปรมาจารย วาท่ีผูวาฯ กรุงเทพฯ 

พรรคไทยทวีคูณ  

1.ตั้ง “ศูนยหารายไดกรุงเทพฯ” 

ขึ้นตรงกับผูวาฯ กรุงเทพฯ มีอํานาจ

เหนือทุกกระทรวง ทบวง กรม เพ� อ

ระดมนักการตลาด นักการผลิต นักคิด 

นักวิจัย คนหาเงินเกงทุกสาขาอาชีพ มา

ชวยกันหาเงินเขาประเทศในทุกชองทาง ใหมีรายไดปละ 100 

ลานลานบาท

2.สนับสนุนการทํามาหารวยทั่วหนาอยางไมจํากัด

3.พัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระดับ

โลกอยางทวีคูณเต็มศักยภาพ แบบทวีคูณและยั่งยืน เพ� อคุณภาพ

ชีวิตในระดับสูงสุดของผูประกอบอาชีพ จนทํามาหารวยไดสําเร็จ 

คนทํามาหากินทุกคนตองมั่งคั่ง

4.สรางรถไฟรางคู ความเร็ว 200 

กิโลเมตร ตอชั่วโมง และมอเตอรเวย 18 

เลน เช� อมกับมหานครคลองไทย www.

thaibetter.com

5.ศูนยขายกอนผลิต ใหสินคาไทย                                                        

ทุกชนิด ขายตรงสูตลาดโลก 192 ประ 

เทศ ไดราคาสูงขึ้นหลายเทา ผานระบบ

การประมูล เกษตรกรและผูผลิตชาวไทย

จะไมถูกเอาเปรียบจากพาณิชยนาวีไทย 

และสิงคโปร อีกตอไป

6.ศูนยหลังเกษียณโลก : สรางราย

ไดอยางยั่งยืนและถาวร มากกวาปละ 

70 ลานลานบาท ใหกับกรุงเทพฯ อยาง

ปลอดภัย ใชเงินลงทุนนอย มลพิษต่ํา

6.1 เกษตรกรไทยสามารถทําการ

ตลาดแบบขายกอนปลูก ขายผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรคุณภาพเยี่ยม ปลอดสาร

พิษในราคาสูงขึ้นอีกหลายเทา ใหคนตาง

ชาติรายไดสูงในประเทศ โครงการศูนย

หลังเกษียณโลก ทําใหคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรดีขึ้น ไมจําเปนตองพึ่งพิงการ

สงออกเปนหลักอีกตอไป

6.2 คนกรุงเทพฯ 10 ลานคน มี

งานทํา สรางรายไดวันละหลายพันบาท

7.สงเสริมการปลูกฟาทะลายโจร 

เพ� อการสงออกไปยัง 192 ประเทศทั่ว

โลก สรางรายไดปละ 20 ลานลานบาท 

เกษตรกรไทยที่ปลูกฟาทะลายโจร จะมี

รายไดมากกวากิโลกรัมละ 1,000 บาท 

ตอกิโลกรัม.

การแหดาว เทศกาลหนึ่งเดียวในโลก ในเทศกาล

คริสตมาสของบานทาแร จังหวัดสกลนครแหงนี้ จัดแสดง

ขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกป ชวงวันคริสมาสตภายในงาน 

ชาวบานจะตกแตงบานเรือน ประดับประดาอยางสวยงาม 

และจะมีขบวนรถแหดาว ซึ่งประดับไฟหลากสี ที่สวยงาม

อลังการ แหไปตามถนนในหมูบาน เพ� อเฉลิมฉลองการประ 

สูติของพระเยซู ศาสดาแหงศาสนาคริสต.

พิธีแหดาว

นายทุนตอไป

ป 2013 บาทหลวง Jack Abramov นักเกลี้ยกลอมที่มีนาม

ลือกระฉอนของสหรัฐฯ ใหสัมภาษณส� อทางทีวีวา  เหลาผูนําไมวา

พรรครีพับลิกัน หรือพรรคเดโมแครต ตางก็วุนอยูกับการหาเงิน

ทุนเตรียมการเลือกต้ัง แมกฎหมายจะไดจํากัดวงเงินไวชัดเจน แต

พวกนักการเมืองสามานยเหลานี้ “รูทางหนีทีไล” อยางดี ที่จะ

ทําใหการเรี่ยไรเงินชอบดวยระเบียบกฎหมายอยางช่ําชอง 

เจาหนาที่สํานักวิจัยเอเชียของมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงค 

โปร Makaishou ระบุวา หลายปมานี้ สหรัฐฯ ไดเปลี่ยนจากที่เรียก

วาสังคม “ประชาธิปไตย” คอยๆ กลายเปนรัฐของอภิมหาเศรษฐี 

ซึ่งหมายความวา รัฐบาลถูกควบคุมโดยคนรวยเพียง 1% ปกครอง

และรับใชผลประโยชนของกลุมคนเพียงหยิบมือเดียวเหลานี้

สถาบันเคนเนดีในมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดเผยโพลท่ีสํารวจ                                                                                  

จากคนหนุมสาวอเมริกันอายุ 18-29 ป พบวา 52% เห็นวา ประ 

ชาธิปไตยแบบมะกันตกต่ําลมเหลว และจากสถิติการสํารวจของ

โลก มี 44% เห็นวาประชาธิปไตยแบบมะกันคุกคามประชาธิปไตย

โลกมากที่สุด ขณะที่ 81% เห็นวา ประชาธิปไตยของอเมริกากําลัง

ถูกคุกคามจากภายในประเทศ

ในวันที่ไบเดนเรียกประชุมสุดยอดประชาธิปไตยผานจอ  ที่

หนาตึกทําการสหประชาชาติมีผูคนจํานวนมากถือปายคําขวัญ

เปดโปงประชาธิปไตยแบบมะกันตางๆ นานา มีผูหามโรงศพที่มี

ขอความแสดงวาประชาธิปไตยอเมริกาตายไปแลว กําลังจะถูกฝง

กลบ หญิงสาวชาวอเมริกันกลาววา  ประชาธิปไตยอเมริกันกําลัง

ถอยหลังเขาคลอง และเห็นวาสภาพความวุนวายที่รัฐสภา เม� อ

วันที่ 6 ม.ค.ปนี้ เปนภาพรวมยอดของปญหา และวาเวลานี้คน

อเมริกันเกิดความแตกแยกรุนแรง การแบงเปน 2 ขั้วชัดเจน ถา

ไมใชขั้วรีพับลิกัน ก็ตองเปนขั้วเดโมแครต

ขณะท่ีท่ัวโลกเกิดการระบาดใหญของโควิด-19 ภายในสหรัฐฯ 

ก็มีคนติดเชื้อและเสียชีวิตดวยโรคระบาดสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง

ของโลก ทั้งๆ ที่การแพทยของสหรัฐฯ อยูในระดับแนวหนาสุด 

แทนที่รัฐบาลไบเดนจะทุมทั้งชีวิตจิตใจมาปองกัน แกไข เยียวยา 

ซึ่งเปนหนาที่อันพึงมีของผูนําประเทศ ไบเดนกลับใชชวงโอกาส

เชนนี้มาเรียกประชุมสุดยอดประชาธิปไตย ปลอยใหประชาชน

ตายและติดเชื้อจํานวนมากเปนประวัติการณ ผูติดเชื้อมีมากถึง

กวา 50 ลานราย เสียชีวิตกวา 8 แสนศพ ผูเสียชีวิตจากโควิด

มีมากถึง 7 เทาของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามในระยะ

เวลา 75 ป

ประชาชนอเมริกันผิดหวังไบเดนเปนอยางยิ่ง ความนิยม

ของไบเดนในหมูประชาชนลดลงฮวบฮาบอยางตอเน� อง จาก 60% 

ลดเหลือ 36% ซึ่งอยูในอัตราที่ต่ํามากๆ

ความเหล� อมล้ําทางรายไดของคนในประเทศอเมริกานับวัน

หนักหน�วงรุนแรงมากข้ึน เสนความรวยกับความจนนับวันถางกวาง

ออกไป คน 1% ที่ครอบครองทรัพยสินของชาติถึง 90% รายได

นับวันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่คนอีก 90% ยากจนขนแคน

ลงทุกที ผูตกงานที่ดํารงชีวิตอยูไดดวยเงินสวัสดิการที่ไมพอยาไส

นับวันมากขึ้น ผูไรที่อยูอาศัยที่ตองไปอาศัยใตสะพาน ขางถนน 

สวนสาธารณะเปนที่ซุกหัวนอนก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การทํา QE 

อยางตอเน� อง จนเงินเฟอหนักหน�วง ลาสุด CPI ขึ้นถึง 6.8% สูง

เปนประวัติการณ นี่แหละคือประชาธิปไตยแบบมะกันละ

การกดขี่เหยียดหยามทางชนชาติก็มีความหนักหน�วงรุนแรง

มาก ใน “คําประกาศอิสรภาพ” ของอเมริกา ไดระบุชัดวาทุกคน

มีความเทาเทียมกัน แตโดยความเปนจริงและโดยการปฏิบัติไม

เทาเทียมกันเลย ตํารวจอเมริกันผิวขาวที่ยิงชาวอเมริกันเชื้อสาย

แอฟริกาที่มีแตสองมือเปลาเกิดขึ้นไมวางเวน โดยไมมีการลงโทษ 

กรณีจอรจ ฟลอยด เปนตัวอยางที่เดนมาก ประชาชนอเมริกัน

เคล� อนไหวคัดคานตอเน� องเปนเวลากวา 100 วัน หลังเขาถูกฆา

ตาย แมแตอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็ถูกทํารายรางกายนับวันมาก

ขึ้น นี่แหละประชาธิปไตยแบบมะกัน ยกยอง เชิดชู แตคนผิวขาว 

แตกดขี่ขมเหงชาวผิวสี ยิ่งกวานั้น ชนพื้นเมืองผูเปนเจาของแผน

ดินดั้งเดิมก็ถูกกําจัดคอยๆ ลดนอยลงไปเร� อยๆ

ตอภายนอกประเทศ สหรัฐฯ ก็ใช “ประชาธิปไตย” เปน

เคร� องมือแทรกแซง รุกรานและยึดครองชาติอ� น สงตัวแทนเขา                                                                            

ควบคุมรัฐบาลของชาติน้ันๆ เพ� อเอามาเปนพวกรับใชผลประโยชน

ครองความเปนเจา หากไมสําเร็จ ก็กอการลมลางเปลี่ยนรัฐบาล 

ดวยการปฏิวัติสี ดวยอาหรับสปริง กระท่ังสรางหลักฐานเท็จเปน

ขออางสงทหารเขารุกรานและยึดครอง ทําใหชาติตางๆ ท่ีถูกเลน

งานโดยไมน้ีของสหรัฐฯ บานแตกสาแหรกขาด บานเมืองพังพินาศ 

ผูคนลมหายตายจาก พลัดที่นา คาที่อยูนับลานๆ เกิดวิกฤตชาว

อพยพ และวิกฤตมนุษยธรรม อยางซีเรีย อิรัก ลิเบีย เปนตน

การสงทหารเขายึดครองอัฟกานิสถานดวยขออางจะสราง

เปนชาติประชาธิปไตยแบบมะกัน เปนเวลานานถึง 20 ป  เวลา

ผานไป อัฟกานิสถานไมมีอะไรดีขึ้น มีแตเส� อมทรุดลมจม  ผูคน

ลมหายตายจากเปนจํานวนมาก ภัยคุกคามดานมนุษยธรรมเปน

ไปอยางหนักหน�วง หลังจากที่สหรัฐฯ ไดสิ้นเปลืองงบกวา 2 ลาน

ลานดอลลาร ทิ้งชีวิตทหารอเมริกันกวา 2,500 คน บาดเจ็บอีก

จํานวนมาก และทหารอัฟกันอีก 47,000 คน ในสนามรบแหงนี้ 

ยังไมสามารถบรรลุตามเปาหมายได สหรัฐฯ ก็ตัดสินใจถอนทหาร

กลับบานอยางกะทันหันแบบหมดรูป ทิ้งอัฟกานิสถานที่บานเมือง

พังพินาศ ประชาชนประสบกับความอดอยากหิวโหยไวเบื้องหลัง 

โดยไมหันมาเหลียวแลแมแตนอย มิหนําซ้ํา สหรัฐฯ ยังสั่งอายัด

เงินของอัฟกานิสถานที่ฝากไวในธนาคารสหรัฐฯ อีกนับรอยลาน

ดอลลาร ซ้ําเติมความเดือดรอนเพิ่มเติมใหแกอัฟกานิสถานอีก 

ไบเดนเองจําใจตองยอมรับวา “ยุคท่ีสหรัฐฯ จะปนชาติอ� น                                                                                 

ขึ้นใหม” ไดจบสิ้นลงแลว และหนังสือพิมพเดอะการเดียนของ                                                                               

อังกฤษก็ช้ีวา “ความเพอฝนอันเหลวไหลของชาติตะวันตกท่ีเห็นวา 

พวกเขาสามารถเปลี่ยนอัฟกานิสถานใหเปนชาติประชาธิปไตยที่

มั่นคงดวยกําลังทหารนั้น ไดจบสิ้นลงแลว”

จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา การที่สหรัฐฯ วางตัวเปน                                                                         

เทพเจาจะมาประทาน “ประชาธิปไตยแบบมะกัน” ใหแกที่ประ 

ชุมสุดยอดประชาธิปไตยจึงเปนเร� องเพอเจอและเหลวไหลสิ้นดี                                                

สหรัฐฯ ไมมีสิทธิ์ที่จะทําเชนนั้นไดเลยแมแตนิดเดียว ในขณะที่

ประชาชนจีนเรงสรางเสริมประชาธิปไตยอัตลักษณจีนในระยะ 

40 ป สหรัฐฯ กลับปูยี่ปูยําประชาธิปไตยของตน จนยับเยินหมด

ส้ิน ประชาชนจีนท่ีสรางชาติดวยสองมือเปลา สามารถสูชนะความ                                                                                  

ยากจนที่อยูใตเสนความยากจนนับรอยลานมีชีวิตความเปนอยูที่

สุขสบาย ไมมีผูยากไรตกขบวนแมแตคนเดียว สังคมจีนมีความ

สงบสุข และสามารถเอาชนะภัยคุกคามทุกชนิดได การเกิดไวรัส

แพรระบาดใหญขึ้นกอนในจีน ชั่วระยะ 3 เดือนก็สามารถยับยั้ง

และปองกันได พรอมกับฟนการผลิต ฟนเศรษฐกิจจน GDP เติบ 

โตเปนบวกเพียงประเทศเดียวของโลก ขณะท่ีสหรัฐฯ ท่ีมีการแพทย

เปนอันดับหน่ึง กลับมีผูติดเช้ือไวรัสและมีผูเสียชีวิตเปนอันดับหน่ึง

ของโลกยืนมาถึงทุกวันนี้ ประชาธิปไตยใครดีกวากันแน�?

เศรษฐกิจจีนไดถีบตัวขึ้นมาอยางรวดเร็วปานพายุโหม ชั่ว

ระยะเพียง 40 ป ก็ไลกวดขึ้นมาจนลมหายใจรดตนคอสหรัฐฯ 

หลายอยางไลทันสหรัฐฯ บางอยางล้ําหนาสหรัฐไปแลว ตามอัตรา

ความเร็วเชนนี้ อีกไมนานก็จะไลขึ้นหนาสหรัฐฯ

ปจจุบันถึงยุคท่ีอํานาจประชาธิปไตยตองคืนสู “การปกครอง

ของมวลมหาประชาชน” แลว.

ปรมาจารยโบบิ-

สมบูรณ นําทิพยจันทาเจริญ

‘ปฏิวัติกรุงเทพฯ เปนมหานครแหงการคาโลก ปละ 100 ลานลานบาท’



งไม่ทันจะประลองศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ท่ีเวลาน้ีเร่ิมคึกคักทยอยเปิดตัวแคนดิเดต 

ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องมาจัดเลือก

ตั้งซ่อมเขตหลักสี่เสียก่อน เรียกว่าแซงทางโค้งมาเลย หลัง

นายสิระ เจนจาคะ ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากสมาชิก

ภาพ ส.ส.กทม. เนื่องจากเคยติดคุกคดีฉ้อโกง 

เขตหลักสี่ก็จะกลายเป็นสนามชิมลางเช็กกระแสคน

กรุงของพรรคใหญ่หลายพรรคไปในตัว ฝั่งของพลังประชา

รัฐดูจะกดดันสุด งานนี้แพ้ไม่ได้ ต้องรักษาเก้าอี้นี้ให้ได้สุด

ชีวิต ไม่แปลกที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำา พปชร.ส่งสัญญาณไม่เซย์เยส

ดันมาดาม “สรัลรัศมิ์ เจน

จาคะ ตามที่นายสิระส่งชื่อ

ภรรยาเข้าประกวด บอกชัด

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริ                       

หารพรรค ไม่ใช่หน้าที่นาย

สิระ เรียกว่าต้องคัดคนที่คว้า

ชัยให้ได้ ยิ่งในภาวะ “ลุงตู่” 

ขาลง ขืนพลาดพ่าย มีหวังได้

ดิ่งกันหมด กระแสไม่เอาลุงตู่

ฮือหนักข้อขึ้นอีก

ต่างจากฟากเพื่อไทยที่                                      

ดี๊ด๊าเป็นพิเศษ ถึงจะเหลือ

วาระอีกแค่ปีกว่า ดีไม่ดีเจอยุบสภาก็อยู่ได้ช่วงสั้นๆ แต่

การชนะครั้งนี้จะต่อยอดปูทางไปถึงเลือกตั้งใหญ่ ประกาศ

ส่ง “สุรชาติ เทียนทอง” อดีต ส.ส.กทม. เจ้าของพื้นที่เดิม 

ก่อนพ่ายให้กับนายสิระไปเพียง 2 พันกว่าคะแนน ในการ

เลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.64 โดยนายสิระชนะไปด้วยคะแนน 

34,907 เสียง ส่วนนายสุรชาติได้ 32,115 เสียง สู้ศึกเลือก

ตั้งซ่อมครั้งนี้ นายสุรชาติเองก็หมายมั่นปั้นมือขอกู้ศักดิ์ศรี

ทวงเก้าอี้คืน 

เจ้าตัวม่ันใจว่าท่ีผ่านมาลงพ้ืนท่ีช่วยชาวบ้านตลอด ย่ิง

ในช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด ผุดไอเดีย “ตะกร้ากักตัว” 

ใส่สิ่งของจำาเป็นและยารักษาโรคเบื้องต้น ติดไว้หน้าบ้าน

ของผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ต้องกักตัวดูอาการ ถือว่าได้ดูแลคน

หลักสี่เต็มที่ 

สำาหรับนายสุรชาติ เทียนทอง มีชื่อเล่นว่า “อ๊อบ” 

ปัจจุบันอายุ 42 ปี เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2522 เป็น

บุตรของนายเสนาะ เทียนทอง กับนางจิตรา โตศักดิ์สิทธิ์ 

สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการเงินและการ

จัดการ และปริญญาโทสาขาผู้นำาองค์กรจากมหาวิทยาลัย

จอห์นสัน แอนด์ เวลส์ สหรัฐอเมริกา

เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัคร ส.ส.กทม. คร้ัง

แรกในปี 2550 สังกัดพรรคประชาราช ที่มีป๋าเหนาะเป็น                                                                 

หัวหน้าพรรค แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือก

ตั้งปี 2554 นายสุรชาติพร้อมทั้งครอบครัวได้ย้ายมาสังกัด                                                                  

พรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งแรก โดย                                                                          

สามารถเอาชนะนายสกลธี ภัททิยกุล จากพรรคประชาธิ 

ปัตย์ และนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี จากพรรคภูมิใจไทย 

อดีต ส.ส.กทม. แต่เป็น ส.ส.ได้เพียงสมัยเดียว เพราะการ

เลือกตั้งปี 2562 ได้คะแนนเพียงอันดับสอง

ส่วนจะสามารถแก้มือสำาเร็จ ได้เข้าสภาเป็นครั้งที่ 2 

หรือไม่ ก็รอพิสูจน์กันในช่วงปลายเดือน ม.ค.ปีหน้า.

อิสราเอลที่เป็นขาใหญ่ของมะกัน จนมีข่าวว่าปาเลสไตน์ประท้วง 

ดังนั้นประชาชนอย่ามัวเสียเวลาทะเลาะกัน เพราะธุรกิจนางงาม

เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองมาทุกครั้ง

นางงามสามกีบท่ีคณะผู้จัดมอบมงกุฎให้แก่นางงามเวียดนาม

ท่ีชูสามน้ิวบนเวที บ่งบอกทุกอย่างว่าสามกีบใช้เวทีนางสามสร้าง

ความปั่นป่วนในประเทศ เสี่ยงกับการสร้างความขัดแย้งในทาง 

การทูตระหว่างสองประเทศด้วยซ้ำา

มาตรฐานหนังไทย : ข่าววัยรุ่นเลียนแบบแก๊งวัยรุ่นในภาพ 

ยนตร์เรื่อง “สี่คิงส์” ออกจากโรงหนังก็คว้ามีดสปาร์ตาไล่ฟันผู้คน

เลียนแบบแก๊งส่ีคิงส์ในภาพยนตร์ บ่งบอกว่าการบันเทิงชักนำาประ 

เทศไปในทางผิดๆ วันนี้ ไอดอลต่างๆ ของเด็กวัยรุ่นล้วนแล้วแต่

นิยมใช้กำาลังตัดสิน มีพฤติกรรมเป็นเผด็จการ เพราะมีหนังมีละคร

ที่ส่งเสริมอารมณ์มากกว่าเหตุผล นางสาวไข่เน่าที่ออกมาเรียก

ร้องให้ฟรีเซ็กซ์ ก็เพราะต้องการขายคลิปร่วมเพศอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย

กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาอาชีพท้ังในและนอก

สภา และขอบอกว่าถึงจะมีบ่อน มีซ่องถูกกฎหมาย ก็ยังมีบ่อน มี

ซ่องผิดกฎหมาย เพราะ “ส่วย” หอมหวานนั้น

แมวขาว

 

ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนางงาม ก็ต้องว่าตามคุณแมวขาว

ครับ ฮ่าๆๆๆ 

หนัง ผมก็ไม่ได้ดูมานานพอควร  “สี่คิงส์” ก็ไม่ได้ดู ได้แต่

อ่านข่าวผ่านๆ เรื่องเด็กตีกัน มานึกขึ้นได้ว่าช่วงโควิดระบาดเด็ก

ช่างกลตีกันน้อยลง กลายเป็นข้อดีของโควิดไป

ส่วนเรื่องซ่องเสรี กาสิโนถูกกฎหมาย ที่เด็กรุ่นใหม่บอก

ว่าต้องมี ก็คงต้องรอให้ เพนกวิน เป็นนายกฯ รุ้ง เป็น รมว.

วัฒนธรรม ค่อยมีก็แล้วกันครับ.

เพชรชมพู 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ อ่านบทสัมภาษณ์พิเศษของ ส.ส.นักการ

เมืองรุ่นใหม่ คุณเพชรชมพู ต้องอ่านถึง ๒ จบก็จะได้รู้ถึงความ

คิดอ่านของนักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นความหลากหลายของการปก                                                                                 

ครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งต้องเชื่อมต่อระหว่างนักการเมืองรุ่น                                                                                         

ใหม่กับนักการเมืองรุ่นเก่า จะช่วยให้ประเทศชาติของเราเดินต่อ                                                                                          

ไปข้างหน้าได้ ใครไม่อ่านไทยโพสต์แล้วคุณจะรู้เรื่องประชาธิปไตย

5บทความ

นก็น่าหนักใจอยู่นะ 

วานนี้ (๒๔ ธันวาคม) คุณหมอเบิร์ท 

อภิสมัย ศรีรังสรรค์ แถลงข่าวบอกว่า  

...มีคลัสเตอร์ท่ีน่าสนใจคือคลัสเตอร์พิธีกรรม

ทางศาสนา ที่ผู้ร่วมงานมีการสวมหน้ากากอนามัยระหว่าง

ร่วมพิธี 

แต่มีจุดอ่อนหลังจบงาน จะมีการรับประทานอาหาร

ร่วมกัน ทำาให้เกิดการแพร่เชื้อ

รวมถึงมีรายงาน มีการตั้งวงไพ่ วงพนัน

บางจังหวัดมีรายงานการลักลอบเปิดสถานบันเทิง เช่น 

ที่จังหวัดสงขลา ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม จึงขอให้ทางจัง 

หวัดเข้มข้น ควบคุมเรื่องเหล่านี้ด้วย...

มันคือการฉายหนังซ้ำา

เล่นพนันในงานศพ! 

ก่อน “เดลตา” ระบาดหนัก ก็แบบนี้แหละ

“โอมิครอน” มาจ่อประตูหน้าบ้าน แต่ยังใช้พฤติกรรม

เดิม แล้วจะโทษใคร 

อย่างที่รู้สถานการณ์เริ่มไม่สู้ดี โดยเฉพาะคลัสเตอร์

กาฬสินธุ์ 

ณ ตอนนี้แพร่เชื้อไปแล้ว ๒๒ ราย 

ทั้งคนในครอบครัว พนักงานร้านอาหาร และลูกค้าใน

ร้าน 

มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกร่วมร้อยราย

เมื่อรวมกับกลุ่มผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทางจากต่างประเทศ 

และอยู่ในสถานกักตัว ยอดผู้ติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุโอมิครอน 

สะสมแล้ว ๒๐๕ ราย

แต่เคสที่น่าสนใจจริงๆ คือ นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ๓ 

ราย ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ “โอมิครอน”

อีก ๑ ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน 

นักท่องเที่ยว แยกเป็น ๒ กลุ่ม 

กลุ่มแรก โดยสารเครื่องบินเดินทางมาจากประเทศ

อังกฤษลงที่สนามบินภูเก็ต ผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 

ปีใหม่ชี้ชะตาไทย

๒๖ พฤศจิกายน 

กลุ่มที่สอง เข้ามาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ที่สนามบินนานา 

ชาติภูเก็ต 

จากนั้นกลุ่มที่ ๑ เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนั่ง

แท็กซี่ไปพักที่ อ.ชะอำา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม

ส่วนกลุ่มที่ ๒ เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไปหา

เพื่อนที่ อ.ชะอำา และเข้าพักที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 

๒๐.๐๐ น. วันที่ ๑๑ ธันวาคม 

ทั้งสองกลุ่มอยู่ที่หัวหิน ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม เข้า

พักในโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA รับประทานอาหารในร้าน ๕ 

แห่ง เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ที่มีการลงทะเบียน

รูปการณ์แบบนี้ ดูจากระยะฟักเชื้อ ทั้งหมดน่าจะติดใน

ประเทศไทย 

ติดจากใคร ที่ไหน? คือคำาถามตัวโตๆ 

ฉะนั้นการ์ดอย่าตกเด็ดขาด แม้จะมีข้อมูลจากฝั่งยุโรป

ว่าฤทธิ์ของ “โอมิครอน” น้อยกว่า “เดลตา” ไม่ก่ออันตรายต่อ

ปอดเท่า “เดลตา” ก็ตาม แต่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ใช่เรื่องดี ป้องกัน

ได้ควรทำาตั้งแต่เนิ่นๆ

ไม่ใช่เล่นๆ ครับ... 

คุณศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

บอกว่า เชื้อโควิด-๑๙ สายพันธุ์ โอมิครอน สามารถแพร่ระบาด

ได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาถึง ๗๐ เท่า 

พิสูจน์ ได้จากการติดเชื้อในหลายประเทศเริ่มทุบสถิติราย

วันกันอีกครั้ง

อเมริกา ๒๖๗,๒๖๙  ราย  

สหราชอาณาจักร ๑๑๙,๗๘๙ ราย

ฝรั่งเศส ๙๑,๖๐๘ ราย

สเปน ๗๒,๙๑๒ ราย

อิตาลี ๔๔,๕๙๕ ราย

โดยเฉพาะอเมริกา การแพร่ระบาดของสายพันธ์ุโอมิครอน

ได้เพิ่มจาก ๑๒% เป็น ๗๓% ในเวลาแค่เพียง ๑ สัปดาห์ เท่านั้น 

โอมิครอนแทบจะกลืนเป็นสายพันธ์ุหลักของอเมริกาไปแล้ว

แต่ไทยน่าจะดูดีกว่าอเมริกาหน่อยตรงที่ พวกต่อต้านฉีด

วัคซีนน้อยกว่า รวมทั้งคนไทยมีวินัยกว่า สวมหน้ากากอนามัย

ในอัตราส่วนที่สูงกว่ามาก 

ติดตามดูนะครับ ตัวเลขที่ หมอเบิร์ท นำามาแถลงข่าว จะ

บ่งบอกว่า โอมิครอน ในประเทศไทยจะเป็นเช่นไรในไม่ช้านี้ 

ภาพรวมของประเทศไทยในวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการสำารวจ ๘๗๔ ตัวอย่าง จาก

กลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ การแพร่ระบาดยังเป็นเดลตาเป็นส่วน

ใหญ่ คิดเป็นสัดส่วน ๘๓.๘% 

ขณะที่ ๑๖.๒% เป็นโอมิครอน 

ถ้าแยกเป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจากการสำารวจ ๒๐๗ ตัว 

อย่าง ส่วนใหญ่หรือ ๕๖.๕% ยังเป็นสายพันธุ์เดลตา และเป็น

สายพันธุ์ โอมิครอน ๔๓.๕% 

ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตา 

๙๒.๒% เป็นโอมิครอน ๗.๘% 

แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในไทย

ครึ่งหนึ่ง เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน 

ถ้าเทียบกับวันที่ ๒๒ ธันวาคม ที่ ศบค.รายงานการระบาด

ของโอมิครอนยังเป็น ๑ ส่วน ๔ ของรายงานทั้งหมด 

ตอนนี้พบเพิ่มขึ้นเป็นกว่า ๕๐% ของผู้เดินทางเข้าประ 

เทศแล้ว!

ในกลุ่มน้ี พบว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลของโอมิครอน 

อยู่ที่ ๒.๕% ถือว่าน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น 

แต่กลับพบว่ากรณีผู้ป่วยอาการหนักมีถึง ๒๑% 

หมายความว่ามาถึงไทยแล้วความรุนแรงไม่ต่างกันกับ

สายพันธุ์อื่น 

ดังนั้น แม้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลจากสายพันธุ์

โอมิครอน น้อยกว่าสายพันธุ์อื่น แต่ถ้าจะสรุปว่าสายพันธุ์

โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าแล้วเราจะสบายใจ ถือเป็น 

การด่วนสรุป

และประมาทเกินไป 

ถ้าไปดูการเฝ้าระวังทั้งประเทศ ตัวเลขของกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์จะพบว่า ทุกๆ เขตสุขภาพ ๑๒ แห่ง สาย

พันธุ์ที่ติดเชื้อในประเทศไทยยังเป็นสายพันธุ์เดลตาอยู่

ครับ...ก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้

ขณะนี้การระบาดของโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนในทวีป

ยุโรปที่ว่าหนักนั้น มันหนักจริงๆ ล่าสุดหลายประเทศทยอย

ล็อกดาวน์ในวันคริสต์มาส ยาวไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่

แคว้นกาตาลุญญาของสเปน ใช้มาตรการเคอร์ฟิวใน                                                                          

เวลากลางคืนอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟ (๒๔ ธันวา 

คม) เป็นต้นไป 

รัฐบาลสกอตแลนด์ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จะปิด

ไนต์คลับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายของ 

โอมิครอน

เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้กำาหนดมาตรการ ควบ 

คุมการระบาดอย่างเข้มงวดเช่นกัน

ที่กรีซ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม มาตรการบังคับให้สวม

หน้ากากอนามัยจะนำากลับมาใช้อีกครั้ง ทั้งการสวมใส่ในบ้าน

และในพื้นที่สาธารณะ

สำาหรับไทย เทศกาลปีใหม่ จะเป็นดัชนีชี้วัดว่า เราจะ

เจอ โอมิครอน ช้าหรือเร็ว.

ตู้เย็นเป็นโทษ

ส่งท้ายปีเก่าเราท่าน

รู้อ่าน เราเอง เก่งกล้า

รู้ส่วนบกพร่องข้องคา

รู้เห็น ปัญหา ที่แท้จริง

เดินเท้าเช้าเย็นเป็นยา

รักษาเรือนร่างอย่างยิ่ง

กินผักรักสุขภาพพึ่งพิง

ลดสิ่ง ซ่อนอยู่ ในตู้เย็น

มาตรฐานนางงามไทย-มาตรฐานหนังไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งและไม่ใช่ตุ๊ด ดังนั้นผมก็ต้องมีมาตร 

ฐานหญิงงามในดวงใจ สมัยที่ยังเป็นหนุ่มก่อนแต่งงานก็มีสเปกผู้

หญิงสวยของตัวเอง ดังนี้ 

๑.ขนาดเอสไซส์ เพราะผมเป็นชายไทยสูงเพียง ๑๖๒ ซม. 

๒.กิริยาวาจาส่อว่าเป็นคนฉลาด น้ำาเสียงสดใส 

๓.ไร้จริตและมารยาหญิง มีความจริงใจกับเพื่อนชาย 

๔.มีรสนิยมคล้ายกัน 

สรุปว่าผมชื่นชอบสตรีที่งามภายในตามรสนิยมของผม ซึ่ง

ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของชายไทยในยุคนั้น แต่เมื่อผ่านการแต่งงานไป

แล้ว ก็ไม่ได้มองหญิงใด ดังนั้นความรู้ในเรื่องมาตรฐานนางงาม

ของผมจึงมีน้อยนิด 

แต่วันน้ีท่ีนำาเรื่องมาตรฐานนางงามไทย และมาตรฐานหนัง

ไทยขึ้นมาเป็นประเด็น ก็เพราะผมรู้สึกอ่อนล้า สิ้นหวังในเรื่องที่

ผมคาดหวัง ก็คืออนาคตที่ดีของชาติและลูกหลานไทย วันนี้ผม

อายุจะครบ เซเว่น อีเลฟเว่น (๗๐ ปี ๑๑ เดือน) แล้ว แต่ความ

ปรารถนาของผมดูเหมือนจะห่างไกลไปจากความเป็นจริง เริ่มต้น

ด้วยเรื่องแรก 

๑.ธรรมาภิบาลการเมือง วันนี้องค์กร “เอซีที” ต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันออกมารณรงค์เรื่องสมควรแล้วหรือที่จะลดโทษ                                                                           

นักการเมืองที่ต้องโทษคดีทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะที่ผ่านการ                                                                             

พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ 

เมือง กรณีเสี่ยเปี๋ยงจะพ้นโทษในอีกสองปีข้างหน้า เท่ากับรับโทษ

เพียง ๕-๖ เท่านั้น เรื่องที่ 

๒.ก็คือความพยายามท่ีจะต้ังบ่อนกาสิโนถูกต้องตามกฎหมาย 

๓.ความพยายามที่จะเปิดซ่องเสรี 

๔.ความพยายามที่จะขุดคลองสยาม 

เอาแค่สี่เรื่องก็ทำาให้หัวใจผมละเหี่ย ผมคงไม่สามารถได้

รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพื่อให้สามารถทนต่อความเศร้าหมองได้                                                                         

อีก ดังนั้นปีใหม่นี้จะพยายามสนใจการเมืองให้น้อยลง อ่านหนัง 

สือพิมพ์ก็พยายามไม่คิดวิเคราะห์ไปทุกเรื่อง

หันมาสนใจเรื่องมาตรฐานนางงาม วันนี้นาครสนทนาก็คง

หนีไม่พ้น เรียลไซส์บิวตี้พลาดมงกุฎนางงามจักรวาล ผมจะไม่ขอ

วิพากษ์วิจารณ์เรื่องความงามของมิสเรียลไซส์บิวตี้ เพราะสายตา

ของกรรมการแต่ละคน รสนิยมของกรรมการ และโผ เป็นเรื่อง

ที่คาดหมายได้ไม่ แต่ประเมินได้ว่าตำาแหน่งนางงามจักรยานนั้น

เป็นของบริษัทผู้จัดการประกวด ซ่ึงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ว่าเธอ

งามสุดในจักรวาล บริษัทนางงามจักรยานเป็นบริษัทของมะกัน 

ดังนั้นผลประโยชน์ทางการเมืองของมะกันจึงมีอิทธิพลมากที่สุด 

ทุกๆ ปีดีพสเตทของมะกันส่องหาประเทศที่จะตอบสนอง                                                                               

นโยบายการเมืองของมะกันได้ดีที่สุด ดังนั้นอินเดียที่มะกันต้อง 

การใช้เป็นกันชนจีนขยายอิทธิพล ดังนั้นอินเดียจึงได้ตำาแหน่งไป                 

ในที่สุด นอกจากนี้มิสเรียลไซส์บิวตี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ส่งเสริม

 ทวงเก้าอี้คืน!

ได้อย่างไร ต้องขอขอบคุณไทยโพสต์ที่มีบทสัมภาษณ์ดีๆ มาให้ 

FC อ่าน

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

มีนักการเมืองรุ่นใหม่แบบ คุณเพชรชมพู อีกหลายท่าน

ครับ เราต้องรักษาคนกลุ่มนี้ ไว้ และคนรุ่นใหม่ไม่ได้คิดแบบพวก

สามนิ้วกันทุกคน ที่ไม่เอาสามนิ้่วก็มีอยู่เยอะ เพียงแต่เขาเหล่า

นั้นยังเสียงไม่ดังในตอนนี้เท่านั้นเอง

โลกของคนรุ่นใหม่กลุ่มสามนิ้ว เขาอ้างอิงกับโซเชียลเป็น

หลัก ฉะนั้นเขาปั่นกระแสกันง่าย เชื่อกันง่าย น้อยมากที่จะมีการ

สืบเสาะหาข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่เชื่อตามๆ กัน ใครไม่เชื่อตาม

เพื่อนก็เข้ากลุ่มไม่ได้ บางครั้งจะเชื่อกันแบบอุปาทานหมู่ นี่คือสิ่ง

ที่น่ากังวล แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคนกลุ่มนี้อายุมากขึ้น ส่วนใหญ่

จะเปลี่ยนความคิด และคนรุ่นดังกล่าวนี้ต้องมานั่งปวดหัวกับคน

รุ่นใหม่กว่าเป็นทอดๆ ครับ. 

อุดมการณ์

 * นักการเมืองของไทยในวันนี้

ขอถามที “อุดมการณ์” ท่านมีไหม

มีไม่มีหรือเห็นไม่เป็นไร

จึงไม่ได้สนใจใดมากมาย

หรือเพราะเห็นเป็นเช่นนี้กระมัง

นักการเมือง “คนดัง” ท่านทั้งหลาย

โดยเฉพาะ “พรรครัฐบาล” พล่านวุ่นวาย

อีก “พรรคร่วม” ก็หมายย้ายพรรคกัน

ด้วยเห็นว่าเลือกตั้งในครั้งใหม่

พรรค “เข้าป้าย” ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่น

พรรคเคยอยู่อู่เคยนอนมาก่อนนั้น

ต้องกลับไปสานสัมพันธ์กันอีกที

บ้างก็อ้าง “ศรศิลป์ไม่กินกัน” 

ไม่สุขสรรค์อยู่ไปทำาไมนี่

หาที่ยืนยังลำาบากยากเหลือดี

เมื่อ “พรรคใหม่” มีไมตรีเห็นทีลา

จึงชวนให้สงสัยครันในวันนี้

“อุดมการณ์” ท่านมีบ้างไหมหนา

ที่จะทำางานหนักหน่วงเพื่อปวงประชา

แทนที่จะมาหาประโยชน์ โพดผลตน

ดู “บิ๊กป้อม” เป็นตัวอย่างบ้างปะไร

ไม่เคยคิดย้ายไปไหนให้สับสน

ทั้ง “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” สู้อดทน

พัฒนา “พลังประชารัฐ” จนคนศรัทธา.

สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ

สุรชาติ เทียนทอง

มั

ยั



กบง.ตรึงLPGถึง31ม.ค.65

‘กบข.’ปรับแผนลงทุนรับปี’65

เพิ่มทางเลือก-สร้างโอกาสผลตอบแทน

EXIMปลื้ม64กวาดกำาไรกว่า1.5พันล้าน
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6 เศรษฐกิจ

ปตท.มอบของขวัญปีใหม่ไม่ขึ้นราคาน้ำามัน11วัน

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ไทยโพสต์ • กบง.เคาะคงราคาขายก๊าซหุงต้ม 318 บาท/ถัง 15 

กก. ถึง 31 ม.ค.65 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน 

ด้านกลุ่ม ปตท. รับลูกนโยบายรัฐคงราคาก๊าซ-ตรึงขายปลีกน้ำามัน 

11 วันช่วงปีใหม่

อนไปในช่วงก่อนเกิดไวรัสโควิด-19 ภาคธุรกิจไทยต่างหวาด

เกรงกับกระแส “Disruptive Technology” ที่กำาลังมาแรง 

ทำาให้ต้องเร่งวางกลยุทธ์ธุรกิจกันใหม่เพื่อไม่ให้ตกขบวน หรือ

ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่กระแสนี้ยังไม่ทันจะตั้งตัวกันสักเท่าใดนัก การ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ก็เกิดขึ้นทั่วโลก ผ่านมา 2 ปีเต็ม และ

ล่าสุดยังพบว่ามีการกลายพันธุ์ “โอมิครอน”

ดังน้ัน การมาของไวรัสโควิด-19 ได้ผลักให้ผู้คนต้องปรับ

พฤติกรรมสู่ วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal และยังเป็นตัวกระตุ้นให้

บทบาทของเทคโนโลยีต่างๆ มีมากข้ึน และกลายเป็นส่วนสำาคัญของชีวิต

ประจำาวัน รวมถึงการดำาเนินธุรกิจท่ีขาดไม่ได้เช่นกัน ประกอบกับเวทีการ

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2564 

หรือ COP26 ต่างบรรลุข้อตกลงของประเทศท่ัวโลกท่ีจะเดินหน้าในการ

ลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ประกาศ

มุ่งสู่ “Net Zero” ปี ค.ศ.2050 ส่วนไทยวางเป้าหมายท่ี ค.ศ.2065

ด้วยการเร่งเร้าทางเทคโนโลยีที่บางฝ่ายมองว่าคือขั้นตอน

การโละอุตสาหกรรมเก่าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงไม่แปลกที่หลาย

ธุรกิจเริ่มมีการปรับแผนการลงทุน ทั้งธุรกิจพลังงาน สถาบันการเงิน 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ฯลฯ ด้วยการทำาดีลควบรวมต่อยอดพอร์ต 

และรวมถึงการลงทุนข้ามสายพันธุ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายในการ

ทรานฟอร์ม (Transform) ไปสู่เทคคอมพานี (Tech Company) ที่จะ

รองรับกับโลกที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลนั่นเอง เพราะนี่คือกุญแจสำาคัญ

ที่จะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางการ

แข่งขันแบบก้าวกระโดด และสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในอนาคต

 

แม้กระท่ังล่าสุด “กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)” ซ่ึง

เป็นพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ของไทยระดับ 1 ล้านล้านบาท ก็ขยับปรับ

แผนเช่นกัน จึงถือเป็นสัญญาณท่ีน่าจับตาไม่น้อย โดย ศรีกัญญา ยา

ทิพย์ ท่ีเข้ามารับไม้ต่อเป็นเลขาธิการฯ เมื่อ ส.ค.2563 ท่ีเป็นช่วงวิกฤต

โควิด-19 ตลอด 1 ปีได้พิสูจน์ถึงฝีมือของลูกหม้อคนแรกของ “กบข.” ท่ี

สามารถโชว์ผลงานสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี  

ล่าสุด ได้ประกาศปรับแผนการลงทุนของสมาชิก “กบข.” คร้ังใหญ่ 

โดยทำาการเปิดตัวแผนการลงทุนใหม่ 2 แผนเพื่อเพ่ิมทางเลือกการลงทุน

ให้กับสมาชิกมากข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกท่ีต้องการ

กระจายความเส่ียง และต้องการโอกาสแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน

ในต่างประเทศ คือ 1.แผนหุ้น 65 ซ่ึงจะมีการลงทุนในหุ้นท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 65% และ 35% ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ตราสารหน้ี 

สินทรัพย์ทางเลือก มีความเส่ียงอยู่ท่ีระดับ 5 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง

2.แผนหุ้นต่างประเทศ จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ หุ้น

ในตลาดพัฒนาแล้วและหุ้นในตลาดเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่า 80% ในรอบ

ระยะเวลาบัญชี มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 เสี่ยงสูง ซึ่ง กบข.มีการ

บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนใน

แผนหลัก เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการ

บริโภคในประเทศจีน กลุ่มผู้นำานวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ กลุ่ม

เทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่ว

โลก กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ศรีกัญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนชื่อแผนการ

ลงทุนเดิม 3 แผน คือ แผนตลาดเงิน “เปลี่ยนเป็น แผนเงินฝากและ

ตราสารหนี้ระยะสั้น” แผนผสมหุ้นทวี เปลี่ยนเป็น “แผนหุ้น 35” 

และแผนตราสารทุนไทย เปลี่ยนเป็น “แผนหุ้นไทย” เพื่อให้สมาชิก

เข้าใจแผนการลงทุนของ กบข.ได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ทั้ง 3 แผนยังคงมีนโย

บายการลงทุนเหมือนเดิม

ดังนั้น สมาชิก กบข.จึงสามารถเลือกลงทุนที่มี 9 แผน ได้แก่ 

(1.) แผนสมดุลตามอายุ (2.) แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 

(3.) แผนตราสารหนี้ (4.) แผนหุ้น 35 (5.) แผนหลัก (6.) แผนหุ้น 65 

(7.) แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย (8.) แผนหุ้นต่างประเทศ (9.) 

แผนหุ้นไทย หรือสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองตาม

ต้องการ โดยผสมแผนการลงทุนจาก 5 แผน คือ แผนเงินฝากและ

ตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ไทย แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนหุ้นไทย  

“กบข.พร้อมเปิดกว้างและเพ่ิมทางเลือกการตัดสินใจการลงทุนให้

กับสมาชิกได้มีโอกาสมีเงินออมในระยะยาวมากย่ิงข้ึน ควบคู่ไปกับการ

ขับเคลื่อน กบข.ให้

เป็นกองทุนช้ันนำา มี

มาตรฐานเทียบเท่า

ระดับสากล มุ่งสู่การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และตลาดเงิน ตลาด

ทุนของไทย ให้เติบโต

ในอนาคตได้อย่าง

ย่ังยืน” ศรีกัญญา 

กล่าว

การปรับ

แผนการลงทุนดัง

กล่าว นับเป็นการ

เปิดโอกาสการลงทุน

ให้สอดรับกับทิศทาง

ที่สอดคล้องกับอนาคต

ของโลกเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ 

ท่ามกลางเศรษฐกิจ

ไทยที่เริ่มเห็นทิศทาง

สดใสจากการเปิด

ประเทศ อย่างไรก็ตาม

ทั้งเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกก็ยังคง

เปราะบางจากการเข้า

มาของไวรัสโควิดกลาย

พันธุ์ “โอมิครอน” ที่

ต้องติดตามใกล้ชิด.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี                                              

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง 

งาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ                                     

กรรมการบริหารนโยบายพลัง                                          

งาน (กบง.) มีมติให้ขยายระยะ                                           

เวลาคงราคาขายส่งหน้าโรงกล่ัน 

LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ 

14.3758 บาทต่อกิโลกรัม โดยมี

กรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขาย

ปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 

บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 

1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.

2565) โดยมอบหมายให้ฝ่าย

เลขานุการติดตามสถานการณ์

ราคา และประสานคณะกรรม 

การบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง                                                

(กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัด 

การเงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ให้สอดคล้องกับการทบทวน

การกำาหนดราคาก๊าซ LPG ต่อ

ไป แล้วนำาเสนอแนวทางการ

บริหารจัดการราคาขายส่งหน้า                                      

โรงกล่ัน LPG ต่อ กบง.พิจารณา

อีกครั้ง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

กลุ่ม ปตท.มอบขวัญปีใหม่ให้ประ                                             

ชาชนตามนโยบายรัฐบาลใน

การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลัง 

งาน โดยขยายระยะเวลาคง

ราคาก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ไว้

ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2565 เพื่อ

ลดผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 นอกจากนี้ยังขยาย

เวลาสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อ                                              

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ให้ผู้มีราย                                                

ได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ 

แผงลอยอาหารท่ีมีบัตรสวัสดิการ 

แห่งรัฐ จำานวนเงิน 100 บาท/

คน/เดือน ต่อไป อีก 1 เดือน 

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.2565

ด้าน น.ส.จิราพร ขาว

สวัสด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจค้าปลีกน้ำามัน บริษัท ปตท. 

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 

(มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า 

พีทีที สเตชั่น ยืนยันไม่ปรับขึ้น

ราคาขายปลีกน้ำามันทุกชนิด 

เป็นระยะเวลา 11 วัน ตั้งแต่ 

25 ธ.ค.2564-4 ม.ค.2565 แม้

ราคาน้ำามันในตลาดโลกจะ

ปรับตัวสูงขึ้น และหากราคา

น้ำามันในตลาดโลกปรับตัวลด

ลงก็จะปรับลดราคาน้ำามันลง 

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยั งคัดเลือก

ผ ลิ ต ภั ณฑ์ จ า ก ชุ ม ชนและ

ผลิตภัณฑ์จากโครงการไทยเด็ด

กว่า 2,000,000 ชิ้น เพื่อนำา

มามอบเป็นของขวัญให้ลูกค้า

ที่เติมน้ำามันที่พีทีที สเตชั่น ทั่ว

ประเทศ เมื่อเติมน้ำามันครบ 

300 บาท/ใบเสร็จ ระหว่างวัน

ที่ 31 ธ.ค.2564-1 ม.ค.2565 

รับฟรีผลิตภัณฑ์จากชุมชนหรือ

ผลิตภัณฑ์จากโครงการไทย

เด็ด 1 ชิ้น/ใบเสร็จ สำาหรับศูนย์

บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ จัด

แคมเปญ “FIT Auto Tune Up” 

ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ 

ฟรี 35 รายการ ระหว่างวันที่ 

15 พ.ย.-15 ม.ค.2565 พร้อม

โปรโมชั่น ซื้อน้ำามันเครื่องและ

ไส้กรองราคาพิเศษ ก่อนออก

เดินทางช่วงปีใหม่ ลดภาระค่า

ใช้จ่ายให้ผู้บริโภค. 

ออนไลน์สุดปัง

ดัน‘คลังสินค้า’

ดีมานด์กระฉูด

บี้แบงก์รัฐปรับโครงสร้างอุ้มลูกหนี้

ย้

ไทยโพสต์ • นายสินิตย์ เลิศ

ไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 

ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ใน

ช่วงระหว่างปี 2561-2563 พบ                                           

ว่า ธุรกิจคลังสินค้าของไทย 

มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น 

แม้ จะ ได้ รั บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 แต่ก็สามารถ

ประคับประคองธุรกิจให้มีผล

กำาไรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 

2563 รายได้รวมทั้งธุรกิจเกือบ 

9 หมื่นล้านบาท โดยมีธุรกิจอี-

คอมเมิร์ซเป็นปัจจัยสนับสนุนที่

สำาคัญ อีกทั้งสอดคล้องกับการ

เติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน

ทิศทางเดียวกัน ทั้งธุรกิจขนส่ง

ขนถ่ายสินค้า เดลิเวอรี และ

ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าความ

ต้องการด้านคลังสินค้ายังเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะใน

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่รองรับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออกตามนโยบายส่งเสริมพื้นที่

อุตสาหกรรมของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การค้า

ปลีกและการค้าส่งยังเติบโตได้                                              

ดี โดยเฉพาะรูปแบบบีทูซีที่ผู้                                           

ประกอบการทุกขนาดขยาย

ช่องทางผ่านออนไลน์มากขึ้น                                                 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้อง 

การคลังสินค้าของผู้ประกอบ

การในการสนับสนุนการค้า

ออนไลน์ ขณะเดียวกันจากการ

เติบโตที่เพิ่มมากขึ้น จำานวน

ธุรกิจที่ยังมีไม่มาก อีกทั้งความ

ต้องการในธุรกิจของลูกค้ามีสูง 

ส่งผลให้ธุรกิจคลังสินค้าของ

ไทยพร้อมเปิดทางให้นักธุรกิจ

หน้าใหม่มีพื้นที่เข้าทำาตลาดอีก

มาก

อย่างไรก็ดี จากรายงาน

ของคอลลิเออร์ส อินเตอร์เน 

ชั่นแนล (ประเทศไทย) ระบุ

ว่า ภาพรวมธุรกิจคลังสินค้า

และโรงงานให้เช่าหลังจากนี้ยัง

สามารถเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ

แบบ Built-to-Suit คือ การ

ตกลงทำาสัญญากับผู้เช่าก่อนที่

จะเริ่มก่อสร้าง มีข้อดีคือ คลัง

สินค้าจะก่อสร้างตามแบบที่ผู้

เช่าต้องการ.

ไทยโพสต์ • “คลัง-ธปท.-

แบงก์รัฐ” แท็กทีมช่วยประ 

ชาชน ผุดแนวทางปรับ

โครงสร้างหนี้ระยะยาว มี

ผล 1 ม.ค.2565 โวคนละ

ครึ่งเฟส 3 สะพัด 2.13 แสน                                      

ล้าน กระทุ้งใช้สิทธิก่อนสิ้น

สุดโครงการ

คณะกรรมการกำากับ                            

การแก้ ไขหนี้สินของประ 

ชาชนรายย่อย ได้มอบหมาย                      

ให้กระทรวงการคลัง ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

และสมาคมสถาบันการ

เงินของรัฐ เห็นร่วมกันให้ 

ธปท.กำาหนดกรอบดำาเนิน

การและสร้างกลไกผลัก

ดันให้สถาบันการเงินของ

รัฐ (แบงก์รัฐ) เร่งให้ความ

ช่ วย เหลื อและปรั บปรุ ง

โครงสร้างหนี้ ให้แก่ลูกหนี้                                       

อย่างตรงจุดในระยะยาว 

กระบี่ • ‘เอ็กซิมแบงก์’ โชว์ปี 

64 ทำากำาไรพุ่งกว่า 1,500 ล้าน

บาท โต 200% สูงสุดในรอบ 5 

ปี คาดปีหน้าขยายตัวต่อเนื่อง 

ชี้ RCEP ปัจจัยบวกช่วยเพิ่ม

โอกาสขยายตลาดส่งออก คาด

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยาย

ตัวตามเศรษฐกิจโลก

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร 

กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อ                              

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประ 

เทศไทย หรือ EXIM BANK เปิด

เผยว่า เศรษฐกิจโลกปี 2565 มี

แนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง โดย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

หรือ IMF คาดจะขยายตัวถึง 

4.9% ด้านเศรษฐกิจไทยมีแนว

โน้มฟื้นตัวดีขึ้น และการส่งออก

จะขยายตัวประมาณ 5% ตาม

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

โดยมีแรงหนุนสำ าคัญ

มาจากความคืบหน้าของการ 

กระจายและฉีดวัคซีนทั่วโลก 

ขณะเดียวกันสินค้าไทยหลาย

รายการยังตอบโจทย์ผู้บริโภค

ยุคใหม่ได้ดี โดยเฉพาะสินค้า

อาหารและผลไม้ สินค้าที่เกี่ยว

ข้องกับเวิร์กฟรอมโฮม ของใช้

ในบ้าน และสินค้าทางการแพทย์                                 

รวมถึงการที่ความตกลงหุ้น

ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(RCEP) จะมีผลบังคับใช้ในวัน

ที่ 1 มกราคม 2565 ช่วยเพิ่ม

โอกาสเจาะตลาดให้แก่ผู้ส่งออก

ไทยได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน

ไทยส่งออกไปประเทศสมาชิก 

RCEP อยู่แล้วกว่า 50% ของ

มูลค่าส่งออกรวม

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัย

เสี่ยงที่ต้องจับตามอง อาทิ การ                                      

กลายพันธุ์ และการระบาด

ระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่อาจ

ฉุดรั้งการฟื้นตัวของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและกำาลังซื้อของ

ประเทศคู่ค้าบางแห่ง อัตรา

แลกเปลี่ยนที่อาจผันผวนมาก

ขึ้นหลังธนาคารกลางสำาคัญของ

โลก โดยเฉพาะธนาคารกลาง

สหรัฐ หันมาใช้นโยบายการเงิน

ที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ 

และปัญหาก า รข าดแคลน

วัตถุดิบโดยเฉพาะชิป รวมถึง

ต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่

ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกดดัน

ให้ Margin ของผู้ส่งออกไทยลด

ลงได้

นายรักษ์กล่าวว่า ผลการ

ดำาเนินงานในช่วงโค้งสุดท้าย

ของปี 2564 มียอดคงค้างสิน

เชื่อ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 

2564 อยู่ที่ 148,849 ล้าน

บาท คาดว่าสิ้นปี 2564 ยอด

คงค้างจะสูงถึง 152,383 ล้าน

บาท สูงสุดตั้งแต่เปิดดำาเนินการ

มา 28 ปี เติบโตขึ้นจากปีก่อน

หน้าถึง 17,155 ล้านบาท หรือ 

12.69% ณ สิ้นปี 2564 และ

คาดว่าจะสามารถทำากำาไรสุทธิ

ได้สูงถึง 1,500 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 200% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ซึ่งขาดทุนกว่าพันล้านบาท โดย

ถือเป็นกำาไรสุทธิที่สูงที่สุดใน

รอบ 5 ปี.

ประกอบด้วย 1.แนวทางการ

ปรับโครงสร้างหน้ีระยะยาว ท่ี

เป็นการยกระดับแนวนโยบาย

ให้แบงก์รัฐปฏิบัติเดิม เป็นการ

กำาหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพ่ือ

รองรับการทำางานอย่างเป็นรูป                                

ธรรม ซ่ึงจะเอ้ือให้แบงก์รัฐสามารถ 

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังใน

การปรับโครงสร้างหน้ีให้เหมาะสม

2 .มาตรการสนับสนุน 

การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้

แบงก์รัฐเร่งแก้ไขปัญหาหนี้เดิม 

ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้แบบ

ระยะยาวอย่างตรงจุด และ

เหมาะสมกับปัญหาของลูกหนี้

แต่ละราย โดยกำาหนดงวดการ

จ่ายชำาระหนี้ ให้สอดคล้องกับ

รายได้ที่ลดลงมากของลูกหนี้ 

และให้ลูกหนี้ทยอยจ่ายชำาระ

หนี้เพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เริ่มกลับ

มา โดยมาตรการทั้งหมดจะมี

ผลบังคับใช้เป็นการชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2565-31 

ธ.ค.2566 ซึ่งจะสอดคล้องกับ

มาตรการแก้หนี้ระยะยาว 3 

ก.ย.2564 ของธนาคารพาณิชย์

ที่ดำาเนินการอยู่

นายรณดล นุ่มนนท์ รอง

ผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพระบบ

สถาบันการเงิน ธปท. กล่าว

ว่า มาตรการนี้จะทำาให้การ

ช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐมีความ

ครอบคลุมและเข้าถึงลูกหนี้ราย

ย่อยที่ ได้รับความเดือดร้อนได้

ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธปท. จะร่วมกับ

คลัง และสมาคมแบงก์รัฐ ใน

การเร่งรัดและติดตามการให้

ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับ

ผลกระทบอย่างใกล้ชิด

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา 

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบ

หน้าการใช้สิทธิโครงการคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 3 ว่า มีผู้ใช้สิทธิ

ครบ 4,500 บาท แล้ว 7.66 

ล้านราย โดยภาพรวมการใช้

จ่าย จากข้อมูล ณ วันท่ี 23 

ธ.ค.2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิ

สะสม 26.33 ล้านราย จาก

ผู้ได้รับสิทธิ 27.98 ล้านราย 

ยอดใช้จ่ายสะสม 213,251.4 

ล้านบาท ส่วนโครงการย่ิงใช้

ย่ิงได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 91,952 

ราย จากผู้ได้รับสิทธิ 4.9 แสน

ราย มียอดใช้จ่ายสะสมส่วน

ประชาชน 3,808.7 ล้านบาท 

มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมท่ีนำา

มาคำานวณสิทธิ e-Voucher 

3,064 ล้านบาท

“เน้นย้ำาว่าทั้ง 2 โครง 

การจะสิ้นสุดโครงการในวัน                        

ที่ 31 ธ.ค.2564 ซึ่งหาก                                                      

พ้นกำาหนดดังกล่าวจะไม่

สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือ

ได้อีก” นายพรชัยกล่าว.

ORI ผุดมิกซ์ยูสออฟฟิศจับลูกค้าย่านบางนา

นายพีระพงศ์  จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหา 

ริมทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งเชิง

กว้างและเชิงลึก ภายใต้วิสัยทัศน์ ORIGIN NEXT LEVEL 

อย่างต่อเนื่อง ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท บุญภา 2020 

จำากัด จำานวน 2 บริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ ล่าสุดผุด

โครงการมิกซ์ยูสออฟฟิศ-ค้าปลีก-คอนโดฯ “ออริจิ้น สมาร์ท                

คอมเพล็กซ์ บางนา” มูลค่า 4,000 ล้านบาท รองรับการ

เติบโตความต้องการฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่า

ตลาดสำานักงานให้เช่าในทำาเลศักยภาพยังคงมีแนวโน้มขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่องจากนโยบายอีอีซี เล็งเปิดตัวโครงการต้น

ปี 2565 และก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2567 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่

ตลาดขยายตัวอย่างเต็มที่ บางนา-ตราดจะกลายเป็นสุดยอด

ทำาเลทองที่มีความต้องการทั้งที่อยู่อาศัยและสำานักงานให้

เช่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตของเมกะโปรเจ็กต์

จำานวนมหาศาล

ผู้ถือหุ้น SIMAT ไฟเขียว Spin-Off ‘ฮินซิซึ’

นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ลงทุน บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี หรือ SIMAT เปิดเผยว่า ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 

2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

ที่ออกใหม่ของ บมจ.ฮินซิซึ (ประเทศไทย) หรือ HST ต่อ

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำาหุ้นของ HST 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึง

การจำาหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำานวน 7.54% ของทุน

ชำาระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับ

การเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำานวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วน

หนึ่งของจำานวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำานวนรวมทั้ง

สิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำาระแล้วทั้งหมดของ HST ภาย

หลัง IPO (แผนการ Spin-Off) ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวเพื่อ

รองรับแผนขยายธุรกิจและบุกตลาดต่างประเทศในอนาคต 

GUNKUL ผนึกพันธมิตรรุกธุรกิจพลังงาน

นายกัลกุล ดำารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บมจ.กัน

กุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับ 

บมจ.เจ มาร์ท หรือ JMART และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 

หรือ SINGER จัดตั้งบริษัทร่วมทุน คาดจะแล้วเสร็จในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายหลังจากลงนามในสัญญาร่วม

ลงทุนก็จะเริ่มดำาเนินการ โดยธุรกิจภายใต้ความร่วมมือครั้ง                                                                       

นี้ประกอบด้วย จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์ โซลู 

ช่ันผ่านเครือข่ายการจัดจำาหน่าย สำาหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                   

และโซลาร์โซลูช่ัน, พัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

กัญชง, พัฒนาการร่วมลงทุนให้การลงทุนติดตั้งระบบ Solar 

Rooftop, การลงทุนทางด้าน EV Charging Station และ

ศึกษาความเป็นไปได้ Synergy ด้านอื่นเพิ่มเติม รวมถึงเรื่อง

การศึกษาเรื่อง Utility Token เพื่อนำามาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์

ของบริษัท

กบข.มอบประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. 

ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) มอบของขวัญ

ปีใหม่ 2565 ให้แก่สมาชิก ด้วยโครงการสิทธิพิเศษ “ประกัน

อุบัติเหตุ” จำานวน 20,000 สิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย

ประกันอุบัติเหตุจากทิพยประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง

สำาหรับความสูญเสียหรือเสียหายของร่างกาย อันเกิดจาก

ความบาดเจ็บซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอา

ประกันภัยโดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง นานถึง 30 วัน นับ

ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 

บาท สมาชิก กบข.สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้

ถึง 23 ม.ค.2565 ผ่านช่องทาง LINE @tipgo.

24/12/64

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,192.75 4,444.15 -1,251.41
 7,093.57 5,779.28 1,314.30
 21,551.84 20,230.16 1,321.68
 25,433.75 26,818.32 -1,384.57

57,271.90
-4.25

 1,637.22 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.99 33.71
ยูโร 37.25 38.25
ปอนดสเตอรลิง 43.96 45.16
เยน (100 เยน) 28.62 29.47
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,600 28,700
ทองรูปพรรณ 28,091 29,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘‘ล่าสุดได้ประกาศปรับแผนการลงทุน

ของสมาชิก ‘กบข.’ ครั้งใหญ่ โดย

ทำาการเปิดตัวแผนการลงทุนใหม่ 

2 แผนเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุน

ให้กับสมาชิกมากขึ้น สอดคล้องกับ

ความต้องการของสมาชิกที่ต้องการ

กระจายความเสี่ยง และต้องการโอกาส

แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ต่างประเทศ’’ 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

ทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเริ่มต้นกันแล้วตั้งแต่คริสต์มาสไป

จนถึงปีใหม่และตรุษจีนต่อยืดยาวกันไปเลย ซึ่งแน่นอน “กิน

และดื่ม” เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และสิ่งที่จะตามมาคือน้ำา

หนัก ไขมันส่วนเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไขมันหน้าท้อง” เป็น

เรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดและน่าหงุดหงิด แม้เราจะพยายามดูแลเรื่อง

อาหารการกิน แต่บางครั้งหลายคนก็ไม่ยอมขยับเขยื้อนร่างกาย 

แม้ว่าไขมันหน้าท้องจะเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนต้องรับมือ 

แต่เราก็ยังไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำาไมมันถึงเกิดขึ้น และสิ่งที่เราจำาเป็น

ต้องกำาจัดมันออกไป และความจริงคือสิ่งที่ใช้ได้ผลสำาหรับบางคน 

อาจไม่ได้ผลสำาหรับคนอื่นๆ แต่กุญแจสำาคัญในการทำาความเข้าใจ

ไขมันหน้าท้องของเรา และค้นหาวิธีจัดการกับห่วงยางหน้าท้อง 

คือการเริ่มทำาความเข้าใจว่าทำาไมมันถึงมีตั้งแต่แรก

“รีเบคกา สตีเวนสัน” นักโภชนาการและนักกำาหนดอาหาร 

จากศูนย์ดูสุขภาพจาก ADAPT ใน North Miami บอกว่า “เราทุก

คนมีไขมันในร่างกายของเรา นั่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะไขมันมีบทบาท

สำาคัญ ไม่เพียงแต่ในการให้พลังงานแก่ร่างกายของเราเท่านั้น แต่

ยังรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเรา และการผลิตฮอร์ โมน

ด้วย แต่ยังมีอีก

คำาถามหนึ่งคือ

ว่า ร่างกาย

ของเราตัดสิน

ใจอย่างไรว่า

จะเก็บไขมันไว้ที่

ใด เพราะบางคนมีไข

มันบริเวณหน้าท้อง ในขณะ

ที่บางคนมีไขมันที่ต้นขาและ

สะโพก และพื้นที่ทั่วไปอื่นๆ 

ทั้งนี้ ไขมันหน้าท้องเป็นไขมันที่สะสมบริเวณหน้าท้องของร่างกาย 

และส่วนใหญ่เรียกว่าไขมันในช่องท้อง ทั้งนี้ ไขมันในช่องท้องไม่ใช่

แค่สิ่งที่เราเห็นภายนอกเท่านั้น แต่ยังอยู่ลึกเข้าไปข้างใน เนื่องจาก

มันช่วยซับช่องว่างระหว่างอวัยวะในช่องท้องของเรา”

เมื่อใดก็ตามที่ไขมันหน้าท้องของคุณก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพ ถือว่าคุณมีความเสี่ยง ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือการ

เริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำาคัญ ดังนั้น อย่ารอจนกว่า

ค่าดัชนีมวลกาย หรือรอบเอวของคุณถึงจุดที่จะทำาให้คุณสงสัยว่า

ไขมันหน้าท้องเป็นสาเหตุหรือไม่ เพราะนั่นอาจจะสายไปเสียแล้ว 

แต่คุณต้องพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ และยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะถ้า

คุณมีไขมันในช่องท้องมากเกินไป อาจทำาให้เกิดปัญหากับอวัยวะ

ภายใน ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวานชนิดที่ 2 

คอเลสเตอรอลสูง โรคหอบหืด และโรคปอดอื่นๆ นอกจากนี้ยัง

เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำาไส้และภาวะสมองเสื่อมได้อีก

ด้วย ดังนั้นไขมันหน้าท้องไม่ใช่สิ่งที่คุณจะดันทุรังปล่อยมันเอาไว้ 

เพราะนั่นถือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณจะต้องไปพบแพทย์ถ้ารอบเอวของ

คุณสูงกว่า 40 นิ้ว หากคุณเป็นผู้หญิง ให้ไปพบแพทย์ถ้าเอวของ

คุณสูงกว่า 35 นิ้ว แม้ว่าคำาเตือนเหล่านี้จะเป็นเรื่องทั่วไป แต่ไม่

ว่าอัตราส่วน ทั้งของน้ำาหนักต่อส่วนสูงของคุณจะเป็นอย่างไร สิ่ง

สำาคัญคือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) หรือน้ำาหนักตัวของคุณ เพราะ

มันเป็นการวัดที่สามารถวัดได้อย่างรวดเร็ว ว่าคุณควรไปพบ

แพทย์เกี่ยวกับปัญหาไขมันหน้าท้องหรือไม่ ดังนั้น จึงไม่ควร

ปล่อยให้น้ำาหนักตัวมากเกินไปนั่นเอง.

เ

แฟชั่นสัญชาติไทย...สะท้อนลุคส์สาวมั่นใจ
ไขมันหน้าท้อง..เรื่องต้องใส่ใจ

นุกกับการสร้างสรรค์สไตล์ให้แตกต่างอย่างมั่นใจ ไปกับแบรนด์เสื้อผ้า

สตรีหรู “คานิท” (CANITT) ที่ล่าสุด “ขนิษฐา ดรุณเนตร” ครีเอทีฟ

ไดเรกเตอร์ฝีมือเฉียบประจำาแบรนด์ ได้ถ่ายทอดไอเดียสดใหม่ เผยโฉม

ผลงานการออกแบบคอลเลกชันออทั่ม/วินเทอร์ 2021 ที่มีชื่อว่า “แวร์ 

เดอะ ไวลด์ ติงส์ อาร์” (Where The Wild Things Are) นำาเสนอแรงบันดาลใจ จาก

แนวคิดของดีไซเนอร์สาวที่ต้องการส่งต่อความมั่นใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าจะ

แตกต่าง ด้วยการปฏิวัติวงการแฟชั่นให้ โดดเด่นด้วยสไตล์อันโก้หรู ผ่านเสื้อผ้าเรดี้-

ทู-แวร์ ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่โดยเฉพาะ 

“ขนิษฐา ดรุณเนตร” กล่าวถึงแนวคิดหลักของการออกแบบคอลเลกชันนี้

ว่า “ความสนุกของการแต่งตัวในทุกวันนี้คือการเป็นตัวเอง มั่นใจ และกล้าที่จะ

แตกต่าง ในคอลเลกชันนี้ เราจึงอยากให้ผู้หญิงกลับมาสนุกกับการแต่งตัวกันอีกครั้ง 

แน่นอนว่าเรายังคงการออกแบบไว้ที่สไตล์ โก้หรูเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าความโก้

หรูนั้นเป็นสไตล์ที่สามารถสวม

ใส่ได้ในทุกโอกาส แต่ด้วยไลฟ์

สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่เปลี่ยน

ไป จากการทำากิจกรรมที่หลากหลาย และต้องการสวมใส่เสื้อผ้า

ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น คอลเลกชันนี้เราจึงเลือกออก

แบบซิลลูเอท และใช้เนื้อผ้าที่สามารถเพิ่มความคล่องตัว 

กระฉับกระเฉง ให้ผู้หญิงทุกคนสามารถสนุกกับการใช้ชีวิต

ได้มากขึ้น”

สำาหรับคอลเลกชันนี้ แรงบันดาลใจของดีไซเนอร์                                                                         

สาวได้ถูกถ่ายทอดสู่นิยาม “Modern Glamour” ผ่านการ

ออกแบบเสื้อผ้าดีไซน์ โก้หรูที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส สอด

ผสานความโมเดิร์นในแต่ละยุคสมัยเข้าไปได้อย่างลงตัว โดยสำาหรับ

ซีซั่นนี้เสื้อผ้าได้ถูกออกแบบมาในซิลลูเอทที่สวมใส่สบาย ไม่เข้ารูป

จนเกินไป พร้อมเพิ่มกลิ่นอายของความซาฟารีเข้ามาในคอลเลกชัน 

สำาหรับลายพิมพ์ประจำาซีซั่นนี้ คือลายแดซลิ่ง อินเนอร์ 

(Dazzling Inner) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอารมณ์อันหลากหลาย

ของผู้หญิง ที่มีทั้งบอบบาง สนุกสนาน รักอิสระ เย้ายวน แต่ก็พร้อมก้าวไปข้างหน้าในทุกสถานการณ์ โดยถ่ายทอดผ่าน

ลวดลายนกเหยี่ยว ตัวแทนแห่งความอิสระ และสง่างาม รวมถึงการปักประดับคริสตัลลงบนลายพิมพ์ดังกล่าว เพื่อ

เป็นการเล่นแสงสะท้อนไปมาในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหว โดยเฉดสีในคอลเลกชันนี้ ประกอบไปด้วย โทนสีน้ำาตาล

อย่างคาราเมล และบัตเตอร์สกอตช์ ที่ไล่ระดับเฉดสีตั้งแต่อ่อนไปหาเข้ม รวมถึงโทนสีเบสิกอย่างสีขาว สีเทา สีดำา                                                                                                                              

และสีเบจ. 

ส

สนับสนุนสวัสดิการ นศ.เชียงใหม่

นุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคเหนือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินจำานวนกว่า 1.5 ล้านบาท ให้กับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ 

นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 

อันเป็นประโยชน์ต่องานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

หัวเว่ยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โซลูชัน 

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด จัดงาน “Green for Future” เปิด

ตัวสายผลิตภัณฑ์ โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV การผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สำาหรับใช้ในภาคครัวเรือน ชูจุดเด่นเรื่องความประหยัด และความ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดตัว ดาวิกา โฮร์เน่ เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก จัดขึ้น ณ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 

ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหาร บมจ.ธนชาต

ประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ.ธนาคารทหารไทยธน

ชาต บมจ.เอ็ม บี เค บมจ.พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น บ.สยามพิวรรธน์ บ.สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมมอบเงิน

สนับสนุน จำานวน 5,870,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์

ประจำาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิ

รามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ  

สุดยอดแบรนด์ทรงอิทธิพล

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด เข้ารับรางวัล 2021 Asia’s Top Influential Brands ในสาขา

ห้างสรรพสินค้า ในงาน “2021 ASIA’S CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY” 

จาก สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน โดยรางวัล “สุด

ยอดแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุด” (Top Influential Brands Award) ทั่วทั้ง

เอเชีย ดำาเนินการสำารวจโดย บริษัท Influential Brands ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ บริษัท 

นีโอ ทาร์เก็ต จำากัด ซึ่งได้คัดเลือกแบรนด์ชั้นนำาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั่วเอเชียจาก 7 

ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ งาน

จัดขึ้น ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ วันก่อน

พลุตระการตาริมหาดหัวหิน

กลุ่มบริษัท พราว ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด โดย “เครื่องดื่มตราช้าง”, บริษัท พลังงาน

บริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน), การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย,  

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัส

เทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท โตโย

ต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด, บริษัท ทิพยประกันชีวิต 

จำากัด  (มหาชน), ฟู้ดแพนด้า และโรงแรมอินเตอร์คอน

ติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ชวนคุณและครอบครัว ร่วมฉลอง

เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีร่วมกันในงาน “Hua Hin 

Beach Camp Countdown 2022 presented by Chang” จุดแลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ริมทะเล

ยิ่งใหญ่สุดในเมืองหัวหิน พบกับพลุดอกไม้ไฟตระการตาสีสันสดใสที่ยิงเวลาต่อเนื่องกว่า 10 

นาที เหนือท้องทะเลและบนท้องฟ้าถึง 2,022 ลูก ประกอบแสง สี เสียง ในวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมหาด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

ห่วงใยศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว ่

วรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหารสำานักกรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วย อนัญญา เมืองแก้ว หัวหน้างานสื่อสารองค์กรบริษัท 

ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด มอบผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นสำาหรับผู้

ป่วยเด็กและบุคลากรทางการแพทย์รวมมูลค่า 133,000 บาท 

ให้แก่ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดย

มี นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง  หัวหน้าศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ 

พร้อมด้วยคณะแพทย์ ให้เกียรติรับมอบ ทั้งนี้ การมอบผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรม “LION Virtual Run” เดิน-วิ่งส่ง

เสริมสุขภาพพนักงานภายในองค์กร
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8 ท่องเที่ยว

ใหม่ 2565 นี้ ใครที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวฉลองรับปี

ใหม่ และอยากชมการแสดงพลุอลังการสว่างไสวในคืน

เคาต์ดาวน์ข้ามปี ชวนไปเที่ยวงานเทศกาล “Amazing 

Thailand Countdown 2022-Amazing New Chap-

ters” จะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 ใน 5 

จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา และ

ระยอง สถานที่หลัก 5 แห่ง พร้อมส่งมอบความสุขให้แก่คนไทยและ

คนต่างชาติผ่านการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมผสมผสานกับวิถีไทย วิถี

ถิ่น ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคโควิดของสาธารณสุขที่เข้มงวด

เคาต์ดาวน์แต่ละภาค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ร่วมกับจังหวัด จัดงานแบบวิถีปกติใหม่ New Normal มีเอกลักษณ์

และกิจกรรมภายในงานแตกต่างกันไป ชวนไปเที่ยวสถานที่สวยๆ 

ถ่ายรูปปังๆ เก็บเกี่ยวโมเมนต์แห่งความสุขกับครอบครัว คนรัก หรือ

เดอะแก๊ง

เคาต์ดาวน์หาดปลายสะพานหินภูเก็ต

ที่ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน จัดงาน Amazing Thailand 

Countdown 2022-Amazing New Chapters @Phuket ในวันที่ 31 ธ.ค. 

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 หาดปลายสะพานหิน 

จ.ภูเก็ต มีกิจกรรมไฮไลต์คือ การแสดงจากศิลปินโอเปร่าระดับโลกชาว

อิตาเลียน อันเดรอา โบเชลลี (Andrea Bocelli) การแสดงจากศิลปิน 

แถวหน้าของเมืองไทย อาทิ แก้ม วิชญาณี, กิต กิตตินันท์, แอน ธิติมา, 

ป้อม ออโตบาห์น, ปุ๊ อัญชลี, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, กบ เสาวนิตย์, อุ้ย รวิ

วรรณ, แอน นันทนา, ผิง ผิง โกลด์เด้นซอง, ตี๋ วิวิศน ์ชมความอลังการ

เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการแสดงพลุชุด “มหัศจรรย์ความสุขแห่งไข่มุก

อันดามัน” หมายถึงความสุขสมหวังและพลังใจที่จะนำาไปพบความ

สว่างไสวรุ่งเรือง จำานวนกว่า 20,000 ดอก ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบการแสดงดนตรีที่เรียบเรียงใหม่ขึ้นเฉพาะ

โอกาสนี้โดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักแต่งเพลงชื่อดังของไทย

พบแสงเหนือเปิดศักราชใหม่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เชียงใหม่

ปีใหม่นี้ชวนแอ่วเหนือเที่ยวงาน Amazing Thailand  

Countdown 2022-Amazing New Chapters @Chiang Mai                                     

จัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บริเวณหอคำาหลวง จ.เชียง 

ใหม่ ด้วยแนวคิด Magical Night/Lanna Celebration and 

Fireworks พร้อมชมกิจกรรมไฮไลต์การจุดพลุ 9 ชุด ได้แก่ ความ

สุข ความหวัง ศรัทธากำาลังใจ การเริ่มต้นใหม่ที่งดงามและ

ยิ่งใหญ่ ความรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ความ

สำาเร็จ และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา นักท่องเที่ยวจะได้ตื่น

มืด-ประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์จากกรมศิลปากร และชมการ

แสดงจากสิงโต นำาโชค, NOT’TOY, แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์, The 

Richman Toy และโชว์ดีๆ ของวงดนตรี House Band

ใครที่วางแผนจะร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ แต่ยังกังวลโควิดโอมิครอน ททท.มีมาตรการการควบคุมโค

วิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยกระดับให้เป็นไปตามที่รัฐบาลและใน

แต่ละพื้นที่กำาหนด โดยใช้ในทุกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 

ได้แก่ มาตรการ Covid Free Personnel Covid Free Customer 

และ Covid Free Environment กรณีที่มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้น

ไปหรือน้อยกว่า อาทิ ผู้จัดงานพนักงาน นักร้อง นักดนตรี ต้อง

ฉีดวัคซีนโควิดครบตามเกณฑ์ มีผลตรวจ ATK ทุกคน และมีผล

เป็นลบก่อนเข้างาน 72 ชั่วโมง สำาหรับประชาชนร่วมงาน ต้องลง

ทะเบียนและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ มีผลตรวจ ATK เป็น

ลบภายใน 72 ชั่วโมงเช่นกัน โดยทุกคนต้องตรวจคัดกรองความ

เสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST (ไทยเซฟไทย Thai Save Thai: https://

savethai.anamai.moph.

แต่ละจังหวัดชูจุดเด่นที่เที่ยวและสร้างความมั่นใจให้นักเดิน

ทางกล้าที่จะเดินทางท่องเที่ยว และกล้าที่จะใช้จ่ายเงินในกระเป๋า 

เพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศมีความสดใสและปลอดภัยจาก                  

โควิด-19 ไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่างานเคาต์ดาวน์จะคึกคักแน่นอน.

เคาต์ดาวน์ปีใหม่กับ 5 สไตล์เหนือจรดใต้
ตาตื่นใจกับการตกแต่งประดับไฟ

ในรูปแบบสวนแสงในอุทยานหลวง

ราชพฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการ รอพบ

กับแสงเหนือในการเปิดศักราชเข้าสู่ปี

ใหม่ ชมการแสดง Lanna Symphony 

Orchestra ร่วมกับศิลปินพื้นบ้าน                                                                         

ล้านนา และการแสดงดนตรีจากศิลปิน 

เช่น วงเคลียร์, ลิปตา, ปาล์มมี่  มาเที่ยว

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งทีพลาดไม่ได้

ชมหอคำาหลวง ตระการตากับไม้ดอกเมือง

หนาวนานาพรรณ เดินเล่นทุ่งดอกไม้ยอด

ฮิต แล้วยังมีมุมถ่ายรูปต้นคริสต์มาสได้ฟีล

เหมือนอยู่ต่างประเทศ 

 

หาดแสงจันทร ์แลนด์มาร์คชมพลุ

ส่งท้ายปี

ภาคตะวันออกชวนมาฉลองที่

ระยองในงาน Amazing Thailand 

Countdown 2022-Amazing New 

Chapters @Rayong จัดขึ้นที่หาด

แสงจันทร์ บริเวณแหลมเจริญ จ.ระยอง 

เป็นจุดชมพลุยิ่งใหญ่ผ่านการแสดงพลุ

ชุด 10 ชุด สื่อความหมายถึง “เมือง

ระยอง ยิ่งมอง ยิ่งเพลิน” โดยใช้พลุ

ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อสะเก็ด

พลุตกลงสู่ทะเลจะเป็นอาหารปลา

และสัตว์น้ำาได้ การันตีความยิ่งใหญ่

และสวยงามโดยแชมป์พลุโลก นาย                                        

สราวุฒิ ต่ายทรัพย์ เจ้าของ Thailand 

Fireworks และแชมป์โลก Musical 

Fireworks Competition ปี 2003 ที่ประเทศ

เบลเยียม แวะมาถ่ายภาพกับอุโมงค์แสง

แนวคิด “โลกใต้ทะเลและของดีเมืองระยอง” ที่จะสร้างความประทับใจ

ผู้มาเยือน ตลอดงานรวบรวมการแสดงวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก สมกับ

คอมเซ็ปต์ “ระยองยิ่งมอง ยิ่งเพลิน” ชวนชมการแสดงจากศิลปินพื้น

ถิ่นและอัตลักษณ์ชุมชน เช่น หนังตะลุง จ.ตราด การแสดงละครเท่ง                                                                          

ตุ๊ก จ.จันทบุรี รำาสาวอวน ปากน้ำาประแส จ.ระยอง การแสดงควง

กระบองไฟ LED การแสดงระบำาเริงนทีบูรพา มาชมหนังใหญ่วัดบ้าน

ดอน จ.ระยอง การแสดงควงกระบองไฟบนชายหาด พรีเมียม คา

บาเรต์ โชว์ จ.ชลบุรี การแสดงดนตรีของศิลปินเจ เจตริน, วงซิลลี่ 

ฟูลส์, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, แสตมป์ อภิวัชร์, แว่นใหญ่ แอนด์ โมนิก, บอย พีซ

เมกเกอร์

ส่งรอยยิ้มและความสขุรับปีใหม่ในถิ่นย่าโม

อีสานจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing 

New Chapters @Nakhon Ratchasima จัดข้ึนท่ีบริเวณหน้าศาลากลาง 

จังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตามแนวคิดจัดงาน “SMILEY 

THAILAND” ส่งรอยยิ้มจากใจคนอีสาน ส่งความสุข คำาอวยพร พร้อม 

ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น ชมกิจกรรมไฮไลต์ “FIREWORK 

CELEBREATION” ส่งรอยยิ้มและความสนุกแห่งเสน่ห์แดนอีสาน

กับพลุชุดพิเศษ “SMILEY THAILAND” 7 ชุด ได้แก่ Big Hope :                        

ความหวังอันยิ่งใหญ่ สว่างไสว โชติช่วง, Power of Smile : รอย 

ยิ้มแห่งมิตรภาพ, Be good Life : สุขภาพดีทั้งกายใจ ไร้ โรคา, 

Believe : ความเชื่อมั่น ความศรัทธา และมุ่งมั่น, Beautiful 

ปี

ท่องเที่ยวสวนป่าต้อนรับไฮซีซั่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พัฒนาสวนป่า

เศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อม

ยกระดับตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย SHA 

โดยสวนป่า

เศรษฐกิจของ 

อ.อ.ป. ผ่าน

การรับรองตาม

มาตรฐาน SHA 

แล้ว 5 สวน

ป่า คือ สวนป่า

บ้านวัดจันทร์ 

จ.เชียงใหม่, สวน

ป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุป

ถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำาปาง, สวนป่าแม่ละเมา-แม่สอด 

จ.ตาก และสวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก แต่ละแห่งธรรมชาติ

งดงาม โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสัมผัสแล้ว นอกจากนี้มีสวน

ป่า-สาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และ “สวนป่ากะเปอร์ จ.ระนอง อยู่

ระหว่างการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็น

สถานที่พักแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

เปิดตัวอวานี พลัส เกาะลันตา รีสอร์ท

อวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เปิดตัว อวานี พลัส 

เกาะลันตา รีสอร์ท ที่ประกอบด้วยห้องพักและพูลวิลลาส่วน

ตัว ตกแต่งในกลิ่นอายสไตล์มลายู เข้ากันอย่างดีกับกระเบื้องปูพื้น

ลายดั้งเดิมของจีน ห้องพัก 92 ห้องตั้งอยู่บนแหลม พร้อมวิวอัน

สวยงามของทะเลอันดามัน โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ตกดิน อวานี 

พลัส เกาะลันตา รีสอร์ท ออกแบบโดย PIA สตูดิโอออกแบบชั้นนำาPIA สตูดิโอออกแบบชั้นนำา

ของไทย ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมศรีรายาหรือชุมชนเมือง

เก่าลันตา ผนวกกับความเป็นไทย ผสานรากฐานและเรื่องราวของ

ชาวมอแกน มุสลิม และจีน บ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตั้งแต่สมัยที่เกาะลันตาแห่งนี้เคยเป็นท่าเรือที่สำาคัญในทางการค้า

และแลกเปลี่ยนสินค้าของกระบี่กับปีนังและประเทศสิงคโปร์ ห้อง

พัก 3 ประเภท ได้แก่ ห้องพูล วิว, ห้องพูล แอคเซส และห้องซี วิว 

วิลลา แกรนด์ โอเชียนเรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ด้านบนสุดของรีสอร์ต มี

พื้นที่กว้างขวางพร้อมห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ครัว ตอบ

โจทย์ผู้ที่เข้าพักแบบกลุ่มใหญ่ และยังมีสวนส่วนตัวที่เหมาะสำาหรับ

จัดงานฉลองหรืองานแต่งงาน ห้องอาหาร 3 แห่ง ได้แก่ แพนทรี 

บาย อวานี (Pantry by Avani) เดอะ คลิฟฟ์ (The Cliff) และเรกเก้ 

บาร์ (Raggae Bar) ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ของเกาะลันตาเสมือน

เพชรเม็ดงามสำาหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้เข้าพักสามารถเริ่ม

ต้นวันอย่างเต็มที่กับการออกกำาลังกายที่ อวานีฟิต อีกทั้งมี อวานี

สปา เติมความสดชื่นผ่อนคลายหลังออกกำาลัง เกาะลันตามีกิจกรรม

ให้เลือกสนุก ทั้งการอาบแดดบนชายหาดที่งดงามรอบเกาะ เที่ยว

ชมเกาะที่รายล้อมถึง 50 เกาะ หรือล่องเรือแจวชมธรรมชาติของป่า

โกงกางทุ่งหยีเพ็ง

ดูไฟคริสต์มาส ‘Bangkok Illumination 2021 At 

ICONSIAM’

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ชวนเที่ยวเทศกาลมหัศจรรย์แห่งความสุขครั้งใหญ่ “Bangkok 

Illumination 2021 At ICONSIAM” เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลู

มิเนชั่นริมสายน้ำาเจ้าพระยา ตระการตากับมหัศจรรย์ประดับประดา

แสงไฟและต้นคริสต์มาส ซึ่งโดดเด่นในการออกแบบผ่านแรงบันดาล

ใจจากสถาปัตยกรรมของพระปรางค์วัดอรุณฯ นำามาผสมผสาน

ลวดลายไทย มาไว้บนต้นคริสต์มาสที่ริมน้ำาพระเจ้ายา สูงตระหง่าน

กว่า 22 เมตร ณ ริเวอร์ พาร์ค ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Endless 

Celebration” เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึงนี้ ตอกย้ำา

ความเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก จุดหมายปลายทางที่รวมสิ่งที่ดีที่สุด

ของไทยและ

สิ่งที่ดีที่สุด

ของโลกเข้าไว้

ด้วยกันในที่

เดียวได้อย่าง

แท้จริง และยัง

เป็นการสร้าง

บรรยากาศ

แห่งความสุข

ให้กับชุมชน

และสังคมเขตพื้นที่เขตคลองสานและชุมชนใกล้เคียง ทำาให้แม่น้ำา

เจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์กลายเป็น Global Destination จุด

หมายปลายทางที่ทุกคนทั่วโลกต้องมาเยือน ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 5 ม.ค.

2565 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ปาร์ตี้เคาต์ดาวน์ชมพลุตระการตาที่เย่า รูฟท็อป 

บาร์

เพิ่มความพิเศษให้ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยการเฉลิมฉลอง

ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า ไม่ว่าจะกับคนที่รัก ครอบครัวแสนอบอุ่น 

หรือกลุ่มเพื่อนซี้ที่รู้ ใจในบรรยากาศแสนอบอุ่น มาเช็กอิน 4 ห้อง

อาหารของโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ไม่ว่าจะเป็น

บุฟเฟต์แสน

อร่อย ชุด

น้ำาชายาม

บ่ายสุด

เก๋ ณ ห้อง

อาหารจีน

เย่า อาหาร

จีนเลิศรส 

พร้อมวิว

กรุงเทพฯ 

หรือจุด

ชมวิวพลุทั้งผืนน้ำา คืนส่งท้ายปีเก่า รับปีใหม่ แนะนำาเย่า รูฟท็อป 

บาร์ (Yào Rooftop Bar) บาร์สุดชิกตกแต่งสไตล์จีนโมเดิร์น สัมผัส

อากาศเย็นจากบนชั้น 32 ของโรงแรมแล้วเพลิดเพลินไปกับเมนู

อาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย พร้อมทั้งดื่มด่ำากับทัศนียภาพอัน

งดงามของท้องฟ้ากรุงเทพฯ ในยามค่ำาคืน 31 ธ.ค. เวลา 17.00-

19.30 น. ฉลองมื้อค่ำาก่อนส่งท้ายปีเก่าไปกับ “ติ่มซำา ทาวเวอร์” 

ติ่มซำา 5 เข่ง พร้อมสปาร์คกลิงไวน์ หรือไวน์ 1 ขวด ในราคา 

2,288++ บาท สำาหรับ 2 ท่าน เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป ตื่นตาตื่น

ใจไปกับปาร์ตี้เคาต์ดาวน์และพลุสุดตระการตา ท่ามกลางวิวสวย

สะกดใจของกรุงเทพฯ รวมถึงเครื่องดื่ม และดนตรีจากดีเจที่จะให้

ความบันเทิงตลอดคืน สามารถเลือกแพ็กเกจได้.

ESAN : ความงดงามของอีสาน, Blooming Wealth : ความอุดม 

สมบูรณ์ ความรุ่งเรือง เฟื่องฟู และ Welcome to land of colorful :               

ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งสีสัน เพลิดเพลินกับ Amazing Light of 

ESAN : มหัศจรรย์สวนไฟเรืองแสงใจกลางเมืองโคราช พร้อมส่ง 

ความสุขต้อนรับปีใหม่กับเพลง “พรปีใหม่” ในธีมอีสานซิ่ง โดย 

ตั๊กแตน ชลดา นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสายเลือดคนโคราช

อยุธยาจัดใหญ่ ‘อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ เคาต์ดาวน์’

เมืองกรุงเก่าเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวมางาน Amazing 

Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters @Phra                                      

Nakhon SiAyutthaya จัดขึ้นที่วัดพระราม ภายในอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ชูแนวคิด The 

Flow of Life ความผูกพันของคนไทยกับสายน้ำา โดยใช้ปลาตะเพียน

เป็นสื่อนำา วิถีความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ชวนแต่งชุดไทยเที่ยว

งาน ในคืนส่งท้ายปีจัดแสดงพลุ “พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป” 7 ชุด 

ได้แก่ แสงแรกอลังการ, ธงชาติ, อำานวยพร, ปลอดภัย แข็งแรง, 

ร่ำารวยเงินทอง และชีวิตราบรื่น, คิดดี ทำาดี ต่อด้วยชุดฟินาเล่เป็น

พลุรูป 2565 ซึ่งใช้พลุจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใคร 

ชอบดูโขนจะได้เต็มอิ่มกับการแสดงโขน “สมมุติอยุธยา” ชุดใหญ่หนึ่ง

เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นักแสดงกว่า 30 คน ควบคุมโดย ครู

ตระการตาการแสดงพลุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เคาต์ดาวน์หาดปลายสะพานหินภูเก็ต

เคาต์ดาวน์ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ จุดพลุยิ่งใหญ่งาน Amazing Thailand Countdown 2022

เมืองกรุงเก่าชวนเคาต์ดาวน์ที่อุทยานประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกจัดงานเคาต์ดาวน์ที่หาดแสงจันทร์ ระยอง
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ไทยชนะเวียดนาม 2-0 เรตติ้งช่อง 7HD ทะลุจอ

กรุงเทพฯ • ช้างศึกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดเดือด ยัดเยียดความ

พ่ายแพ้เป็นครั้งแรกให้กับขุนพลดาวทองทีมชาติเวียดนาม หลังกรรม 

การเป่านกหวีดจบเกมสุดมัน 2-0 ตุนลูกได้เสียไว้ก่อนในการประเดิม

นัดแรกรอบรองฯ การแข่งขันฟุตบอล AFF SUZUKI CUP 2020 

พร้อมทั้งกระชากเรตติ้งยิงสด และกวาดแรงเชียร์อย่างล้นหลามทั้ง

ทางหน้าจอและออนไลน์ โดยความนิยมจากกองเชียร์ทั่วประเทศส่ง

เรตติ้งสูงถึง 8.8 ผู้ชมกว่า 5.7 ล้านคน กลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป 

กวาดเรตติ้งไปถึง 9.3 ผู้ชมกว่า 5.2 ล้านคน และกลุ่มผู้ชมเพศชาย

ทำาเรตติ้งสูงถึง 10.4 ผู้ชมกว่า 3.3 ล้านคน จากผลการสำารวจความ

นิยมจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และใน

แพลตฟอร์มออนไลน์ BUGABOO.TV ก็มีแฟนบอลทั่วประเทศร่วมส่ง

กำาลังใจเชียร์ในนัดแรกรอบรองฯ เวียดนาม-ไทย อย่างล้นหลาม มี

ยอดวิวสูงสุด สูงถึงกว่า 1.3 ล้านวิว ร่วมส่งกำาลังใจ #เชียร์ทีมไทย

ที่ช่อง 7HD กันต่อ ในการดวลแข้งรอบรองชนะเลิศนัดที่ 2 ช้างศึก

ทีมชาติไทยลงฟาดแข้งกับคู่ปรับทีมชาติเวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 26 

ธ.ค. ช่อง 7HD และ BUGABOO.TV ถ่ายทอดสด เวลา 19.30 น. จาก

สิงคโปร์ ห้ามพลาด ร่วมกันเชียร์ขุนพลให้ช้างศึกทวงคืนบัลลังก์ราชา

แห่งเจ้าลูกหนังอาเซียน และคว้าถ้วยแห่งเกียรติยศ AFF SUZUKI 

CUP 2020 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวไทย 

เทนนิสถ้วยใหญ่ ปท.ได้แชมป์ประเภทคู่ครบถ้วน

เมืองทอง • เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 81 

ประจำาปี 2564 ชิงเงินรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ

ประเภทคู่ โดยประเภทชายคู่ “แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ นักหวดหนุ่ม

ลพบุรี ดีกรีทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพ 2021 และ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร 

จากสงขลา คู่มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ “เมฆ” จิรัฏฐ์ นว

สิริสมบูรณ์ (กทม.) และ “สอง” ยุทธนา เจริญผล (อ่างทอง) ดีกรีทีม

ชาติไทยชุดเดวิสคัพ 2021 ได้ 2-0 เซต 7-5, 6-1 คว้าแชมป์พร้อมรับ

เงินรางวัลร่วมกัน 36,000 บาท, คู่รองแชมป์รับ 18,000 บาท, หญิง

คู่ “เพียซ” วรัชญา วงค์เทียนชัย และ “ยู่ยี่” วรัญญา วงค์เทียนชัย 

2 พี่น้องจากเชียงราย เจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ กีฬามหาวิทยาลัย

โลก ครั้งที่ 29 “ไทเป 2017” จับคู่ลงรายการนี้เป็นรายการแรกหลัง

จากไม่ได้จับคู่กันนานกว่า 4 ปี ชนะ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 

(นนทบุรี) และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี (นครศรีธรรมราช) คู่มือวาง

อันดับ 1 ของรายการ 2-1 เซต 6-4, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-0 

โดยคู่แชมป์ ได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 24,000 บาท ส่วนคู่รองแชมป์รับ 

14,000 บาท, ประเภทคู่ผสม “ไหม” มนัญชญา สว่างเเก้ว (สิงห์บุรี) 

และ “แมน” ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ (ยะลา) คู่มือวางอันดับ 1 ของ

รายการ ชนะ “นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม (ชลบุรี) และ “เคน” พัชรพล 

กาวิน (ปทุมธานี) 2-0 เซต 6-4, 6-2 คว้าแชมป์ ได้รับเงินรางวัลร่วม

กัน 24,000 บาท ส่วนคู่รองแชมป์รับ 14,000 บาท 

‘ประหยัด’ ฟอร์มแรงไม่มีตกคว้าแชมป์ไทยซีเนียร์

ปราจีนบุรี • กอล์ฟ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ 2021 แมตช์ส่งท้ายปีรายการ 

“เอ็นเอสดีเอฟ-ไทย ซีเนียร์ กบินทร์บุรี โอเพ่น” รายการนี้เป็นแมตช์

สุดท้ายของศึกไทย ซีเนียร์ ทัวร์ 2021 เก็บคะแนนสะสม ออเดอร์ ออฟ 

เมอริต ประเภทซีเนียร์ โปร (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ณ สนามกบินทร์บุรี 

สปอร์ตส คลับ จ.ปราจีนบุรี แบบพาร์ 72 ระยะ 6,579 หลา ชิง

เงินรางวัล 1 ล้านบาท แชมป์รับ 120,000 บาท จบการแขงขันรอบ

สุดท้าย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ‘โปรหมาย’ ประหยัด มากแสง นักกอล์ฟ

วัย 55 ปี จากหัวหิน ยังรักษามาตรฐานด้วยการเก็บเพิ่มเข้ามาอีก 

6 อันเดอร์พาร์ 66 จากผลงาน 8 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ โดยเฉพาะการ

ทำา 4 เบอร์ดี้ติด จากหลุม 6 จนถึงหลุม 9 ขยับสกอร์ขึ้นนำาเดี่ยว 

ก่อนที่ 9 หลุมหลังมาทำาเพิ่มอีก 3 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ ทำาสกอร์รวม 17 

อันเดอร์พาร์ 199 คว้าแชมป์รายการนี้ พร้อมรับเงินรางวัล 120,000 

บาท โดยที่มี “โปรดอน” อุดร ดวงเดชา เจ้าของแชมป์ทั้ง 5 สนาม

ของปีนี้ในศึกไทย ซีเนียร์ทัวร์ ที่ขับเคี่ยวกันมาตลอด ก่อนจะถูกโปร

หมายแซงในช่วงกลางคว้าอันดับ 2 ที่สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 

201 รับเงินรางวัล 80,000 บาท, อันดับ 3 ของรายการเป็นของ โปร

เล็ก ถาวร วิรัตน์จันทร์ นักกอล์ฟจากนครปฐม วัย 54 ปี ที่รอบนี้

ทำาเพิ่มเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 ทำาสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 

204 คว้าเงินรางวัลไป 60,000 บาท โดยมี นาดีม อินายัต สวิงจาก

ปากีสถาน คว้าอันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 คว้า

เงินรางวัลไป 50,000 บาท และพีรันธร จตุรกูล คว้าอันดับ 5 ที่

สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 รับเงินรางวัลไป 40,000 บาท.

‘มาโน’ ยนืยนัเดนิหนา้บดเวยีดนาม
สิงคโปร์ • ‘มาโน โพลกิง’ ยืนยันแล้ว เกมรอบ 

รองฯ นัดที่ 2 กับเวียดนาม ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ทัพ

ช้างศึกไม่มีทางที่เราจะผ่อนเกมแน่นอนแม้จะนำา

อยู่ 2-0 ไม่ขอเล่นเน้นเกมอุด จะเดิมเกมรุกเข้าใส่ 

ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแนวทาง หรือจะลด

ความดุดัน พร้อมเร่งแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่หวั่น

นักเตะเจ็บหรือติดใบเหลือง เพราะทดแทนกัน

ได้ทั้งทีม

ความเคลื่อนไหวของนักเตะ “ช้างศึก” 

ทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 หลังจาก

แข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรก ชนะเวียดนาม

ได้ 2-0 ประตู เมื่อวันที่ 23 ธันวา

คมาที่ผ่านมา ล่าสุด  เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. 

ฟุตบอลทีมชาติไทยทำา                              

การฝึกซ้อมต่อเนื่อง 

ณ คลีเมนติ สเตเดียม                                    

เพื่อเตรียมพร้อมที่จะแข่ง                                    

ขันรอบรองชนะเลิศนัด

ที่ 2 ที่จะพบกับทีมชาติ

เวียดนาม ในวันที่ 26 

ธันวาคมนี้

 โดยก่อนการฝึกซ้อม

มีฝนตกลงมาทำาให้การฝึก

ซ้อมเริ่มล่าช้า ในการฝึกซ้อม

วันนี้ “โค้ชมาโน โพลกิง” แบ่ง

ทีมเป็น 2 ชุด นักเตะที่ลงเล่น

กับทีมชาติเวียดนามจะได้พัก

และทำาการฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่

โรงแรม ส่วนตัวสำารองและคนที่ไม่ได้ลงสนาม ลง

เรียกความฟิต การฝึกซ้อมดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 

1 ชั่วโมง 30 นาที

ก่อนการฝึก                     

ซ้อม มาโน โพล 

กิง กล่าวว่า “เรา

ต้องเช็กอาการ

นักเตะบางคน

ที่ มี อ าการ เจ็ บ

เล็กน้อย บางคน

ฟกช้ำาบ้าง และ

เรามีเวลาอีกวัน 

แต่ ไ ม่ มี ใครเ จ็บ

หนัก ตอนนี้เรา

ต้องดูว่าพวกเขา

ฟิตแค่ไหน และ

พร้อมสำาหรับเกมต่อ

ชลบุรี • “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี สร้างความ

ฮือฮาให้กับวงการลูกหนังของไทยอีกครั้ง หลัง

เดินหน้าเสริมทัพสู้ศึกในเลกที่ 2 ฟุตบอลรีโว่ 

ไทยลีก 2021-2022 ด้วยการเปิดตัว ฟาอิก เจ

ฟรี โบลเกียห์ แนวรุกดีกรีกัปตันทีมชาติบรูไน ผู้

เป็นหลานชายแท้ๆ ของสุลต่านฮัสนัล โบลเกียห์ 

กษัตริย์แห่งราชวงศ์บรูไน ซึ่งมีทรัพย์สินราวๆ 

2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 6 แสนล้าน

บาท) มาร่วมทัพ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา เวลา 

14.00 น. ที่สำานักงานสโมสรชลบุรี เอฟซี 

(ภายในสนามชลบุรี สเตเดี้ยม) “บิ๊กบอล” ศศิศ 

สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีม และ “โค้ชเตี้ย” สะสม 

พบประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน เป็นตัวแทน

สโมสรชลบุรี เอฟซี ร่วมเปิดตัว ฟาอิก เจฟรี 

โบลเกียห์ แนวรุก วัย 23 ปี ที่ย้ายมาจากสโมสร

คลับสปอร์ต มาริติโม ทีมในลีกสูงสุดประเทศ

โปรตุเกส โดยผ่านการตรวจร่างกายก่อนจะเซ็น

มาโน โพลกิง

ลอนดอน • เอ็ดดี ฮาว ผู้จัดการทีมสาลิกาดง 

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แสดงความไม่พอใจกับ

การตัดสินจากวีเออาร์ โดยทีมจากแถบตะวัน

ออกเฉียงเหนือของอังกฤษที่กำาลังหนีการตก

ชั้นของพรีเมียร์มองว่าเป็นความไม่ยุติธรรม

สำาหรับพวกเขา

เดอะ แม็กพายส์ ถูกปฏิเสธลูกโทษที่

จุดโทษในการแข่งขัน 2 แมตช์หลังสุด และ

โดยลิเวอร์พูลไล่ตามตีเสมอในจังหวะมา ไอ

แซก เฮย์เดน มิดฟิลด์ของทีมนอนเจ็บอยู่ใน

กรอบเขตโทษ

เอ็ดดี ฮาว ต้องการความชัดเจนจาก 

พีจีเอ็มโอแอล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแล

ผู้ตัดสินในเกมฟุตบอลอาชีพทุกระดับของ

อังกฤษ หลังจากที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อยู่

อันดับ 2 จากท้ายตาราง โดยมีคะแนนน้อย

กว่าโซนตกชั้น 3 แต้ม ก่อนจะเปิดบ้านลง

เล่นกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในวันจันทร์

ที่จะถึงนี้

“ผมรู้สึกสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้

วีเออาร์ (วิดีโอช่วยในการตัดสิน)” ฮาวกล่าว 

“ช่วงแรกที่วีเออาร์ถูกนำามาใช้ก็เพื่อพยายาม

ทำาให้การตัดสินถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็น

ไปได้ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ผมไม่คิดว่า

ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้น”

ผู้จัดการทีมชาวอังกฤษยังกล่าวต่อว่า 

“ทั้งหมดที่เราขอก็แค่ความชัดเจนในการ

ตัดสินใจ รวมถึงการตัดสินใจว่าเวลาไหนที่

ควรใช้วิจารณญาณในสนาม หรือเวลาไหนที่

ควรใช้วีเออาร์ ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจ”

นิวคาสเซิลนำาการแข่งขันอย่างพลิก

ความคาดหมายในการแข่งขันที่แอนฟิลด์ 

ก่อนที่จะโดน ดิโอโก โชตา ตีเสมอ หลังจากที่ 

ไมค์ ดีน ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อ ทั้งที่เฮย์เดน

มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ

สาลิกาดงจบด้วยผลแพ้ 3-1 โดยมี

จังหวะที่ ไรอัน เฟเซอร์ โดน เทรนท์ อเล็ก

ซานเดอร์-อาร์ โนลด์ ทำาฟาวล์ในกรอบเขต

โทษ แต่ผู้ตัดสินโบกมือให้เล่นต่อ

ในแมตช์เจอกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่

เซนต์เจมส์ปาร์ก เมื่อสัปดาห์ก่อน เฟเซอร์ปีก

ทีมชาติสกอตแลนด์ก็โดนเอเดอร์สัน ผู้รักษา

ประตูซิตีทำาฟาวล์ ในขณะที่นิวคาสเซิลตาม

หลัง 2-0 แต่ มาร์ติน แอตกินสัน ผู้ตัดสินไม่

สนใจ ก่อนจบเกมซิตีชนะไป 4-0

ฮาวยังกล่าวเกี่ยวกับการใช้วีเออาร์ต่อ 

อีกว่า “ผมไม่เห็นว่าการใช้วีเออาร์เข้ามาช่วย

ในการตัดสินจะมีประสิทธิภาพเหมือนช่วง

แรกๆ และผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันกระทบกับเรา

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเหตุการณ์ของ ไร

อัน เฟรเซอร์ ในเกมแมนเชสเตอร์ ซิตี ผมคิด

ว่าวีเออาร์ต้องนำามาใช้แล้ว”

“และเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบน้ีบ่อยๆ 

นั่นทำาให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ผม

สัมผัสได้ในหมู่พวกเราทุกคนต่างก็คิดแบบน้ัน”

“เมื่อมองไปในอนาคต เราต้องพยายาม

ให้การศึกษาว่าทำาไมบางสิ่งถึงไม่เกิด และ

จังหวะไหนท่ีควรจะต้องมีวีเออาร์เข้ามา ผมคิด

ว่าเราต้องมีการถกเถียงเรื่องนี้กันต่อไปตราบ

เท่าที่พวกเรายังเป็นกังวล”.

ฮาวกังขาวีเออาร์ ไม่แฟร์กับนิวคาสเซิล

ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อาเซียน ‘เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 

2020’ เต็มตัว สำาหรับนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ที่ลงเตะรอบ

ตัดเชือกนัดแรก ชนะเวียดนาม 2-0 จากกัปตันเจ “ชนาธิป สรง

กระสินธ์ คนเดียว ตุนความได้เปรียบเอาไว้ก่อนที่เกมรอบรองฯ นัด

ที่ 2 จะตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคมนี้ เวลา 19.30 น. แฟนๆ 

กีฬาติดตามเชียร์ได้ทางช่อง 7 HD และ AIS PLAY..••..มาถึงตอน

นี้แล้วยังเชื่อว่า โอกาสที่ทีมชาติไทยจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่อนข้าง

สูง แม้ว่าการรวมตัวของนักเตะชุดนี้จะ ไม่เกิน 1 อาทิตย์ก็ตาม 

ต้อง ยกเครดิตให้กับ ‘มาโน โพลกิง’ ด้วย ที่จิ้มนักเตะมาค่อนข้าง

ลงตัว โดยมีนักเตะไทยที่ ค้าแข้งในต่างแดนเป็นแกนหลัก หลาย

คนไม่เคยเล่นร่วมทีมกันเลย แต่เมื่อถึงเวลาแล้ว ทุกคนก็ทำาได้ดี

ทั้งตัวจริงและดาวรุ่งที่ลงไปทดแทน และสำาคัญสุดๆ ก็คือ ความ

ห่วงใย ความใกล้ชิดแบบเป็นกันเองของผู้จัดการทีม “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ที่พร้อมแจกพร้อมแถม เติมขวัญกำาลัง

ใจให้ตลอด นักเตะเลยวิ่งแบบไม่รู้จักเหนื่อย..••..เชื่อว่านอกจาก 

เงินอัดฉีด จากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล บิ๊กอ๊อด-พล.ต.อ.สมยศ 

พุ่มพันธุ์ม่วง ที่เตรียมให้ 10 ล้าน ถ้าชนะเวียดนามเข้าชิงได้

แล้ว หากได้แชมป์ มีก้อนโตกว่านี้ชัวร์ ทั้งจากนายกสมาคมและ

ผู้จัดการทีมหญิงแกร่งจอมทุ่มเท..••..‘บอย’ วรวุฒิ พงษ์ธีระพล 

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เรียกประชุมกรรมการ

บริหารสมาคมเมื่อวันก่อน เรื่องหลักๆ ก็คือการพิจารณารางวัลที่

จะมอบให้กับนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา ใน งานประกาศ

เกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำาปี 2564 ซึ่งกำาหนดจัด

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ในรูปแบบใหม่ ที่ 

โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยกำาหนดมอบรวม 21 รางวัล 

(เดิม 13 รางวัล)..••..งานนี้สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ ได้รับเกียรติจาก 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เป็นประธานจัดงาน และ นายสมชาย 

พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต และกรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา

รางวัล..••..นอกจาก ขยับตัวผู้เล่นเข้า-ออกพอสมควร แล้ว ในเลก 

2 ศึกรีโว่ ไทยลีกนี้ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศ เปลี่ยนชื่อ

สนามเหย้าจากเดิม สนามลีโอ สเตเดี้ยม (LEO STADIUM) เป็น บี

จี สเตเดี้ยม (BG STADIUM) โดยได้รับการอนุมัติจากสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก จำากัด เรียบร้อย และ

จะใช้ชื่อสนามใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทและผู้สนับสนุนหลักของทางสโมสร..••..คุณแม่

วรรณา ว่องประเสริฐการ มารดาของ คุณณรงค์และคุณนริศ ว่อง

ประเสริฐการ เจ้าของอุปกรณ์กีฬามวย ทวินส์ สเปเชียล และท็อป

คิงส์ ถึงแก่กรรม กำาหนดสวดพระอภิธรรม ถึงวันที่ 26 ธ.ค.2564 

เวลา 18.00 น. และฌาปนกิจ วันที่ 27 ธ.ค.2564 เวลา 17.00 น. 

ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ธนาคารกีฬา • นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต 

และกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) มอบเงิน

สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย

มี ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุน

มนุษย์ รับมอบสำาหรับจัดคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนเนื่อง

ในวันกีฬาแห่งชาติปี 2564

ไปกี่เปอร์เซ็นต์”

“มันไม่ง่ายกับการที่มีเวลาพักไม่กี่วัน แต่ทั้ง 

2 ทีมก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน มันเป็นเรื่องของ

การพักผ่อน การฟื้นฟู รับประทานอาหารให้ดี งาน

หลักของเราตอนนี้คือการวิเคราะห์เกม เพื่อทำาให้

เราวางตำาแหน่งให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิด

ขึ้นในเกมถัดไป”

“เรื่องที่หลายคนโดนใบเหลือง เราไม่ควรไป

กังวล เราต้องมองไปที่ลงสนามไปเพื่อเอาชนะ เรา

มีนักเตะหลายคนในทีมชุดนี้ที่สามารถทดแทนกัน

ได้ เราไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแนวทาง หรือจะ

ลดความดุดัน เราต้องพิสูจน์ว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพ

ที่ทดแทนกันได้ งานของเรายังไม่จบ อีกนัดสำาคัญ

มาก เราจะต้องทำาให้ดีต่อไป”

“ไม่มีทางที่เราจะผ่อน เราคงไม่ไปเน้นเกม

อุด ในครึ่งหลังกับพวกเขาเราไม่ได้ถอยไปรับ แต่

เราตัดสินใจที่จะเน้นการคอมแพคต์ตรงกลาง

มากกว่า แต่มันไม่เวิร์ก ตอนนี้เรามีเวลาฟื้นฟู และ

พยายามแก้ไขข้อผิดพลาด และเราจะต้องเริ่มเกม

นัด 2 เหมือนกับเกมนัดแรก ที่ต้องพยายามกดดัน

แดนบนในครึ่งแรก จนได้ประตู 2 ประตู เราต้อง

พยายามเล่นตามสไตล์ของเรา เราต้องมารอดูว่า

อะไรคือสิ่งที่เหมาะสม”

“เราต้องการทุกคนเสมอ เราพูดตลอดว่า เรา

สัมผัสได้ถึงกำาลังใจที่ทุกคนส่งมา ไม่ว่าจะที่สนาม

หรือที่บ้าน ผมพูดกับทุกคนเสมอ ว่าทุกคนสามารถ

ส่งพลังให้พวกเราได้ และเป็นสิ่งสำาคัญ เราต้องรวม

กันเป็นหนึ่ง นักเตะทุกคนรู้ดี สตาฟฟ์โค้ชทุกคนก็

เช่นกัน หวังว่าทุกคนจะเชียร์พวกเราต่อไป ผมหวัง

ว่าสุดท้ายเราจะสามารถนำาแชมป์กลับไปให้ทุกคน”

โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะพบกับ ทีม                                                                     

ชาติเวียดนาม รอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อา 

เซียน โดยนัดท่ี 2 จะแข่งขันในวันท่ี 26 ธันวาคม 2564 

โดยทุกนัดถ่ายทอดสดทาง CH7 HD และ AIS Play.

สัญญาเปิดตัวเพื่อเตรียมร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วม

ทีมใหม่ทันที

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเซ็นสัญญาและเปิด

ตัว นายศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีมชลบุรี เอฟซี 

ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการคว้าตัว ฟาอิก เจฟรี โบลเกียห์ 

มาร่วมทีมในครั้งนี้ว่า

“จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับ กับ

การที่ทีมจะมีนักเตะซึ่งสื่อจากทั่วโลกตีข่าวว่า เขา

เป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลก รวมถึงเป็นบุตรชาย

ของ เจฟฟรี โบลเกียห์ พระอนุชาองค์เล็กของ

สุลต่านฮัสนัล โบลเกียห์ กษัตริย์ราชวงศ์บรูไน ที่

มีทรัพย์สินราว 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 6 

แสนล้านบาท) มาร่วมทีม”

“แต่นั่นคือเรื่องนอกสนาม เพราะเราให้

ความสนใจเรื่องของผู้เล่นที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับ

ทีมมากกว่า จากที่เราศึกษาข้อมูล รวมถึงโปรไฟล์

ของนักเตะ และมีโอกาสได้พูดคุย ทันทีที่เดินทางถึง

เมืองไทย หรือในระหว่างการเซ็นสัญญา อย่างแรก

เลยคือ เราสัมผัสได้ว่าเขามีความเป็นมือ

อาชีพ เขาไม่ต้องการสิทธิพิเศษอะไรที่มาก

ไปกว่านักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งจะได้รับ 

ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำาหรับ

เราในเกมรุก เนื่องจากเขามีทักษะและความ

สามารถที่ยอดเยี่ยม รวมถึงมีประสบการณ์ 

อีกทั้งยังเคยผ่านการลงเล่นมา

แล้วมากมายที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ง

การเข้ามาในครั้งนี้จะเป็นผลดีกับ

สโมสรของเรา ในการสู้ศึกไทยลีก 

เลกที่ 2 อย่างแน่นอน” ผู้จัดการ

ทีมชลบุรี เอฟซี กล่าว

สำาหรับ ฟาอิก เจฟรี โบล

เกียห์ เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 

หลานกษัตริย์บรูไนร่วมทัพ‘ฉลามชล’

‘ฟาอิก เจฟรี โบลเกียห์’แนวรุกทีมชาติ

เอ็ดดี ฮาว ผู้จัดการทีมนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

1998 ปัจจุบันอายุ 23 ปี โดย                   

เจ้าตัวเกิดที่ลอสแองเจลิส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีส่วนสูง 175 ซม. 

เริ่มต้นเล่นฟุตบอลที่อังกฤษในฐานะ

นักเตะเยาวชนกับทีมเอเอฟซี นิวเบอร์

รี, เซาธ์แฮมป์ตัน, เชลซี, เลส

เตอร์ ซิตี และคลับ

สปอร์ต มาริติโม ส่วนใน

ระดับทีมชาติ ผ่านการติด

ทีมชาติบรู ไนชุดใหญ่มา

แล้ว 6 นัด โดยจะสวม

เสื้อหมายเลข 11 ลงเล่น

ให้กับสโมสรชลบุรี เอฟ

ซี ในเลกที่ 2.

ฟาอิก เจฟรี โบลเกียห์ แนว

รุกดีกรีกัปตันทีมชาติบรูไน 
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10 บันเทิงเทศ

ใกลจะถึงเทศกาลปใหมแลวครับ ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ 

เวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนใคร จะตองมีของขวัญของฝากไปใหซึ่งกัน

และกัน ถาทานผูอานยังนึกไมออกวาจะหาของอะไรดีที่ผูไดรับจะ

ตองคิดถึงผูใหตลอดเวลา ผมมีรานที่จะแนะนําใหไปซื้อหามาเปน

ของฝากของขวัญครับ

รานแรกนี้ ไมใชใครอ� นก็คือ ราน The Cup ที่โดงดังเปน

รานอาหารยุโรประดับตํานานขนานแทที่มีรสชาติอรอยจนเปนที่

กลาวขานมานานกวา 40 ป แตไดปดตัวลงไปแลวทามกลางความ

เสียดายของบรรดาเซเลบและนักชิมอาหารยุโรป แตชวงเทศกาล

คริสตมาสและปใหมนี้ คุณเปาะ สุมัณฑนา โมกขะเวส เจาของ

ราน The Cup ทนเสียงเรียกรองรบเราจากบรรดาลูกคาแฟนเกาๆ 

ที่คุนเคยรสชาติของขวัญของฝากของ The Cup ไมได จึงเปด

ราน The Cup ที่ชั้น 3 อาคารเลครัชดา ขายเฉพาะของขวัญของ

ฝากเปนพิเศษ ตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม นี้ เทานั้น โดย

มี Cookie รสชาติยุโรปแทๆ วัตถุดิบนําเขาที่ตองคัดเลือกชนิดที่ดี

ที่สุดมาผลิต ชนิดที่วาผูรับเม� อไดชิมแลวจะตองถามวาซื้อมาจากที่

ใด ทําไมจึงอรอย หอม หวาน ชุมฉ่ํา อยางนี้ โดยมีใหเลือก คือ 

Cookie น้ําหนัก 150 กรัม ราคา 200 บาท

น้ําหนัก 200 กรัม ราคา 260 บาท

น้ําหนัก 500 กรัม ราคา 560 บาท

Cookie Long Box มี 4 รส น้ําหนัก 200 กรัม ราคา 900 

บาท

ที่สําคัญคือ น้ําสลัด ที่จะหารสชาติ

อยางของราน The Cup ไมไดงายๆ เม� อ

ไดชิมแลวรับรองวาจะตองติดใจ ขาย Set 

Dressing ชุดละ 490 บาท 

ติดตอไดที่คุณสมศรี โทรศัพท 06-

1794-9111 หรือ โทร.0-2264-0247 วัน

จันทร-วันเสาร จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 

ธันวาคม นี้ ครับ

รานของขวัญของฝากรานตอมา

คือ รานกวยเตี๋ยวลุยสวน คุณทิพย โทร.

08-6603-4727, 08-4005-5420 อยูที่

ตลาดหลังการบินไทย (ตลาดลุงเพิ่ม) เปน

รานอาหารเพ� อสุขภาพเปนที่รูจักกันอยาง

ดีในหมูคนที่รักสุขภาพทั่วๆ ไป เปนเวลา

นานกวา 20 ป รานนี้ผมรูจักโดยบังเอิญ 

เน� องจากมีผูที่เคารพนับถือซื้อมาฝากเน� องใน

เทศกาลปใหมที่หนังสือพิมพไทยโพสต เม� อได

ชิมแลวถึงกับตองโทรศัพทกลับไปสอบถามผูที่

นํามาให เพราะรสชาติอรอยมากเหลือเกิน จึง

ไดทราบวารานนี้อยูที่หลังการบินไทย จึงไดตามไปถึงที่ สอบถาม

เจาของรานคือ คุณทิพย นราวัลลภ สี่สุวรรณกุล  ซึ่งเคยทํางาน

เปนพนักงานบริษัทแลวลาออกมาคาขายเล็กๆ นอยๆ ที่บาน แต

ตัวเธอนั้นเปนคนที่ช� นชอบรสชาติของอาหารเวียดนาม ซึ่งเปน

อาหารเพ� อสุขภาพเปนชีวิตจิตใจ แตดวยความบังเอิญหรือจังหวะ

ชีวิตจะดีขึ้นก็เหลือที่จะเดา วันหนึ่งน้ําจิ้มของอาหารเวียดนาม

หมด ก็เลยเอาน้ําจิ้มซีฟูดที่มีอยูใสลงไปแทนแลวลองชิมดูก็ได

รสชาติอรอยไปอีกแบบ อรอยกวาอาหารเวียดนามที่เคยช� นชอบ

เสียอีก ก็เลยเติมโน�นเติมนี่แลวใหเพ� อนฝูงลองชิม ทุกคนก็บอกวา 

อรอย ควรที่จะทําออกมาขายใหนักชิมทั้งหลายไดรูถึงฝไมลายมือ 

เม� อมาไดทําเลที่อยูหลังการบินไทยที่สามีทํางานอยูแผนกบัญชี 

เปด รานกวยเตี๋ยวลุยสวนคุณทิพย เปนตนตํารับ โดยไมมีสาขา

อ� นใดทั้งสิ้น เปนสูตรที่คิดคนมาไดดวยตนเอง ซึ่งในการขายนั้น

ตองคัดเลือกวัตถุดิบตางๆ เพ� อสุขภาพ

จริงๆ ตั้งแตเลือกผัก เนื้อหมูที่ชวงนี้มี

ราคาแพงมาก ก็เลือกจากฟารมที่มี

คุณภาพและเคร� องปรุงตางๆ ก็ใช

แตของดีๆ แพงเทาไรก็สูขอใหได

แตของดีๆ ก็แลวกัน ไมมีการแตง

สีหรือใสสารกันบูด ทําวันตอวัน เริ่มจากการใชแผนกวยเตี๋ยวที่

จะนํามาหอก็ไมใชแผนกวยเตี๋ยวธรรมดา ตองเอามาทําเพิ่มพิเศษ 

ปรับปรุงใหสุก ซึ่งถือเปนความลับขั้นสุดยอด สําหรับไส 

ซึ่งมีเพียงแคสามไส คือ ไสหมู ไสกุง และไสมังสวิรัติ 

ไสหมูน้ันตองใชท้ังสันใน สะโพก คอหมู เอามาปนรวม

กันอยางหยาบๆ จะเขากันเปนอยางดี ท้ังเหนียว นุม มัน 

แลวนําหมูท่ีปนแลวมาผัดใสแครอท เห็ดหอม เตาหูท่ีห่ัน

แบบลูกเตา ปรุงรสดวย เกลือ พริกไทย ซีอ๊ิว ฯลฯ เสร็จ

แลวก็เอามาหอ เวลาหอจะใชแผนกวยเต๋ียวรองดาน

ลาง ใสผักกาดหอม โหระพา และหมูท่ีผัดเสร็จเรียบรอย

แลว เวลากินก็นํามาตักแบงเปนคร่ึงช้ิน ตักนํ้าจ้ิมท่ีอรอย

สุดยอดท่ีไมมีใครเหมือน ทําจากมะนาวแทๆ  พริกข้ีหนู

สวน พริกข้ีหนูใหญ กระเทียม นํ้าตาลปบ เกลือ เรียกวา

พอไดกล่ินเตะจมูกก็ตองบอกวา ใชเลย ราดลงไป ใสปาก

เค้ียว แกลมดวยผักสดๆ ท่ีหนาหนาวอยางน้ีกรอบอรอย 

เชน ผักชี ผักกาดหอม 

โหระพา ก็เรียกวา

ลุยสวนกันจริงๆ เลย

ครับ ย่ิงเค้ียวก็ย่ิงมันปากอรอยมาก 

เพราะนอกจากหวานมันแลวยังมี

รสเผ็ดนิดๆ ย่ิงกินก็ย่ิงเผ็ดลึกแต

อรอย จะเพลิดเพลินกินไปเร� อยๆ 

ไมรูจักอ่ิมกินแลวเบาทองไมหนัก

ทองเหมือนอาหารอยางอ� นครับ 

ราคาขายไสหมูกับไสมังสวิรัติ ช้ิน

ละ 9 บาท ไสกุง ช้ินละ 16 บาท 

โดยจัดใสถาดใหอยางสวยงามครับ 

โดยไสหมูและไสมังสวิรัติ มีขนาด

เล็ก 5 ช้ิน 45 บาท ขนาดกลาง 

10 ช้ิน ราคา 90 บาท 

และขนาดใหญ 20 ช้ิน 

ราคา 180 บาท สวนไสกุง 

ขนาดเล็ก 5 ช้ิน ราคา 80 

บาท ขนาดกลาง 10 ช้ิน 

ราคา 160 บาท และขนาด

ใหญ 20 ช้ิน ราคา 320 

บาท รานปดต้ังแตวันท่ี 31 

ธันวาคม จะเปดใหบริการ

วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2565 

ครับ

ของขวัญของฝาก

รานสุดทายของปน้ีก็ไมใช

ใครอ� นอีกเชนกัน เปนท่ีรูจักกันดีในหมูนักชิม มีแฟนๆ ขาประจํา

ท่ีคอยต้ังตารอกันอยางเหนียวแน�น เพราะปหน่ึงจะทําออกมาขาย

ใหไดชิมเพียงคร้ังเดียว และเปนระยะเวลาเพียงแค 10 วันเทาน้ัน 

ไมมีตอเวลาอีก คือ ต้ังแตวันเสารท่ี 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 3 

มกราคม 2565 คือ บลูเบอรร่ีพาย ของ รานพระรามเกาไกยาง ท่ี

อาหารของรานไดรับรางวัลระดับโลก บิบกูรมองด ในคูมือ มิชลิน

ไกด ถึง 2 ปซอน คือ ป 2563-2564 โดยเมนูเด็ดคือ สมตําไทย ไก

ยาง คอหมูยาง และลาบเปด สวน บลูเบอรร่ีพาย น้ัน เปนฝมือของ 

คุณพลอย ชนิลเนตร ตอสหะกุล บุตรสาวของเจาของรานท่ีเรียนจบ

ปริญญาโททางดานวิทยาศาสตร โภชนาการจากมหาวิทยาลับมหิดล 

ไดเลือกใชวัตถุดิบชนิดท่ีดีท่ีสุด ต้ังแต เนย ขนมปง นมขน บลูเบอรร่ี 

ฯลฯ เวลาท่ีทําก็ตองใสอยางชนิดท่ีวาไมหวงของ โดยขายเปนถาดๆ 

ใสกลองสวยงาม ราคาขายคงเดิมมาหลายปท้ังๆ ท่ี วัตถุดิบแพง

ข้ึนเร� อยๆ ราคาถาดละ 480 บาท หรือช้ินละ 60 บาท รับประกัน

ไดเลยวามีรสชาติท่ีอรอยมาก เปนของฝากของขวัญท่ีผูรับไมรูลืม 

ติดตอส่ังจองไดท่ีรานพระราม 9 ไกยาง ซอยพระรามเกา 39 หรือ 

โทร. 08-8847-3939 และโทร 0-2318-3939 ครับ

ของขวัญของฝากวันขึ้นปใหม

จมส ฟรังโก เปดใจยอมรับวาเขานอกใจผูหญิงทุกคนที่เคย

คบหา เคยแมแตใชช� อเสียงของตัวเองหลอกลอนักเรียน

ในโรงเรียนการแสดงของตัวเองไปหลับนอน ลาสุดออกมา

เปดปากเกี่ยวกับกรณีฉาวเปนครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ป อางสาเหตุ

วาเปนเพราะเขาเสพติดการมีเพศสัมพันธ และโทษวาเปนเพราะถูก

บังคับใหเลิกเหลา เปนขอแกตัวที่หลายคนคงบอกวาฟงไมขึ้น

สตารฮอลลีวูด วัย 43 มีผลงานมากมายหลายเร� อง

เปนอีกคนที่ใชความมีช� อเสียงของตัวเองในการ

หาประโยชนจากสาวๆ ยอมรับวาเขาก็

เคยนอนกับนักเรียนในโรงเรียนสอนการ

แสดงของเขาที่ Studio 4 ในลอสแองเจ

ลิส มาแลวหลายคน และนอกใจทุกคนที่

เขาเคยคบหาดวย ตลอดระยะเวลา 20 ป

ที่เขาคิดวาเขามีปญหาเร� องเสพติดเซ็กซ

ดาราดั งที่ เคยสวมบทตัวร าย 

Spider-man เปดใจถึงอาการติดเซ็กซ

ของเขาเปนครั้งแรก นับตั้งแตถูกหญิง

สาว 5 คน ออกมากลาวหาโจมตีเขาใน

เดือนมกราคม ป 2561

‘เจมส ฟรังโก’อางสาเหตุติดเซ็กซ

นอกใจแฟนทุกคนเพราะเลิกเหลา

คงปฏิเสธไมไดวาช� อของ “รถถัง จิตรเมืองนนท” 

โดงดังคับฟาเมืองไทย และในตอนนี้ยังขจรไกลไป

ถึงตางแดนในฐานะหนึ่งในนักชกระดับซูเปอรสตาร 

มีแฟนกีฬาทั่วโลกอยากดูเขาชกมากที่สุด เราจะพา

ไปยอนดูผลงานความสําเร็จที่ผานมาของยอดนักบู

ชาวไทยตลอดป 2564 

ป 2564 เปนอีกปหนึ่งที่รุงโรจนที่สุดของ

แชมปโลก ONE มวยไทย รุนฟลายเวต วัย 25 ป 

รถถัง เฉลิงศกใหม 2564 ดวยการขามสายมา

ชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่งเปนครั้งแรกบนเวที ONE 

โดยสามารถประเดิมชัยเหนือ “ทาเกียร คาลิลอฟ” 

คูแขงจากรัสเซียไปอยางสุดมัน จุดประกายความ

ฝนของรถถังในการลาเข็มขัดแชมปโลกในกติกา

คิกบ็อกซิ่งมาครองเปนเสนที่สอง

ตอมาในเดือนเมษายน ONE ตัดสินใจตีตลาด

อเมริกาดวยการจัดศึกใหญแหงป ONE on TNT 

ที่แบงออกเปน 4 นัด โดยเปนการยิงสัญญาณสู

สายตาแฟนกีฬาชาวอเมริกันกวา 300 ลานคนใน

ชวงไพรม ไทม และรถถัง ก็เปนนักกีฬาไทยเพียง

คนเดียวที่มีโอกาสไดลงแขงขันในครั้งนั้น

ในศึก ONE on TNT I รถถังขึ้นสังเวียนโชว

แมไมมวยไทยกับนักสูหนุมลูกครึ่งออสซี-เชียงราย 

“แดเนียล วิลเลียมส” และเปนฝายเอาชนะไปได

อยางงดงามสมศักดิ์ศรีตัวแทนชาติไทย และดวย

ลีลาการตอสูอันเปนเอกลักษณประกอบกับการ

แสดงออกถึงน้ําใจนักกีฬาอันงดงามตามแบบฉบับ

คนไทย ทําใหรถถังกลายเปนขวัญใจของแฟนกีฬา

ชาวอเมริกันเพียงชั่วขามคืน

จนถึงตอนนี้ รถถังยังคงไดช� อวาเปนแชมป

โลก ONE ที่สะกดคําวาแพ ไมเปน โดยกําสถิติ 

10 ไฟต ไรพาย ทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อก

ซิ่ง ทั้งยังขึ้นแทนเปนนักมวยไทยขวัญใจมหาชนที่

มีทั้งแฟนคลับชาวไทยและตางประเทศเกือบลาน

คนที่เขามาติดตามเขาบนโลกโซเชียล เลนเอาเจา

ตัวเปนปลื้มสุดๆ

“ตอนนี้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะครับ มีคนรูจัก

เพิ่มขึ้น มีคนติดตามเพิ่มขึ้นในโลกโซเชียล มีคน

อยากมาเรียนมวยไทยกับผมมากขึ้น และก็มีอีก

หลายคนที่ชอบสไตลการชกของผมและอยากจะ

ชกแบบผมบาง”

“ผมรูสึกภูมิใจที่มีคนชอบสไตลการชกของ

ผมและใหการสนับสนุนผมตลอดเวลาที่ผานมา ผม

ยอนความสําเร็จ‘รถถัง’ตลอดป 64 

แชมปโลก ONE ขวัญใจมหาชน

อยากขอบคุณทุกคน มันทําใหผมรูสึกดีที่มีคนรักเพิ่มมากขึ้นครับ 

ซึ่งตอนนี้ผมมีผูติดตามทั้งชาวไทย อเมริกัน เยอรมัน ญี่ปุน และ

ประเทศอ� นๆ ดวยครับ”

ความรุงโรจนของรถถังคงยังไมหยุดอยูเพียงเทานี้ เพราะ

ในปหนา 2565 จะไดเปดศึกงัดขอกับเจาตํานานศิลปะการตอสู

แบบผสมผสานผูยิ่งใหญตลอดกาลจากฝงอเมริกา “ดิมิเทรียส 

จอหนสัน” หรือ “ดีเจ” ในกติกาลูกผสม มวยไทย-การตอสูแบบ

ผสมผสาน (MMA) ที่จัดขึ้นเปนพิเศษในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ป 

วัน แชมเปยนชิพ ซึ่งเปนโอกาสสําคัญที่เขาจะไตเตาสูความ

สําเร็จอีกขั้นที่ยิ่งใหญกวาเดิม.

‘เจมส ฟรังโก’อางสาเหตุติดเซ็กซ

นอกใจแฟนทุกคนเพราะเลิกเหลา

‘เจมส ฟรังโก’อางสาเหตุติดเซ็กซ‘เจมส ฟรังโก’อางสาเหตุติดเซ็กซ‘เจมส ฟรังโก’อางสาเหตุติดเซ็กซ

นอกใจแฟนทุกคนเพราะเลิกเหลานอกใจแฟนทุกคนเพราะเลิกเหลา

ในการเปดใจผาน SiriusXM’s The Jess Cagle 

Podcast เขากลาววา เขาเคยนอนกับนักเรียนของตัว

เองมาแลวหลายคน และยอมรับวามันเปนการกระทํา

ที่ผิด แมนักเรียนบางคนอาจพยายามเขาหาดวยความ

มีช� อเสียงของเขา

เจมสยอมรับวาเขาไมเคยซ� อสัตยกับใครเลยกอนที่

เขาจะมาเจอกับอิซาเบล พากซาด นักแสดง

วัย 28 ที่คบหามาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2017

ระหวางการใหสัมภาษณ เจมสอาง

วาการนอกใจและพฤติกรรมที่ ไมเหมาะ

สมของเขาเกี่ยวกับการเสพติดเซ็กซ เกิด

ขึ้นจากปญหาที่เขาประสบในชวงวัยรุน 

จากที่เขาเคยถูกบังคับใหเลิกด� มเคร� องด� ม

แอลกอฮอล หลังจากติดสุราอยางหนัก

ตั้งแตอายุยังนอย

“มันเปนยาที่ทรงพลังมาก ผมติดมัน

อยูกวา 20 ป สิ่งที่รายกาจของมัน คือผม

ไมไดเมาและมีสติอยูตลอดเวลาแมจะด� มไป

มาก ผมมีสติสัมปชัญญะ”

ฟรังโกเปดใจวาเขาพยายามแลวที่จะ

ซ� อสัตยกับคนที่เขาคบหาเปนแฟนดวย แต

ก็ทําไมได เรียกไดวานอกใจแฟนของเขาทุก

คนในอดีตกระทั่งมาถึงคนปจจุบัน

“ผมมีแฟนมาแลวหลายคน ผมไมเคย

ซ� อสัตยกับใครไดเลย ผมนอกใจทุกคนกอน

มาถึงอิซาเบล”

เจมสอธิบายวาเซ็กซคือยาวิเศษที่ชวย

ใหเขาสลัดทิ้งปญหาติดสุราได แตเขาก็เสพ

ติดมานานกวา 20 ป อยากจะบอกสังคมวา 

ขอหยุดอยูกับคนนี้ แตจะทําไดหรือไม เวลา

เปนเคร� องพิสูจน.

 interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

เห็นได้ชัดว่าเมืองไทยยังมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมาย 

และต้องหาโอกาสออกไปท่อง

เที่ยวให้ได้ โดยเฉพาะสถาน

ที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ

จังหวัด 

ผมหวังว่าโครงการ

นี้จะช่วยกระตุ้นให้การท่อง

เที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

นักท่องเที่ยวไทยและนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติออกเดิน

ทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

ริษัท มิชชั่น ทู มาร์ 2009 จำากัด จัดแถลง

ข่าวมอบรางวัลผู้ชนะโครงการตามรอย

เที่ยวไทยไปกับ F4 Episode IX Bright 

สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาม

รอยสถานที่ท่องเที่ยวแสนประทับใจ ภายใต้คอน

เซ็ปต์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ กระตุ้นการ

เดินทาง และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมีผู้สนใจร่วมส่งภาพถ่าย

และคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นจำานวน

มาก ผ่านการตัดสินโดยคณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ชนะ

เพียงหนึ่งเดียวที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งในเซตภาพถ่าย 

Photo Card Set สุดพิเศษ

กับ ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีว

อารี หนึ่งในทีมนักแสดง

นำาสุดฮอตจากซีรีส์ F4 

THAILAND BOYS 

OVER FLOWERS 

สำาหรับงานแถลงข่าว

และมอบรางวัลแก่ผู้

ชนะ จัดขึ้น ณ โอเพ่น 

สเปซ ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล 

พาร์ค

โดยได้รับเกียรติจาก นาง

สาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รอง

ผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ผู้บริหารการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุน

หลัก ประธานมอบรางวัลแก่

ผู้ชนะการประกวดทั้งสอง

ประเภท โดยผู้ชนะประเภท

ภาพถ่าย ได้แก่ ทีมหลงรัก

แม่โถ สำาหรับรางวัลผู้ชนะ

ประเภทคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีม BBF

พระเอกหนุ่ม ไบร์ท วชิร

วิชญ์ กล่าวว่า “มีความยินดี

อย่างยิ่งที่โครงการตามรอย

เที่ยวไทยไปกับ F4 Episode IX 

Bright ประสบความสำาเร็จ ผู้ส่ง

ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเข้ามา

ร่วมกิจกรรมจำานวนมาก ทำาให้

บ

เพิ่มมากขึ้น และด้วยผมเองเป็นคนชอบท่องเที่ยวเช่นกันและ

อยากให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนต่อไป จึงมีคติประจำาใจเวลา

ไปเที่ยวว่า จะไม่เอาอะไรไปนอกจากภาพถ่าย และไม่ทิ้งอะไรไว้

นอกจากรอยเท้า ให้เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”.

ตลอดปี 2564 ช่อง 7HD คัดสรรละครเด็ด ละครดีลง

จอ ให้แฟนละครได้ชม ผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งละครใหม่

และละครรีรัน แต่ละเรื่องมีทีเด็ด ทั้งความสนุกของละคร ฝีไม้

ลายมือนักแสดง ความพิถีพิถันในการสร้าง งานนี้เลยได้รับฟีด

แบ็กแบบจัดเต็มทั้งเรตติ้งยืนหนึ่งและกระแสชื่นชม มีเรื่องไหน

บ้างมาดูกัน

แรงด้วยเรตติ้ง เริ่มด้วยสองเรื่องที่ประเดิมความพีกช่วง

ต้นปี 2564 เรื่อง ทางเสือผ่าน จากค่ายดราเมจิก ได้นักแสดง

นำา อ๊อฟ ชนะพล กับฮาน่า ลีวิส จัดเต็มทั้งบู๊แอ็กชั่น และดรา

มา สามารถทำาเรตติ้งสูงต่อเนื่องทุกตอน โดยได้เรตติ้งสูงสุด

ที่ 6.9 และมีเรตติ้งเฉลี่ยรวมทั้งเรื่อง 5.7 ขณะที่ละครเรื่อง 

วงเวียนหัวใจ ของค่ายกันตนา มูฟวี่ทาวน์ (2002) พระ-นาง 

พอร์ช ศรัณย์ กับนาว ทิสานาฏ โชว์ความโรแมนติกดรามา 

งานนี้ฟินจิ้นทะลุจอ ทำาเอาเรตติ้งตอนจบสูงถึง 7.1 ส่วนละคร

แอ็กชั่นจากค่ายโคลีเซี่ยม 2 เรื่องก็มีเรตติ้งแรงไม่แพ้กัน ทั้ง

เผาขน และทะเลเดือด ที่เรียกได้ว่าเรตติ้งปังไม่แพ้เรื่องอื่น

ต่อด้วยละครที่รีเทิร์นคู่จิ้นที่หลายคนรอคอย ไมค์ ภัทร

เดช กับมุกดา นรินทร์รักษ์ ใน คู่แค้นแสนรัก ละครโรแมน

ติกคอมิดีของค่ายโพลีพลัส เพียงแค่ปล่อยทีเซอร์บอกวันออก

อากาศก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ แถมยังทำาเรตติ้งตอนจบได้ที่ 

6.4 ปิดท้ายปลายปี กับความแรงของละครก่อนข่าวภาคค่ำา อย่าง

เรื่อง ธิดาวานร นำาแสดงโดยพระเอกสุดหล่อ เมฆ จุติ และนางเอก

ป้ายแดงสุดฮอต ปิ่น ชรินพร ที่สามารถทำาเรตติ้งยืนหนึ่งมาตลอด

ระยะเวลาที่ออกอากาศ โดยทำาเรตติ้งสูงถึง 6.2

ด้านละครกระแสแรงที่ได้รับเสียงชื่นชม

มากมายจากสื่อต้องยกให้กับ แม่เบี้ย ของผู้จัด

เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร บอสใหญ่ค่ายเอ.แอ็คท์ เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ ทำาสถิติยอดชมสดออนไลน์ และ 

Facebook LIVE สูงลิ่วทุกอีพี รวมถึงยอดชมย้อน

หลังบน Bugaboo.tv สูงกว่า 39 ล้านวิว และทำาเรต

ติ้งตอนจบสูงสุดที่ 6.5 ตามมาที่ละครโรแมนติก

สืบสวน หลงกลิ่นจันทน์ จากค่ายปรากฏการณ์

ดี ที่เป็นการโคจรมาพบกันของ ธันวา สุริย

จักร กับทับทิม อัญรินทร์ มีเรตติ้งตอนจบ 5.9 

ขณะที่ละครบู๊แอ็กชั่นที่ได้รับคำาชมและมีเรต

ติ้งดีไม่แพ้กันอย่างเรื่อง คทาสิงห์ ของ

ค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ได้รับคำาชมด้าน

ซีจีเป็นอย่างมาก กวาดเรตติ้งตอนจบ

ไปที่ 6.4

นอกจากนี้ยังมีละครเด็ดโดนใจที่แจ้งเกิด

นักแสดงน้องใหม่หลายคน ทั้งเรื่อง เพลิงปริศนา 

แจ้งเกิด จีน เฌอตินท์นารา ที่ประเดิมละครเรื่อง

แรกในบทสัตวแพทย์สาว เรื่องคทาสิงห์ แจ้งเกิด พอล เดอ    

บ๊อด ลูกครึ่งไทย-เบลเยียม ที่อวดกล้ามแน่น แจกรอยยิ้มสดใส 

เรื่องเผาขน แจ้งเกิดนางเอกใหม่ป้ายแดง การ์ตูน ณัฐฌา ส่วน

เรื่องทะเลลวง แจ้งเกิด กานต์ เมณิษา เรื่องตุ๊กตา ก็แจ้งเกิด

โอ๊ต ชาคริต, ละครเรื่อง เกาะรัก กลหัวใจ 

แจ้งเกิด เจนนี่ ชยิสรา ดีกรีไทยซูเปอร์

โมเดล ปี 2019 เรื่อง ทานตะวันสีเพลิง 

แจ้งเกิด สกาย มาเรีย และริว ภัทร

พงศ์ ละครเรื่อง ฟ้า หิน ดิน ทราย 

แจ้งเกิด วินนี่ ศิภัชรดา ที่โชว์ดรามา

มัดใจแฟนๆ และท้ายสุดกับเรื่อง 

ธิดาวานร ได้แจ้งเกิดนางเอก

น้องใหม่ ปิ่น ชรินพร ดีกรีมิส

ทีน ไทยแลนด์ 2019 

ส่วนละครรีรันที่นำากลับ

มาฉายช่วงหลังข่าวภาคค่ำาอีก

ครั้งก็ดังไม่แพ้ละครใหม่ ยังคง

ได้รับกระแสตอบรับดี ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่อง ข้ามากับพระ, นายฮ้อย

ทมิฬ, โซ่เวรี และล่ารักสุดขอบฟ้า 

ขณะที่ช่วงก่อนข่าวภาคค่ำา เย็นวัน

จันทร์-ศุกร์ ก็นำาละครดังเรื่อง สุสาน

คนเป็น มารีรันอีกครั้ง และเรื่อง 

สัมปทานหัวใจ ที่คนยังฟินกับ

ความรักของนายหัวนาบุญ เวียร์-

ศุกลวัฒน์ คณารศ กับคุณนาย ฐิ

สา-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร จนทำาเรต

ติ้งรีรันตอนจบได้ 4.9.

‘ไบร์ท’หวังดึงแฟนต่างชาติทัวร์ ไทย

ผ่านโครงการตามรอยเที่ยวไทยไปกับF4

ประมวลละครเด็ด‘ช่อง 7HD’ปี2564

เรตติ้งแรงยืนหนึ่งแจ้งเกิดดาวดวงใหม่
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เกาหลีใต้อภัยโทษ‘ปัก กึนฮเย’
ญี่ปุ่นไม่ส่งผู้แทนรัฐบาลร่วมโอลิมปิกปักกิ่ง

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า ฮิโรกาซู มัตสึโน รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น แถลงเมื่อ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคมว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วม

โอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งของจีนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 “ญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่

ค่านิยมร่วมที่ประชาคมระหว่างประเทศแบ่งปันกัน เช่น เสรี 

ภาพ, สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ได้รับการเคารพในจีน

ด้วยเช่นกัน” โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าว “ดังที่โตเกียว 2020 ได้

แสดงต่อโลก โอลิมปิกและพาราลิมปิกเป็นเทศกาลแห่งสันติ                                                                                

ภาพและกีฬาที่มอบความกล้าหาญให้กับโลก” คำาแถลงของเขา

ไม่ได้กล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเป็นการคว่ำาบาตรทางการ                                                                                    

ทูตในแบบเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐ, อังกฤษ, แคนาดาและออส 

เตรเลีย ประกาศไว้เมื่อต้นเดือนนี้ ด้วยการอ้างเหตุผลว่าจีน

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมถึงต่อชนกลุ่มน้อย

ชาวมุสลิมอุยกูร์ แม้ไม่ส่งผู้แทนของรัฐบาลเข้าร่วม แต่ญี่ปุ่น

ยังส่งประธานจัดโอลิมปิกโตเกียว 2020 และประธานคณะกรรม 

การโอลิมปิกรวมถึงพาราลิมปิกของญี่ปุ่นไปร่วมพิธีตามปกติ 

ชาวพม่าเดือดภาพคาร์ดินัลตัดเค้กกับมิน อ่อง หล่าย

ย่างกุ้ง • ชาวเน็ตเมียนมาแสดงความไม่พอใจเมื่อวันศุกร์ที่ 24 

ธันวาคม กับภาพของพระคาร์ดินัลชาร์ลส์ โบ ผู้นำาสูงสุดของ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเมียนมา ท่ีตัดเค้กคริสต์มาส

กับพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย หนังสือพิมพ์ โกลบอล นิวไลท์                                                                                                               

ออฟเมียนมารายงานว่า พระคาร์ดินัลโบเข้าพบผู้นำารัฐบาล

ทหารเมียนมาเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อร่วมกันฟังเพลงคริสต์มาส

และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง หลัง

การเข้าพบ พระคาร์ดินัลโบโพสต์ภาพของเขาและมิน อ่อง 

หล่าย ที่ทั้งคู่กำาลังยิ้มขณะร่วมกันตัดเค้กคริสต์มาส สื่อทาง 

การเมียนมาเผยแพร่ภาพของทั้งคู่ขณะนั่งสนทนากันหน้าต้น

คริสต์มาส และภาพของมิน อ่อง หล่าย บริจาคเงินให้พระ

คาร์ดินัล 20 ล้านจ๊าด หรือราว 376,240 บาท ผู้ใช้ โซเชียล 

มีเดียชาวเมียนมาคนหนึ่งโพสต์ใต้รายงานการพบกันของทั้ง

คู่ว่า ทั้งๆ ที่โบสถ์คริสต์ โดนเผาไปหลายแห่ง แต่โบกลับตอบ

รับคำาเชิญให้ไปพบมิน อ่อง หล่าย ประชาชนไม่ควรไปและ

สวดภาวนาในที่ที่เขาอยู่ ขณะที่อีกคนโพสต์ว่าการกระทำาเช่น

นี้ ไม่เคารพต่อชาวคาทอลิกเมียนมา ทำาไมคุณจึงไปตัดเค้กกับ

ฆาตกร

มหา’ลัยฮ่องกง 2 แห่งรื้อรูปปั้นเทียนอันเหมิน

ฮ่องกง • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยฮ่องกง 2 แห่งรื้อถอนประติมากรรมที่เกี่ยวโยง

กับเหตุการณ์เทียนอันเหมิน คือมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง

รื้อถอนรูปปั้น “เทพีประชาธิปไตย” ผลงานของเฉิน เว่ยหมิง 

และมหาวิทยาลัยหลิงหนานแห่งฮ่องกงรื้อถอนประติมากรรม

นูนที่สร้างโดยศิลปินคนเดียวกันนี้ และทาสีทับกำาแพงที่มีภาพ

ของเทพีประชาธิปไตย เมื่อวันพฤหัสบดี มหาวิทยาลัยฮ่องกง

เพิ่งรื้อถอนประติมากรรม “เสาแห่งความอัปยศ” ที่ศิลปินชาว

เดนมาร์กสร้างขึ้นเพื่อรำาลึกการปราบปรามที่เทียนอันเหมิน 

โซล • ประธานาธิบดีมุน แจอิน แห่งเกาหลีใต้ ให้อภัยโทษอดีต

ประธานาธิบดีหญิง ปัก กึนฮเย ที่ถูกศาลตัดสินจำาคุก 22 ปี ฐาน

ทุจริตและใช้อำานาจในทางมิชอบแล้ว เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

และความเป็นเอกภาพในชาติ

รายงานของเอเอฟพีและ

บีบีซีเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 

2564 กล่าวว่า การอภัยโทษ

ของประธานาธิบดีมุนครั้งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรม

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และ

เป็นการเปล่ียนท่าทีจากเดิมท่ีมุน 

เคยประกาศไว้เมื่อเดือนมกรา 

คมว่า จะไม่อภัยโทษให้แก่อดีต

ผู้นำาที่คอร์รัปชัน เพื่อเป็น “บท

เรียนประวัติศาสตร์” 

ปัก วัย 69 ปี เป็นประธา 

นาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลี 

ใต้เมื่อปี 2556 และเป็นผู้นำาจาก

การเลือกต้ังคนแรกท่ีโดนถอดถอน

พ้นจากตำาแหน่ง หลังจากศาล

รัฐธรรมนูญยืนตามมติของสภาผู้

แทนราษฎรเมื่อปี 2560 กรณี

ข้อกล่าวหาพัวพันการรับสินบน

และใช้อำานาจในทางมิชอบซึ่งจุด

ชนวนการประท้วงขับไล่เธอ

ปี 2561 ศาลตัดสินว่า ปัก

มีความผิดใน 16 ข้อหา จาก 

18 ข้อหา ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับการรับสินบนและบีบบังคับ                                               

โดยร่วมมือกับชเว ซุนซิล เพื่อน

หญิงคนสนิท กดดันบริษัทเอก 

ชน เช่น บริษัท ซัมซุงอิเล็ก 

ทรอนิกส์ และล็อตเต บริจาค

เงินหลายล้านดอลลาร์เข้ามูล

นิธิของชเว แลกกับการเอื้อประ  

โยชน์จากรัฐบาล นอกจากนี้ปัก

ยังมีความผิดฐานเผยแพร่เอก 

สารลับของประธานาธิบดีต่อ

ชเวด้วย เธอปฏิเสธข้อกล่าวหา

ทั้งหมด 

เดิมศาลพิพากษาจำาคุกปัก

รวม 30 ปี และปรับอีก 20,000 

ล้านวอน (565 ล้านบาท) แต่

ภายหลังศาลสูงลดโทษปรับและ

โทษจำาคุกเหลือ 20 ปี แบ่งเป็น

ความผิดฐานทุจริตประพฤติมิ

ชอบ 15 ปี และใช้อำานาจหน้าที่

โดยมิชอบอีก 5 ปี เธอยังถูก

ตัดสินจำาคุกเพิ่มอีก 2 ปี ฐาน

ละเมิดกฎหมายการเลือกตั้ง 

สำานักข่าวยอนฮับรายงาน

เมื่อวันศุกร์ว่า ประธานาธิบดีมุน

ตัดสินใจอภัยโทษแก่ปัก โดยอ้าง

ว่าเพ่ือผลประโยชน์ของความ

เป็นเอกภาพในชาติ 

“เราต้องเอาชนะความเจ็บ

ปวดในอดีต แล้วก้าวไปข้างหน้า                                               

สู่ยุคใหม่” ยอนฮับอ้างคำากล่าว

ของประธานาธิบดีหัวเสรีนิยมซ่ึง                                                 

ชนะการเลือกต้ังเมื่อปี 2560 

ภายหลังปักและพรรคอนุรักษ                          

นิยมพ่ายแพ้เพราะเรื่องอื้อฉาว                      

ที่เกิดขึ้น “เมื่อพิจารณาถึงความ                                  

ท้าทายมากมายท่ีเราเผชิญ ความ

สามัคคีในชาติและการหลอม

รวมทุกกลุ่มด้วยกันอย่างถ่อม

ตนเป็นเรื่องเร่งด่วนเหนือสิ่งอื่น

ใด”

มุนกล่าวด้วยว่า สุขภาพ

ที่ทรุดโทรมของปัก หลังจากติด

คุกนานเกือบ 5 ปี เป็นอีกปัจจัย

ที่ทำาให้เขาตัดสินใจอภัยโทษให้

เธอ 

ด้านปักมีแถลงการณ์ผ่าน

ผู้ช่วยว่า เธอขอแสดงความขอบ                                                 

คุณอย่างสุดซ้ึงต่อประธานาธิบดี

มุนและหน่วยงานของรัฐบาลที่

ตัดสินใจนิรโทษกรรมถึงแม้จะมี

ความยุ่งยากมากมาย

กระทรวงยุติธรรมกล่าว

ว่า การอภัยโทษจะเริ่มมีผลใน

วันที่ 31 ธันวาคมนี้

รายงานบีบีซีกล่าวด้วย

ว่า ฮัน มยองซุก นายกรัฐมนตรี

หญิงคนแรกของเกาหลีใต้ ท่ีเคย

รับโทษจำาคุก 2 ปี เมื่อปี 2558-

2560 ฐานรับสินบน ก็ได้รับการ

ประกาศให้พ้นผิดจากข้อกล่าว

หาด้วยเมื่อวันศุกร์ 

ด้านรอยเตอร์กล่าวว่า อดีต

ประธานาธิบดีอี มย็องบัก ซึ่ง

กำาลังถูกจำาคุกจากความผิดฐาน

คอร์รัปชัน ไม่ได้รับอภัยโทษด้วย                                                          

ในคราวนี้.

ธากา • เกิดเหตุไฟไหม้บนเรือ                                 

ข้ามฟากในบังกลาเทศท่ีมีผู้โดย 

สารแออัดเมื่อเช้ามืดวันศุกร์ มี

ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ศพ ผู้

โดยสารหลายรายกระโดดหนีไฟ

ไหม้ลงแม่น้ำา

เอเอฟพีรายงานว่า เกิด                                    

โศกนาฏกรรมกับการเดินเรือ

ในบังกลาเทศอีกแล้ว คร้ังน้ีเกิด

ไฟไหม้บนเรือข้ามฟากเม่ือเช้า

มืดวันศุกรท่ี 24 ธันวาคม ใน

แม่น้ำาใกล้กับเมืองชาโลกาธี ห่าง

จากทางใต้ของกรุงธากา 250 

กิโลเมตร 

โมอินุล อิสลาม ผู้บังคับ 

การตำารวจท้องถ่ินบังกลาเทศ เผย

กับเอเอฟพีว่า พบผู้เสียชีวิตแล้ว 

37 ศพ คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะ

มากกว่าน้ี ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มา

จากโดนไฟไหม้ ขณะท่ีบางคน

เสียชีวิตจากการจมน้ำาเนื่องจาก

ระหว่างเกิดไฟไหม้บนเรือ ผู้โดย 

สารจำานวนมากกระโดดหนีไฟไหม้ 

ลงไปในแม่น้ำา

ตำารวจผู้นี้เผยว่า ต้น

เพลิงน่าจะมาจากห้องเครื่อง 

ยนต์ของเรือ จากนั้นไฟลุกลาม

ไปทั่วเรือ เรือข้ามฟากลำานี้ระ                         

บุว่า ให้รับผู้ โดยสารได้ไม่เกิน 

310 คน แต่ขณะเกิดเหตุไฟ

ไหม้มีผู้โดยสารบนเรืออย่างน้อย 

500 คน ส่วนใหญ่เดินทางจาก

กรุงธากาเพื่อกลับบ้าน เจ้าหน้า 

ที่ส่งผู้ โดยสารที่ ได้รับบาดเจ็บ

จากไฟไหม้เข้ารักษาตัวในโรง

พยาบาลในเมืองบาริซาลราว 100 

คน 

ผู้ โดยสารที่รอดชีวิตเผย

ว่า ไฟเริ่มไหม้บนเรือเมื่อเวลา

ราว 03.00 น. วันศุกร์ตามเวลา                                                    

ท้องถ่ิน หรือ 04.00 น. วันเดียว 

กันตามเวลาไทยจากนั้นไฟลุก 

ลามไหม้ทั่วเรืออย่างรวดเร็ว

โจฮาร์ อาลี หัวหน้าฝ่าย

ปกครองท้องถ่ิน กล่าวว่า จาก

การพูดคุยกับผู้ โดยสารบนเรือ

เผยว่า มีผู้โดยสารบนเรือระหว่าง 

500-700 คน ไฟไหม้เรืออยู่ราว 

4-5 ชั่วโมงก่อนที่จะดับลง เรือ

ลำานี้ โดนไฟไหม้เสียหายทั้งลำา 

แต่เจ้าหน้าที่นำาเรือขึ้นฝั่งมาได้ 

บังกลาเทศเกิดอุบัติเหตุ

ทางเรือบ่อยครั้ง ผู้เชี่ยวชาญ

ระบุว่า เนื่องจากขาดการซ่อม

บำารุงเรือท่ีดี, การต่อเรือท่ีมีมาตร 

ฐานความปลอดภัยต่ำาและรับผู้

โดยสารเกินกำาหนด 

ในเดือนสิงหาคมปีนี้ เรือ

ท่ีมีผู้โดยสารอัดแน่นชนกับเรือ                                                

บรรทุกทราย ทำาให้มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย 21 ศพ และเกิดอุ 

บัติเหตุทางเรือเมื่อเดือนเมษา 

ยนและพฤษภาคม มีผู้เสียชีวิต

รวม 54 ศพ เมื่อเดือนมิถุนายน

ปีที่แล้ว เรือข้ามฟากลำาหนึ่งอับ 

ปางในแม่น้ำากรุงธากา หลังโดน

เรือข้ามฟากอีกลำาชนที่ท้ายเรือ 

มีผู้เสียชีวิต 32 ศพ.

ไฟไหม้เรือข้ามฟากบังกลาเทศตาย37ศพ

ซานตาโรยตัว • เจ้าหน้าที่กู้ภัยรัสเซียแต่งตัวเป็น “ฟาเธอร์ฟรอสต์” หรือซานตาคลอสของรัสเซีย โรยตัวลงมาจากดาดฟ้าโรงพยาบาล

เด็กโมโรซอฟ ในกรุงมอสโก เมื่อวันคริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม เพื่ออวยพรและนำาของขวัญคริสต์มาสมาให้ผู้ป่วยเด็ก

ที่นี่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต้องเป็น ‘ผู้รักชาติ’ เท่านั้น

งไม่มีประเทศไหนในโลกที่กำาหนดกติกาว่าผู้

สมัครรับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภานิติบัญญัติจะ

ต้องมีคุณสมบัติที่สำาคัญประการหนึ่ง

 นั่นคือต้องพิสูจน์ว่าตนเองเป็น “คนรักชาติ”

 แต่เรื่องนี้เกิดที่ฮ่องกงแล้ว และผู้ที่จะตัดสินว่า

ใครรักชาติหรือไม่อยู่ที่รัฐบาลปักกิ่งเสียด้วย

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาฮ่องกงจัดเลือกตั้งสมาชิกสภา

นิติบัญญัติ 20 ที่นั่ง จากทั้งหมด 90 ที่นั่ง มีผู้ออกมาใช้

สิทธิ์เพียง 30.2% ทำาสถิติต่ำาสุดในประวัติศาสตร์ 24 ปี 

ตั้งแต่อังกฤษยกเกาะแห่งนี้กลับไปให้จีนเมื่อปี 1997 

การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งนี้ เป็นการ

เลือกตั้งที่มีการกำาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครว่าต้องเป็น 

“ผู้รักชาติ” ในสายตาของรัฐบาลจีน 

ขณะเดียวกันก็มีการปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่เรียกร้อง

ประชาธิปไตยลงสมัครได้ด้วย

เพราะถูกทางการจีนตีตราว่า “ไม่รักชาติ”

แรกเริ่มทางการฮ่องกงพยายามกระตุ้นให้ประชาชน

ออกไปใช้สิทธิ์ ด้วยการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟและรถ

โดยสารประจำาทาง แต่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่กลับใช้ โอกาส

ในการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แทนที่จะไปใช้สิทธิ์

หย่อนบัตรที่คูหาเลือกตั้ง

หญิงรายหนึ่งให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า เธอไม่ไปเลือก

ตั้ง เพราะอย่างไรเสียเสียงของเธอไม่มีความหมายใดๆ

เพราะสุดท้าย ผู้ชนะก็เป็นคนของรัฐบาลปักกิ่งอยู่ดี

การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกง

เป็นการคัดเลือกผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้บริหารเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกงในปีหน้า มีเพียงผู้แทน 20 ที่นั่ง จาก 90 ที่นั่ง

เท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

ตามแนวทาง “ประชาธิปไตยแบบฮ่องกง” นั้นผู้สมัคร

ทุกคนต้องได้รับการรับรองจากจีนแผ่นดินใหญ่เสียก่อนว่าเป็น

ผู้รักชาติ จึงจะลงสมัครได้

จะต้องมีประวัติอย่างไร หรือต้องมีความประพฤติ

อย่างไร ไม่อาจจะบอกล่วงหน้าได้

ตีความได้ไม่ยากนั้น นั่นแปลว่าคนที่สมัครต้องไม่มีความ

เห็นอยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลกลางที่ปักกิ่ง การเลือกตั้งบน

เกาะแห่งนี้ที่มีผู้ใช้สิทธิ์สูงสุดคือเมื่อปี 2016 ครั้งนั้นมีผู้ออกมา

หย่อนบัตร 59.29%

แคร์รี หล่ำา ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง บอก

ว่า การที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยนั้นเป็นเพราะทางรัฐบาลไม่ได้

กำาหนดเป้าหมายใดๆ สำาหรับสัดส่วนของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ ไม่

ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งก่อนๆ 

เธออ้างว่ามีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อจำานวนผู้ออกมาใช้

สิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ครั้งนี้อาจจะรวมถึงการระบาด

ของโควิด-19

แต่เธอไม่เอ่ยถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคนฮ่องกงจำานวนไม่น้อย

บอยคอตการเลือกตั้ง เพราะกติกาที่กำาหนดโดยปักกิ่งนั้นขัด

กับความต้องการสิทธิ์ที่จะตัดสินชะตากรรมของตนเองของคน

ฮ่องกง

พอผลเลือกตั้งออกมาอย่างนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ และ

พันธมิตรชาติตะวันตกอีก 4 ประเทศก็ออกมาแสดง    

“ความกังวลอย่างหนัก” เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งล่าสุดใน

ฮ่องกง 

เพราะเป็นแนวโน้มที่แสดงถึง “การกัดกร่อนขององค์

ประกอบทางประชาธิปไตย” บนเกาะแห่งนี้

โดยเฉพาะเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีจุดยืนสนับสนุน

รัฐบาลกรุงปักกิ่งกวาดชัยชนะที่นั่งในสภานิติบัญญัติของ

เขตปกครองตนเองนี้ ไปได้

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมรัฐมนตรีต่างประเทศจาก 

ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และอังกฤษ ร่วมลงนาม

ในแถลงการณ์

ซึ่งระบุว่า “การทำาการต่างๆ เพื่อบ่อนทำาลายสิทธิ 

เสรีภาพ และความเป็นเอกราชที่จะปกครองตนเองใน

ระดับที่สูง กำาลังเป็นภัยคุกคามต่อความปรารถนาที่ทุกฝ่าย

มีร่วมกัน ที่จะเห็นฮ่องกงประสบความสำาเร็จดั่งที่เคยได้มา

ก่อนหน้านี้”

จะว่าไปแล้ว ตั้งแต่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับ

จีนเมื่อปี ค.ศ.1997 ผู้สมัครรับเลือกตั้งมักจะมาจากมุม

มองทางการเมืองที่หลากหลาย แต่ผลการเลือกตั้งเมื่อ                

วันอาทิตย์ที่ผ่านมากลับ “พลิกสวนกระแสที่ว่านี้อย่าง

ชัดเจน”

ไม่ต้องแปลกใจที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่สนับสนุนจีน

ได้ชัยชนะอย่างถล่มทลาย 

ส่วนผู้เข้าชิงชัยที่เป็นกลุ่มสายกลางและกลุ่มอิสระ

แพ้ราบคาบ ปักกิ่งไม่ลังเลที่จะประกาศว่าในการเลือกตั้ง

ครั้งนี้เฉพาะ “ผู้รักชาติ” ที่ภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เท่านั้นที่จะสามารถทำาหน้าที่บริหารฮ่องกงได้

ปักกิ่งออก “สมุดปกขาวประชาธิปไตยฮ่องกง” เพื่อ

จะยืนยันจุดยืนของตนว่า ต่อแต่นี้ ไปผู้กำาหนดนิยามของ

ประชาธิปไตยในฮ่องกงก็คือปักกิ่ง ไม่ใช่คนฮ่องกง ไม่ใช่

สหรัฐฯ หรือยุโรปหรือใครอื่นทั้งสิ้น

อนาคตของเกาะแห่งนี้จึงกำาลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของจีนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย

หรือ “สิทธิที่จะกำาหนดชะตากรรมของเราเอง” ถูกสลายขั้ว

ไปมากแล้ว

บ้างก็ติดคุก บ้างก็อพยพถิ่นฐาน ที่เหลืออยู่ที่ยัง

ต้องการต่อสู้เพื่อ “ความเป็นตัวของตัวเองของฮ่องกง” ก็

ต้องหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในซอกหลืบบนเกาะที่ครั้งหนึ่งเคยมี

สีสันและชีวิตชีวาแห่งโลกเสรีอย่างน่าทึ่ง

ใครที่เคยอ่านนิยายหรือดูหนังเรื่อง “โลกของซูซี    

หว่อง” คงต้องเข้าใจว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ไปนานแล้ว.

กาแฟดำ
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วัดใหญ่พิษณุโลกงดสวดมนต์ข้ามปี

พิษณุโลก • เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำานักงาน

เลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) หรือวัด

พระพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ออกประกาศเรื่องงดกิจกรรมสวดมนต์

ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในขณะนี้สถานการณ์ โรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการ

ดำารงชีวิตของประชาชน เพื่อป้องกันการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

เชื้อโควิด จึงได้ประกาศงดจัดกิจกรรมดังกล่าว โดย พระพุทธิวงศมุนี  

เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ เปิดเผยว่า 

ทุกปีที่ทางวัดใหญ่เคยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จะมีพุทธศาสนิกชน

ให้ความสนใจเข้าร่วมไม่ต่ำากว่าหมื่นคนเต็มพื้นที่ที่ทางวัดได้จัดเตรียม

ไว้ ซึ่งการรวมตัวของประชาชนเป็นจำานวนมากดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อ อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาได้ โดยการประกาศงด

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565  

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากที่เมื่อปี 2563 ก็งดกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่น

กัน นอกจากนี้ทางวัดยังได้ประกาศเลื่อนการจัดงานสมโภชหลวงพ่อ

พระพุทธชินราช ประจำาปี 2565 ที่ปกติจะจัดในช่วงปลายเดือนมกราคม

ของทุกปี ออกไปอย่างไม่มีกำาหนดด้วยเช่นกัน ขณะที่ทางวัดใหญ่ยังคง

มาตรการเข้มตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อ สแกน และกำาหนดให้นักท่องเที่ยว

สวมหน้า 100% เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวภายในวัด ซึ่งในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยว 

มากราบไหว้พระพุทธชินราชกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกวัน

รวบ 2 โจ๋ไม่เข็ดหลาบค้ายาบ้า

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 ธ.ค.2564 ที่ สภ.พล 

พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ ผกก.สภ.พล นำากำาลังเจ้าหน้าที่เข้า

ทำาการจับกุมตัวนายธัญธร สนิทท้าว หรือกาย อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลข

ที่ 95/5 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น และนายพิทักษ์ 

อินลุน อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150 บ.หนองแวงแอก ต.โนนข่า อ.พล 

จ.ขอนแก่น พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำาเงิน ไม่ติด

แผ่นป้ายทะเบียน และยาบ้าจำานวน 12,000 เม็ด ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในช่อง

เก็บของบริเวณที่นั่งของตัวรถ ขณะเตรียมลำาเลียงยาบ้าทั้งหมดเข้าไป

ซุกซ่อนไว้ในบ้านพักเลขที่ 24/3 ชุมชนหนองแวง 3 ซึ่งเป็นบ้านของ

นายธัญธร ด้าน ผกก.สภ.พลกล่าวว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติดมานาน และเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากการควบคุมของ

สถานพินิจฯ ขอนแก่น ในคดีค้าและเสพ แต่ยังคงกลับมามีพฤติกรรม

ที่พัวพันกับยาเสพติดชุมชน พร้อมกับให้การรับสารภาพว่าได้ติดต่อซื้อ

ยาบ้าจำานวน 12,000 เม็ด มาจากแม่ค้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และมี

การนัดส่งมอบยาบ้าริม ถ.มิตรภาพ เพื่อนำากลับมาจำาหน่ายในพื้นที่ 

อ.พล โดยติดต่อกับแม่ค้ายาบ้าผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวน

ได้แกะรอยเฟซบุ๊กดังกล่าว รวมทั้งเร่งติดตามผู้ที่ร่วมขบวนการที่เหลือ

อีก 1 คนที่หลบหนีไปมาดำาเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภาย

หลังจากการสอบสวนแล้วเสร็จจึงตั้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพ

ติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย พร้อมทั้งควบคุม

ตัวนำาส่งพนักงานสอบสวน สภ.พล เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”. 

‘ไวรัส’ พ่นพิษ!

เรื่องการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ โอ

มิครอนเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นการใช้จ่าย

เพื่อการท่องเที่ยว 49,642.57 ล้านบาท และ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า-เลี้ยงสังสรรค์-

ทำาบุญ รวม 36,153.92 ล้านบาท

“ก่อนหน้านี้ หอการค้าไทยคาดการณ์

ผิดคาด จากเดิมที่คาดว่าการใช้จ่ายปีใหม่

จะอยู่ ในกรอบเดิมประมาณ 120,000-

140,000 ล้านบาท แต่เมื่อมีการแพร่ระบาด

ของโอมิครอนเข้ามา การยกเลิก Test & Go 

ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐที่จะออกมาช่วงปีหน้า รวมถึงการ

คำานวณรวมไปถึงสถานการณ์ที่อาจงดเคาต์

ดาวน์ การใช้จ่ายของปี 65 จึงอยู่ที่ประมาณ 

86,000 ล้านบาท ซึ่งโอมิครอนเป็นปัจจัย

หลักที่ทำาให้การใช้จ่ายหายไปถึง 30,000-

50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ 86,000 ล้านบาท 

ก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศจริง ซึ่งอาจลด

ลงได้อีกประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท” 

นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า ของขวัญ

ยอดนิยมในช่วงปีใหม่ 3 อันดับแรก คือ 

ซื้อกระเช้าของขวัญ รองลงมาคือซื้อของ 

รับประทาน และซื้อเครื่องดื่มบำารุง ส่วน

การเดินทางออกไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นั้น 

พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ค่า

ใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,445.28 บาท/คน ส่วน

การท่องเที่ยวต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

อยู่ที่ 21,508.32 บาท/คน  ทั้งนี้ ประชาชน 

33% มองว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะคึกคักพอๆ 

กับปีที่แล้ว แต่ประชาชน 27% มองว่าปีใหม่

ปีนี้ ไม่คึกคัก ในขณะที่ประชาชน 23% มอง

ว่าปีใหม่จะคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้ว และมี 

17% มองว่าปีใหม่จะคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว

“ประชาชนมองว่าภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายช่วงปี

ใหม่ 71.2% ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด

ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในช่วง

ปีใหม่ 68.3% และภาระหนี้สินมีผลกระทบ

ต่อการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ 43.2%” นาย

ธนวรรธน์ระบุ

สำาหรับสิ่งที่ประชาชนต้องการได้เป็น

ของขวัญจากรัฐบาลมากสุดใน 5 อันดับ คือ 

อันดับแรก บริหารประเทศอย่างโปร่งใส 

ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง,  อันดับสอง 

กระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น และดำาเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ, อันดับ

สาม จัดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง 

เช่น คนละครึ่ง และชิมช้อปใช้ เป็นต้น, อันดับ

สี่ แก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้หมด

ไปจากประเทศ และอันดับห้า แก้ปัญหาการ 

กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม 

ส่วนสิ่งที่อยากให้รัฐดำาเนินการในปี 2565 

อันดับแรกคือ เรื่องการดูแลค่าครองชีพให้

เหมาะสม รองลงมาคือการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 และอันดับสามปัญหาหนี้ครัวเรือน 

ทั้งนี้ ประชาชนยังได้ประเมินผลการ

แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของรัฐบาลในรอบ

ปีที่ผ่านมา โดย 3 อันดับแรกที่จัดการได้ดีคือ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 รองลงมาคือ

การเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ 

และอันดับสาม การแก้ไขปัญหาสังคม

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า เมื่อสำารวจ

ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ 28.4% มองว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะแย่ลงมาก รองลงมาประชาชน 26.5% 

มองว่าจะเหมือนเดิม ส่วนอีก 25.4% มองว่า

แย่ลงเล็กน้อย มีเพียง 0.1% ที่มองว่าดีขึ้น

มาก สำาหรับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ 

รองลงมาประชาชนมองว่าเศรษฐกิจไทยใน

ปี 2565 จะขยายตัวในระดับ 2.51-3.00% 

โดยมาตรการของรัฐบาลที่ประชาชนส่วน

ใหญ่ต้องการให้ขยายเวลาการใช้มาตรการ

คนละครึ่งมากที่สุด รองลงมา คือโครงการ

ช้อปดีมีคืน และเราเที่ยวด้วยกัน ตามลำาดับ 

“เมื่อถามถึงความกังวลต่อการแพร่

ระบาดของโอมิครอน พบว่าประชาชนมี

ความกังวล 72.7% และไม่กังวล 27.3% ซึ่ง

ความกังวลดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจไป

ท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ถึง 59.6%”.

คลัสเตอร์ โอมิครอน

โดยมีคลัสเตอร์ที่น่าสนใจคือคลัสเตอร์

พิธีกรรมศาสนา ที่ผู้ร่วมงานมีการสวม

หน้ากากอนามัยระหว่างร่วมพิธี แต่มีจุด

อ่อนหลังจบงานจะมีการรับประทานอาหาร

ร่วมกัน ทำาให้เกิดการแพร่เชื้อ รวมถึงมี

รายงานว่ามีการตั้งวงไพ่ วงพนัน จึงขอให้

ทางจังหวัดช่วยป้องกันในส่วนนี้ นอกจาก

นี้ยังมีบางจังหวัดมีการลักลอบเปิดสถาน

บันเทิง เช่น จังหวัดสงขลา ฉะเชิงเทรา 

มหาสารคาม จึงขอให้ทางจังหวัดเข้มข้น

ควบคุมเรื่องเหล่านี้ด้วย

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ในส่วนสถาน 

การณ์การแพร่ ระบาดเชื้ อ โอมิครอน 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยังคงจับตาดู

อย่างใกล้ชิด ตอนนี้มีการยืนยันประเทศที่

มีการแพร่ระบาดเชื้อดังกล่าวไปแล้ว 98 

ประเทศ ส่วนที่บางสำานักข่าวรายงานว่าแพร่

ระบาดไปเป็นร้อยประเทศแล้วนั้น ขอให้ยึด

ตัวเลขจาก สธ.เป็นหลัก ขณะที่ประเทศไทย

มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนไปแล้ว 205 ราย ส่วน

ใหญ่มาจากผู้เดินทางในระบบเทสต์แอนด์

โก โดยรายล่าสุดเป็นคู่สามีภรรยา อายุ  

47 ปี พบที่ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางมาจาก

ประเทศเบลเยียม ทั้งคู่ตรวจ RT-PCR เมื่อวัน

ที่ 9 ธ.ค. ผลออกมาเป็นลบ เข้ามาประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. เมื่อมาถึงก็ตรวจ RT-PCR 

ผลเป็นลบ จึงเดินทางไปกาฬสินธุ์บ้านเกิดใน

วันที่ 11 และ 12 ธ.ค. มีการรับประทานอาหาร

กับครอบครัวพบว่าร้านอาหารที่ใช้บริการมี

ลักษณะเป็นพื้นที่ปิด ทั้งสองคนเริ่มมีอาการ

เมื่อวันที่ 13 และ 15 ธ.ค. ระหว่างนั้นทั้ง

สองคนมีการเดินทางไปธนาคาร และสถาน

ที่ราชการหลายแห่ง โดยสารรถตู้ประจำาทาง 

รวมถึงมีการข้ามพื้นที่ ไปยังจังหวัดขอนแก่น 

มีการพบปะผู้คน จนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จาก

นั้นวันที่ 15 ธ.ค. ตรวจ ATK ซ้ำา และเข้ารักษา

ตัวในโรงพยาบาลวันที่ 17 ธ.ค. ผลยืนยันจาก

การตรวจ RT-PCR ทั้ง 2 คนติดโควิด-19 

แล้วยืนยันสายพันธุ์ ในวันที่ 21 ธ.ค.ว่าเป็น

โอมิครอนทั้ง 2 คน 

คลัสเตอร์กาฬสินธุ์ โอมิครอนพุ่ง

“จากคลัสเตอร์นี้ทำาให้มีรายงาน

ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้ว 21 คน รวมทั้งยังมี

บางจังหวัดที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะติดตาม

สอบสวนทุกราย และจะนำารายละเอียดมา

นำาเสนอต่อไป” พญ.อภิสมัยกล่าว

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานการตรวจ

สายพันธุ์ โควิดระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค. 

จาก 874 ตัวอย่าง พบทั่วประเทศเป็นผู้

ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 83.8%, โอมิครอน 

16.2% เฉพาะใน กทม. 207 ตัวอย่าง เป็น

เดลตา 25.5%, โอมิครอน 43.5% ขณะที่

ภูมิภาค 667 ตัวอย่าง เป็นเดลตา 92.2%, 

โอมิครอน 7.8% และถ้าดูเฉพาะกลุ่มผู้เดิน

ทางจากต่างประเทศจำานวน 221 ตัวอย่าง 

พบเป็นผู้ติดเชื้อโอมิครอน 52.9%, เดลตา 

47.1% กลุ่มอื่นๆ ในประเทศ 653 ตัวอย่าง 

เป็นเดลตา 96.2%, โอมิครอน 3.8% แสดง

ให้เห็นว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ที่ติด

โควิดกว่าครึ่งเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน 

จากรายงานประเทศอังกฤษพบผู้ติดเชื้อ

สายพันธุ์เดลตาจะเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาล 

50% นอนโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป 61% ขณะที่

สายพันธุ์ โอมิครอน เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 

20-25 เปอร์เซ็นต์ นอนโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป 

40-45% สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศ

แอฟริกาใต้ ที่ศึกษาระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 

30 พ.ย. พบอัตราการนอนโรงพยาบาลของโอ

มิครอน อยู่ที่ 2.5% น้อยกว่าสายพันธุ์อื่น แต่ผู้

ป่วยอาการหนักมีถึง 21% หมายความว่าความ

รุนแรงไม่ต่างกันกับสายพันธุ์อื่น 

“ดังนั้นแม้ว่าผู้ป่วยที่ต้องนอนโรง

พยาบาลจากสายพันธุ์ โอมิครอน จะน้อย

กว่าสายพันธุ์อื่น แต่จะสรุปว่าโอมิครอน

รุนแรงน้อยกว่าแล้วเราจะสบายใจไม่

ต้องระมัดระวังมาก จะถือเป็นการด่วน

สรุปที่ประมาทเกินไป จากข่าวที่หลาย

ประเทศในยุโรปมีผู้ติดเชื้อเป็นหลักแสน 

บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำางานอย่าง

หนัก ทำาให้ระบบสาธารณสุขตึงตัว ดัง

นั้นในเทศกาลปีใหม่ สธ.ให้ โรงพยาบาล 

ระบบสาธารณสุขทั้งหมดเตรียมความ

พร้อม ศูนย์กักตัวในชุมชน หรือการจัด

ทีมรองรับการแพร่ระบาดในชุมชนก็ต้อง 

เตรียมพร้อมไว้” ผู้ช่วย ศบค.กล่าว

พญ.อภิสมัยกล่าวถึงการจัดเทศกาลปี

ใหม่ว่า ในที่ประชุม ศปก.ศบค.วันที่ 24 ธ.ค.นี้ 

มี 5 จังหวัดที่กำาหนดเป็นพื้นที่จัดเทศกาลปี

ใหม่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา 

ระยอง และพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุม

ต้องชื่นชม เนื่องจากทั้งหมดทำาการบ้าน

อย่างหนักและออกแบบความร่วมมือกัน

อย่างเต็มที่ เหลือภาคประชาชนที่จะต้อง

ให้ความร่วมมือและใส่ใจในมาตรการ และ

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่ผู้ที่เข้าร่วมงานต้อง

ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีการตรวจเอทีเค

ล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ ศปก.ศบค.ยังประชุมถึง

การจัดงานปีใหม่กลุ่มเล็กๆ เช่น คนที่ ไม่

ได้วางแผนการเดินทางออกต่างจังหวัด 

จัดงานปีใหม่เล็กๆ เฉพาะคนในครอบครัว 

คนรู้จัก โดยมีความเป็นห่วง เพราะจาก

รายงานการติดเชื้อบางครั้งก็เกิดจากกลุ่ม

เล็กๆ คนใกล้ชิดนี้เอง จึงขอแนะนำาว่าการ

ตรวจ ATK จะช่วยให้เกิดความปลอดภัย

และการเฉลิมฉลองปีใหม่มีความสุข

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภ

กิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ แถลงว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์

โอมิครอนสะสม 205 คน ในกลุ่มผู้เดินทาง

มาจากต่างประเทศถึง 52.9% จากจำานวน 

211 ตัวอย่าง ทำาให้ภาพรวมสายพันธุ์ โอ

มิครอนในไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ 

205 คน แบ่งเป็น 180 คน มาจากต่าง

ประเทศ อีก 25 คนยังรับเชื้อจากผู้มาจาก

ต่างประเทศทั้งหมด โดยคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุด

คือ คลัสเตอร์สามี-ภรรยา จ.กาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตาม ยังพบคลัสเตอร์อื่นๆ 

ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ได้แก่ ใน

จังหวัดภาคใต้พบติดเชื้อ 3 คน ซึ่งติดเชื้อ

จากผู้เดินทางแสวงบุญ ส่วนอีก 1 คนเป็น

แม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่ง และสุดท้ายคือ 

ภรรยาของนักบิน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโอมิครอน

คนแรกในไทยที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ 

ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดคลัสเตอร์ โอ

มิครอน เพราะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้เร็ว 

แต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันป้องกันและ

ฉีดวัคซีน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ

“มีการรายงานผลศึกษาจาก University 

of Hongkong โดยการนำาเซลล์ของหลอด 

ลมใส่เชื้อโอมิครอนเข้าไป พบว่า โอมิครอน

แพร่ได้เร็วกว่าเดลตา (อินเดีย) 70 เท่า แต่

เมื่อไปถึงเนื้อปอดที่อันตรายถึงชีวิตกลับพบ

ว่าโอมิครอนมีความรุนแรงน้อย ทำาอันตราย

กับปอดได้ ไม่มากเท่าเดลตา ซึ่งสะท้อน

ว่าโอมิครอนแพร่เร็วเพราะอยู่ในทางเดิน

หายใจส่วนบน แต่ไม่มีอันตรายมาก” อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุ

บิ๊กตู่สั่ง สธ.รับมือหลังปีใหม่

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวถึงการจัดงานเคาต์ดาวน์ช่วงปีใหม่ว่า 

เขาชี้แจงแล้วไม่ใช่หรือเป็นการเอาข้อมูลที่

ถูกต้องมาชี้แจง ซึ่งทั้งหมดการจัดกิจกรรม

จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด

มาตรการปลอดภัยสำาหรับองค์กร Covid 

Free Setting ซึ่งจะต้องมีการฉีดวัคซีน และ

การขอจัดงานไว้ที่จำานวนคนเท่าไหร่ก็ต้อง

เท่านั้น จะไปขายบัตรหน้างานเพิ่มเติมอีก

ไม่ได้ ถือเป็นมาตรการที่เข้มงวด ที่นายกฯ 

สั่งอย่างเคร่งครัด ถ้าอยากได้อะไรก็ต้อง

ช่วยกันทำาความเข้าใจหรือไม่ รัฐบาลมีหน้า

ที่ออกกรอบนโยบายแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว 

ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันจะทำาอะไรไม่ได้ทุกเรื่อง 

“สถานการณ์ โอมิครอนในวันนี้ก็ชี้แจง

แล้วว่าไม่รุนแรงสามารถรักษาได้ หาก

ตรวจพบเข้าสู่การรักษาพยาบาล แต่ก็ต้อง

ติดตามสถานการณ์ต่อไป ต้องแยกกันให้

ออกไม่เช่นนั้นก็จะตื่นตระหนกกันไปหมด” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามถึงกรณีการปลอมใบยืนยันการฉีด

วัคซีน นายกฯ กล่าวว่า ทราบนานแล้วและได้

สั่งการไปแล้ว ซึ่งมีการดำาเนินคดีไปหลายราย

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  

นายกฯ ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์บริหาร

สถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) สั่งยกระดับ

การป้องกันและการรักษา เตรียมบุคลากร 

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเผชิญเหตุ เพื่อ

รองรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่ 

“นายกฯ ได้รับสนองผลงานพระราชทาน

ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีการสังเคราะห์ตัวยาโมลนูพิรา

เวียร์ โดยสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการตั้ง

คณะกรรมการศึกษาต่อการพัฒนายาเพื่อ

การรักษา ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ขอบคุณทุกพื้นที่ที่ประสบความสำาเร็จใน

การฉีดวัคซีน ทั้งภาพรวมและกลุ่มเสี่ยง 

608 โดยการฉีดวัคซีนขณะนี้ทะลุเป้าไปถึง 

102 ล้านโดสแล้ว และยังคงเดินหน้าฉีด

วัคซีนอย่างต่อเนื่อง 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าว

ถึงกรณีสามีภรรยาเบลเยียมที่ จ.กาฬสินธุ์

ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนว่า เป็น

อุทาหรณ์ แม้การเดินทางเข้ามาด้วยระบบ 

T&G แม้จะมีการตรวจ RT-CPR ก่อนเข้า

ไทย 72 ชม. เมื่อเข้าไทยตรวจซ้ำาอีกครั้งใน

รอบ 24 ชม. ก็ยังไม่การันตีว่าจะไม่ติดเชื้อ 

อาจอยู่ในช่วงระยะฟักตัวของโรค ฉะนั้น

สำาหรับคนไทยที่เพิ่งกลับเข้าประเทศมาใน

ช่วง อย่าเพิ่งรีบไปพบญาติ หรือรวมตัวกัน 

เพราะอาจเสี่ยงติดเชื้อจากช่วงระยะฟักตัว 

และคนที่มีญาติเพิ่งมาจากต่างประเทศก็

อย่าเพิ่งรีบไปเจอหรือรวมตัวกัน

“ขณะนี้ข้อมูลของโอมิครอนค่อนข้าง

ชัดเจนแล้วว่าในแง่ความรุนแรงที่ทำาให้นอน 

รพ. และเสียชีวิต น้อยกว่าเดลตาครึ่งหนึ่ง 

ส่วนอัตราการติดเชื้อเร็วกว่าเดลตาในกรณี

คนที่ ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้นจึงให้ทุกพื้นที่เร่ง

เรื่องการฉีดวัคซีนตามสูตร” ปลัด สธ.กล่าว

นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีข้อมูลมหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ พิจารณา

เรื่องวัคซีนของบริษัทแอสตราฯ ว่าการ 

ฉีด 3 เข็มมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเชื้อ

โควิดสายพันธุ์ โอมิครอนได้พอๆ กับ 2 เข็ม

ที่สู้กับเดลตา แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลล่าสุด 

ทางกรมควบคุมโรคกำาลังประสานขอข้อมูล

ดังกล่าว เพื่อจะได้เอาข้อมูลนี้เสนอต่อคณะ

อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อ

พิจารณาว่าจะปรับสูตรวัคซีนอย่างไรต่อไป 

เช่น สูตรวัคซีน แอสตราฯ 2 เข็ม เดิมให้

กระตุ้นเป็น mRNA อาจเพิ่มเข็มกระตุ้น

เป็นแอสตราฯ เป็นทางเลือก แต่ตอนนี้ขอ

ให้รอทางคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อน

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า 

กรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการป้องกัน

โควิด-19 เน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล 

พร้อมกำากับติดตามมาตรการ COVID Free 

Setting ในพื้นที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดย

เฉพาะสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม 

ห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง 

ATK ในสถานที่เดินทางสาธารณะ อีกทั้งเร่งรัด

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 โดยเพิ่มจุดฉีด

วัคซีนในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่งในพื้นที่ 

6 กลุ่มเขต และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง. 

กรุงเทพฯ • 3 สาวไทยถูกนายหน้า

ลวงใช้แรงงานสามเหลี่ยมทองคำา 

ดีเอสไอประสานหน่วยงานพื้นที่-

เจ้าแขวงบ่อแก้วส่งตัวกลับไทย

แล้ว ส่งตรวจโควิด-19 พบติดเชื้อ 

1 ราย ส่วนอีก 2 แยกตัวกัก

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 พ.ต.ท. 

สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผย

ว่า มูลนิธิพิทักษ์สตรี (ALLiance Anti 

Trafic : AAT) ประสานดีเอสไอให้ช่วย

เหลือหญิงไทย 3 ราย ที่ถูกนายหน้า

หลอกลวงนำาพาไปบังคับใช้แรงงาน 

ถูกข่มขู่บังคับ กักขังหน่วงเหนี่ยวจน

ขาดอิสรภาพ และบังคับให้ใช้หนี้โดย

ไม่สมัครใจ เหตุเกิดที่อาคารเป่าอี้ เอ้อ 

ตัง เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยม

ทองคำา เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.

ลาว มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายข้าม

ชาติทั้งภายในและนอกประเทศ เข้า

ข่ายเป็นการกระทำาความผิดฐานค้า

มนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

“ดีเอสไอได้ตั้งเรื่องสืบสวน 

ที่ 268/2564 และลงพื้นที่เพื่อเข้าทำาการ

ช่วยเหลือ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วย

งานเกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงราย และ

ขอความร่วมมือระหว่างประเทศไปยัง

เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และสถาน

เอกอัครราชทูตไทยในเวียงจันทน์เข้า

ช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหาย ตามขั้นตอน

และพิธีการระหว่างประเทศ เมื่อวัน

ที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่

สามารถช่วยผู้เสียหายได้ทั้ง 3 ราย 

และส่งตัวกลับไทยแล้ว” 

พ.ต .ท .สุภัทธ์กล่ าวอีกว่ า 

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 แพร่

ระบาด ทาง สปป.ลาวได้ตรวจ

ร่างกายผู้เสียหายพบว่าติดโควิด-19 

จำานวน 1 ราย จึงนำาตัวไปเข้ารับ

การรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชเชียงของ ส่วนผู้เสียหายอีก  

2 ราย ผลการตรวจปกติ ได้ส่งไปกักตัว

ที่โรงแรมในจังหวัดเชียงรายตามขั้น

ตอนคัดกรอง และหลังจากนี้ดีเอสไอ

จะคัดแยกผู้เสียหายจากการกระทำา

ผิดค้ามนุษย์ร่วมกับสหวิชาชีพต่อไป.

DSIช่วย3สาวไทย

ถูกลวงใช้แรงงาน

ยังปท.เพื่อนบ้าน
กรุงเทพฯ • ศาลอาญาสั่งจำา

คุก “กานต์” ภรรยาเสก โลโซ  

6 เดือนไม่รอลงอาญา เหตุกระทำา

ผิดซ้ำาๆ และไม่มีการยั้งคิดถึงผล

ของการกระทำาที่จะยังอยู่ในสื่อ

สังคมออนไลน์ กรณีไลฟ์สดเฟซ 

บุ๊กหมิ่นประมาท “อีฟ แม็กซิม”

วันที่ 24 ธ.ค.2564 ที่ศาล

อาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่าน

คำาพิพากษาคดีที่ น.ส.อภิสร์ญา 

พัฒนวรทรัพย์ หรือ อีฟ แม็กซิม 

อดีตรองมิสแม็กซิมไทยแลนด์ 

2008 อดีตภรรยานายเสกสรรค์ 

ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ เป็น

โจทก์ยื่นฟ้องนางสาววิภากร 

หรือ กานต์ ศุขพิมาย อายุ 48 ปี  

ภรรยาเสก โลโซ, บริษัท ลัสเตอร์ 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด และ

นายรัฐนนท์ เจียงวิเชียร นัก

แต่งเพลง ร่วมกันเป็นจำาเลยที่ 1  

ถึง 3 ในความผิดฐานหมิ่นประ 

มาทโดยการโฆษณา 

เมื่อถึงเวลานัดจำาเลยเดิน

ทางมาศาล และศาลพิพากษา

ว่ าจำ า เลยทั้ งสามมีความผิด

ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการ

โฆษณา ตามประมวลกฎหมาย

อาญา ม.326, 328 จำาคุก น.ส. 

วิภากร จำาเลยที่ 1 และนายรัฐ

นนท์ จำาเลยที่ 3 คนละ 6 เดือน 

ปรับจำาเลยที่ 3 เป็นจำานวนเงิน 

30,000 บาท และปรับบริษัท ลัส

เตอร์ฯ จำาเลยที่ 2 เป็นจำานวน

เงิน 50,000 บาท รวมทั้งให้

จำาเลยทั้งสามลงโฆษณาใน นสพ.

รายวัน เป็นระยะเวลา 3 วัน โดย

ให้จำาเลยทั้งสามออกค่าใช้จ่าย

สำาหรับพฤติการณ์ของ

จำาเลยที่ 1 ที่กระทำาความผิด

ทำานองเดียวกันหลายครั้ง และ

ไม่มีการยั้งคิดถึงผลของการกระ

ทำาที่จะยังอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ 

และส่งผลกับโจทก์เป็นเวลานาน 

จึงไม่ เห็นสมควรที่จะรอการ

ลงโทษ ส่วนจำาเลยที่ 3 นั้นไม่เคย

ปรากฏว่ากระทำาความผิดมาก่อน 

โทษจำาคุกจึงให้รอลงอาญาไว้เป็น

เวลา 2 ปี โดยให้คุมประพฤติไว้  

1 ปี และให้รายงานตัวกับ

พนักงานคุมประพฤติทุกๆ 4 เดือน

ด้านนายอธิภัทร ภัทรมงคล

ชัย ทนายความของอีฟ แม็กซิม 

เปิดเผยว่า ลูกความรู้สึกพอใจ

กับผลของคำาพิพากษา ที่ทางลูก

ความต้องการเพียงเพื่อปกป้อง

ศักดิ์ศรีและชื่อเสียง จึงอยากให้

เป็นกรณีตัวอย่างว่าการจะไป

ตำาหนิต่อว่าผู้อื่นในลักษณะหมิ่น

ประมาทต้องไตร่ตรองให้ดี เพื่อจะ

ได้ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนภายหลัง

จากการเป็นคดีความ ส่วนจะมี

การฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหาย

หรือไม่นั้น ยังไม่ได้มีการหารือกับ

ลูกความ แต่จุดประสงค์หลักของ

การฟ้องร้องที่ผ่านมาคือ ต้องการ

ปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของ

ลูกความเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน

หน้านี้เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่าน

มา ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืน

จำาคุก น.ส.วิภากร 5 ปี ปรับ 

2 แสนบาท โดยโทษจำาคุกรอ

ลงอาญาไว้ 2 ปี ฐานโพสต์เฟซ 

บุ๊กหมิ่นประมาทอีฟ แม็กซิม 

และเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่าน

มา ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืน

จำาคุกกานต์ 5 ปี ปรับ 2.5 แสน

บาท โทษจำาคุกรอ 2 ปี ฐานโพสต ์

เฟซบุ๊กหมิ่นประมาทอีฟ แม็กซิม 

มาแล้วเช่นกัน.

ศาลจำาคุก‘กานต์’6ด.ไม่รอลงอาญา

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 ที่

ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจภูธร

เมืองพัทยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

ได้มีม็อบชาวต่างชาติหลากหลาย

เชื้อชาติมารวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อ

ทวงความเป็นธรรม จากกรณีที่

มีกลุ่มผู้เสียหายทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา 

จ.ชลบุรี เคยเข้าแจ้งความร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมือง

พัทยา ว่าถูกอดีตผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งสับเปลี่ยน

เงินในบัญชี บางรายถูกหลอกให้

ร่วมลงทุนจนสูญเงินนับล้านบาท 

ขณะที่บางรายถูกหลอกให้ร่วม

ลงทุนในกองทุนต่างๆ โดยอ้างว่า

จะได้ค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูง

จนสูญเงินหลายสิบล้านบาท โดย

มีการยื่นเรื่อง “ขอให้คืนเงินฝาก

และชดใช้ค่าเสียหาย” ไปเมื่อวัน

ที่ 1 ธ.ค.64 และครบกำาหนดใน

วันที่ 7 ธ.ค.64 แต่ธนาคารเพิกเฉย

ด้วยเหตุนี้ชาวต่างชาติที่ได้

รับผลกระทบได้มอบหมายให้นาย

ต่างชาติตามคดีจนท.แบงก์ โกง300ล้าน

ศิริชัย ปิยะพิเชษฐกุล ในฐานะ

ทนายความผู้รับมอบอำานาจ เดิน

ทางมาทวงถามความคืบหน้า

ของคดีจากเจ้าหน้าที่พนักงาน

สอบสวน และทวงถามทางธนาคาร

ให้ชดใช้เงินที่ผู้ เสียหายได้เข้า 

ทำาธุรกรรมกับธนาคาร เป็นเงิน

จำานวนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 

7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหาย

ทั้งหมดได้นำาเงินเข้าทำาธุรกรรม

กับธนาคารเป็นต้นไป 

โดยมี พ.ต.อ.กุลชาต กุลชัย 

ผกก.สภ.เมืองพัทยา ลงมารับเรื่อง

ด้วยตัวเอง พร้อมกล่าวว่า วันนี้

ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ติดต่อพูด

คุยกับทางธนาคาร ซึ่งได้ส่งตัว

แทนมาเจรจา อยากขอเวลาให้เจ้า

หน้าที่ได้ทำางาน และขอยืนยันว่า

ภายในวันที่ 5 ม.ค.ปีหน้าจะได้ข้อ

สรุป ซึ่งผมจะให้ความเป็นธรรม

กับทุกฝ่าย เพียงขอติดตามเส้น

ทางการเงินและพูดคุยกับทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้เราแยกสำานวน

แล้ว เหลือแค่รวบรวมหลักฐาน” 

ด้านนายศิริชัย ปิยะพิเชษฐ

กุล ตัวแทนทนายความ กล่าวว่า 

เบื้องต้นกลุ่มผู้เสียหายจะให้ความ

ร่วมมือตามที่ผู้กำากับได้เสนอไม่เกิน

วันที่ 5 มกราคม 2565 แต่หากว่า

ไม่มีความคืบหน้า กลุ่มผู้เสียหาย

ชาวต่างชาติจะเดินทางไปเรียก

ร้องความเป็นธรรมที่สำานักนายก

รัฐมนตรี, สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ และรวมตัวกันที่สำานักงานใหญ่

ธนาคารดังกล่าว.



‘ก้าวไกล’

ผู้ใหญ่ของพรรคพร้อมลงพ้ืนท่ีไปช่วยสนับสนุน

อยู่ตลอด

นายสันติกล่าวว่า สำาหรับนายชวลิต หรือ

ทนายแดง เป็นบุคคลท่ีพรรคได้เคยส่งลงสมัคร

รับเลือกต้ังคร้ังท่ีผ่านมา โดยได้คะแนนสูงกว่า 

3.2 หมื่นคะแนน เป็นอันดับ 2 ในการเลือกต้ัง

คร้ังท่ีแล้ว หากพรรคไม่ส่งพ่ีน้องชาวชุมพรจะ

ไม่มีตัวแทนของเขา

 “ชาวชุมพรได้บอกมาทางพรรคว่า พรรค

จะท้ิงชาวชุมพรหรือ ท้ังท่ีชาวชุมพรสนับสนุน

พรรคมาตลอด และจะสนับสนุนมากย่ิงข้ึน ส่วน

พรรคเองก็ช่วยเหลือชาวชุมพรมาตลอด โดย

เฉพาะทนายแดงท่ีไม่เคยท้ิงประชาชน พรรคจึง

ม่ันใจการส่งตัวแทนของพรรคลงสมัครรับเลือก

ต้ังในคร้ังน้ี” นายสันติระบุ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ กก.บห.พรรค 

พปชร. กล่าวถึงกรณีท่ีพรรคไม่มอบหมาย ร.อ.                                                                         

ธรรมนัสรับผิดชอบเลือกต้ังซ่อมว่า ไม่ทราบ 

เป็นการผลัดกันทำางาน แต่อย่าลืมว่าสุดท้ายทุก

อย่างทำาในนามพรรค ไม่ได้มอบให้คนน้ันคนน้ีเป็น

ผู้ทำาคนเดียว ทุกคนต้องช่วยกันอยู่แล้ว แพ้ชนะก็

ในนามพรรค ไม่ใช่ในนามนายสุชาติหรือนายสันติ 

เพราะทุกอย่างอยู่ท่ีพรรคและตัวผู้สมัคร 

เมื่อถามว่า ผลการแพ้ชนะในพ้ืนท่ีภาค

ใต้จะถูกโยงไปถึงเรื่องกระแสความนิยมของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหมหรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า ไม่เก่ียว

เลย เพราะเป็นเรื่องในพ้ืนท่ี และคะแนนนา

ยกฯขณะน้ียังดีอยู่ เท่าท่ีเราสัมผัสคนท่ีเชื่อม่ัน

ใน พล.อ.ประยุทธ์ยังเชื่อม่ันอยู่ คะแนนไม่น่า

ลดลงอยู่แล้ว

ท่ีศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จ.ชุมพร เขตเลือกต้ังท่ี 1 

อาคารประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่า

ตะเภา) เขตเทศบาลเมืองชุมพร นายชวลิตได้

เดินทางมาพร้อมทีมงานกว่า 10 คน เพื่อยื่น

เอกสารลงสมัครรับเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 

1 สังกัดพรรค พปชร. โดยนายอาจหาญใช้เวลา

สมัครราว 30 นาที และได้เบอร์ประจำาตัวผู้สมัคร

หมายเลข 4 พร้อมกับปฏิเสธท่ีให้สัมภาษณ์

สำาหรับ จ.ชุมพร ผ่านไป 2 วันมีผู้สมัคร

ลงรับเลือกต้ังซ่อมจำานวน 4 พรรคการเมือง

แล้ว ได้แก่ นายอิสรพงษ์ มากอำาไพ พรรค

ประชาธิปัตย์ หมายเลข 1, ร.ต.ท.สมชาย เพ็ง

ยงยุทธ พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 2, นาย

วรพล อนันตศักด์ิ พรรคก้าวไกล หมายเลข 3 

และนายชวลิต พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 

4 ขณะท่ีพรรคกล้าท่ีเปิดตัว พ.ต.อ.ทศพร โชติ                                                                     

คุตร์ ผู้สมัครมานานนับปีแล้วน้ัน ได้แจ้งสื่อ 

มวลชนและประกาศผ่านทางเพจเฟซบุ๊กว่าจะ

มาสมัครในเวลา 10.00 น. วันท่ี 26 ธ.ค.  

ส่วนความเคลื่อนไหวการเลือกต้ังซ่อม 

ส.ส.กทม. เขต 9 หลักส่ี แทนนายสิระ เจนจา

คะ น้ัน พล.อ.ประวิตรกล่าวเรื่องน้ีว่า ยังไม่รู้ 

ยังไม่ประชุม  

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ยังไม่ได้มีการ

ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องน้ี เนื่องจากยังไม่มี

พระราชกฤษฎีกาการเลือกต้ัง และเท่าท่ีตนได้

ติดตามข่าวจากสื่อของสถานีโทรทัศน์ช่องหน่ึง

ท่ีได้มีการพูดถึงประเด็นว่า พล.อ.ประวิตรไม่รู้

จักนางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ภรรยาของนายสิระ

น้ัน ขอช้ีแจงว่าภาพท่ีปรากฏเป็นภาพของวันท่ี 

23 ธ.ค. หลังจากท่ีนายสิระพาภรรยาไปพบกับ 

พล.อ.ประวิตร ไม่ใช่ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนนานแล้ว

ร.อ.ธรรมนัสยังระบุว่า เบ้ืองต้นได้หารือ

กับนายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. พรรค พปชร.                                                                       

ในฐานะหัวหน้าภาค กทม. มีหลายประเด็นท่ีจะ

ส่งผลถึงอนาคตการเมืองของพรรค พปชร.ใน

เขตพ้ืนท่ี กทม. และการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ถือ

เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องคิดและศึกษาให้ดี

ว่าจะส่งใคร ผลการชนะเป็นเรื่องสำาคัญ ถ้าจะ

เลือกใครลงเลือกต้ังต้องม่ันใจว่าชนะ

ผู้สื่อข่าวถามว่า พปชร.จะสามารถรักษา

เก้าอ้ี ส.ส.กทม.เขตหลักส่ีไว้ได้หรือไม่ ร.อ.ธรรม

นัสตอบว่า แน่นอน ท่ีผ่านมาพรรค พปชร.เป็น

พรรคแกนนำาจัดต้ังรัฐบาล ดังน้ัน กทม.ถือเป็น

พ้ืนท่ียุทธศาสตร์สำาคัญ ม่ันใจว่าจะรักษาเก้าอ้ี

เราไว้ให้ได้

วันเดียวกัน เฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล เผย

แพร่ข่าวมติท่ีประชุมก้าวไกลมีมติเอกฉันท์ส่ง

เพชร กรุณพล ลงเลือกต้ังซ่อมหลักส่ี โดยระบุ

ว่า ท่ีประชุม กก.บห.ก้าวไกล มีมติเอกฉันท์ส่ง

เพชร กรุณพล ลงเลือกต้ังซ่อมหลักส่ี 

“ขอแรงสนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชน

อีกคร้ัง เราถือว่าทุกการเลือกต้ังคือโอกาสสร้าง

ความเปล่ียนแปลง เราจะทำาเต็มท่ีเพื่อสร้าง

การเมืองท่ีผู้แทนราษฎรรับใช้ประชาชน ปกป้อง

ผลประโยชน์ของประชาชน มิใช่ผลประโยชน์

ของกลุ่มอำานาจท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ังเพื่อ

อนาคตใหม่ท่ีอำานาจสูงสุดเป็นของประชาชน”

นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เปิด

เผยว่า พรรคไทยศรีวิไลย์จะส่งผู้สมัครคือ นาย

รุ่งโรจน์ อิบรอฮีม ผู้เช่ียวชาญประจำาตัวนายพิ

เชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.

มีรายงานข่าวเก่ียวกับความเคลื่อนไหว

ของกลุ่ม 4 กุมาร นำาโดยนายอุตตม สาวนายน 

อดีต รมว.การคลัง และอดีตหัวหน้าพรรค พปชร.                                                                   

และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน 

และอดีตเลขาธิการพรรค พปชร. ท่ีก่อนหน้าน้ีมี

กระแสเตรียมต้ังพรรคการเมืองใหม่ โดยล่าสุด 

ในวันท่ี 3 ม.ค. นายอุตตมและนายสนธิรัตน์นัด

สื่อมวลชนพูดคุยเปิดใจเจตนารมณ์ทางการเมือง

และพูดคุยเศรษฐกิจ

ท่ีองค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ. 

ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายสกลธี 

ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้า

พบเพื่อขอคำาแนะนำาการลงสมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม.ว่า ไม่เก่ียว เขาเข้ามาอวยพรเนื่องในโอกาส

วันปีใหม่ ถือว่าเป็นคนรู้จักท่ีคุ้นเคยกัน ก็เท่าน้ัน 

ทำาไมถึงมองเป็นการเมืองไปเสียหมด

ถามว่านายสกลธีได้ขอให้สนับสนุน

ในการลงสมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามว่า แล้วตนสนับสนุน

ได้หรือไม่ และคงไม่ไปให้คำาแนะนำาอะไร เป็น

เรื่องกลไกทางการเมือง หรือการคัดเลือกผู้ว่าฯ 

กทม.ก็ว่ากันไป

นายชัยวุฒิกล่าวถึงกระแสข่าวนายสกล

ธีลาออกจากพรรค พปชร.เพื่อลงสมัครผู้ว่าฯ 

กทม.ในนามอิสระ แต่อยากให้พรรคสนับสนุน

ว่า ลาออกจากพรรคแล้ว พรรคจะไปสนับสนุน

ได้อย่างไร ตนเชื่อว่าเขาทำางานเองได้อยู่แล้ว 

เพราะหากเขาตัดสินใจลง เขาก็มีความพร้อม 

เพราะเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.มาหลายปี

ถามอีกว่า นายสกลธีถือเป็นตัวแทนของ

กลุ่ม กปปส.ตามท่ีเคยออกมาระบุว่าจะลงชิงผู้

ว่าฯ กทม.ใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิยอมรับว่า คง

เป็นเช่นน้ัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรค 

พปชร. ขณะน้ียังไม่ส่งผู้สมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่าฯ 

กทม. ส่วนจะเปิดตัวเมื่อใด ขอให้รอดูก่อน และ

ยังไม่มีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งแต่อย่างใด เพราะ

ต้องรอ กก.บห.ประชุม ส่วนสาเหตุท่ีล่าช้า ตน

ไม่ทราบจริงๆ

นางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. 

ภรรยาของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.

ศึกษาธิการ และและอดีตแกนนำา กปปส. โพสต์

ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า “สกลธี มาแล้ว…พร้อม

สู้เพื่อ กทม. หากน้องชายลงผู้ว่าฯ กทม. ขอ

ออกตัวเลยว่า จะสนับสนุนและเป็นกำาลังใจให้

น้องทุกทางท่ีทำาได้

จริงๆ แล้ว จ้ัมกับเราเตรียมนโยบาย

สำาหรับการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กันมาต้ังแต่ปีท่ีแล้ว 

โดยจ้ัมคือ 1 ในทีมงานหลักท่ีทำางานด้วยกันมา

ตลอด แต่เมื่อเราโดนตัดสิทธ์ิทางการเมือง (ท้ังๆ 

ท่ีเป็นจำาเลยท่ี 38!!) เราเลยคุยกันว่า จ้ัมพร้อม

มาก ท้ังความสด ความเป็นคนรุ่นใหม่ ขยัน

ทำางาน และรู้งาน กทม.เป็นอย่างดี เพราะทำา

หน้าท่ีรองผู้ว่าฯ มาเป็นปีท่ี 4 แล้ว

ท่ีสำาคัญ น้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์ รักชาติ 

รักสถาบัน ก็น่าจะลุยไปเลย! เป็นตัวแทน คน

รุ่นใหม่ ท่ีมีอุดมการณ์ทำางานเพื่อประเทศชาติ 

มีประสบการณ์ทางการเมือง มีความสามารถ มี

ผลงานท่ีจับต้องได้ รู้จักพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ แบบทะลุ

ปรุโปร่งเพราะลงพ้ืนท่ีตลอด รู้จักข้าราชการและ

กลไกการทำางานในทุกสำานักเป็นอย่างดี

หากได้รับเลือกต้ังก็สามารถเร่ิมงานได้

ทันที ไม่ต้องมาเร่ิมเรียนรู้ระบบใหม่ พร้อมดูแล 

กทม.ด้วยนโยบายท่ีทันสมัย ลดคอร์รัปชัน ใช้งบ

ประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ทำากรุงเทพฯ ให้น่า

อยู่ เชื่อว่าจ้ัมจะเป็นขุนพลท่ีนำาทีมงานมืออาชีพ 

มีความรู้จากทุกสายงานมาเป็น teamwork ท่ีเข้ม

แข็ง คนกรุงจะได้ผู้นำาและทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนแน่นอน!! ยังไม่ได้เร่ิมหาเสียงนะ แค่

พูดเผื่อไว้ เผื่อน้องตัดสินใจลงแน่ๆ แค่น้ันเอง.

อวยพร

ก็บังคับบัญชากองทัพได้อยู่แล้ว ยืนยันว่ากองทัพ

พร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะ

ความสัมพันธ์ส่วนตัว ในฐานะท่ีนายกฯ เป็น

ทหารมาเก่า

“ผมไม่เคยสอนลูกน้องว่าต้องสนับสนุน

นายกฯ คนน้ีคนเดียว มันไม่ใช่วันข้างหน้าจะเกิด

อะไรข้ึน ผมไม่รู้ไม่ทราบ กองทัพจะต้องเป็นท่ีพ่ึง

ของประชาชนทุกโอกาส” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

วันเดียวกันน้ี นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี, น.ส.ไตร

ศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการการเมือง อาทิ  

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชน 

ประจำาทำาเนียบรัฐบาล ในงานกิจกรรมพบปะ

ส่ือมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล เน่ืองใน

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้

มาตรการ COVID-Free Setting 

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ฝาก

คำาอวยพรถึงสื่อมวลชนว่า “นายกฯ  อวยพร

สื่อมวลชนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบ

ความสำาเร็จตลอดปี 2565 และตลอดไป”  

โฆษกรัฐบาลยังกล่าวขอบคุณพ่ีน้อง

สื่อมวลชนในนามโฆษกรัฐบาล ท่ีได้ร่วมกัน

ทำางานกับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมา

อย่างดีมาตลอดท้ังปี พร้อมอวยพรให้สื่อมวลชน

และครอบครัวสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สร้าง

ความสมดุลระหว่างการป้องกันโควิด-19 และ

การดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล สุขสมหวัง 

ปี 2565 ทุกท่าน 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า  ภายในงานยัง

มีการจับสลากของขวัญและมอบของท่ีระลึก

ให้ตัวแทนสื่อมวลชน โดยในปีน้ี ของขวัญท่ี

นายกรัฐมนตรีมอบเป็นเครื่องดูดฝุ่น ขณะท่ี 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

มอบเครื่องป่ันน้ำาผลไม้แยกกาก เพื่อให้ทุกคน

ร่วมกันตระหนักและรักษาส่ิงแวดล้อม พร้อม

ดูแลสุขภาพ  นอกจากน้ี รองนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีรวมถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็นำา

ของขวัญมอบแก่สื่อมวลชนภายในงานด้วย

นายธนกรเผยว่า ช่วงส่งท้ายปีน้ีเป็นช่วง

เวลาท่ีจะได้มอบความสุขแก่ชาวไทย และได้

มอบแนวนโยบายให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และทุกหน่วยงานได้รับลูกไปดำาเนินการเพื่อ

กำาหนดเป็นมาตรการต่างๆ  ส่งมอบความสุข 

มอบของขวัญวันปีใหม่ให้คนไทยทุกคน ยก

ตัวอย่างถึงมาตรการในช่วงท้ายปีเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจ และช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผล 

กระทบจากโควิด-19 นอกจากท่ีก่อนหน้าน้ีได้

ประกาศการตรึงราคาพลังงานแล้ว ดังน้ี

มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ผู้มีเงิน

ได้ซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก

ลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการเท่าท่ีได้จ่าย

เป็นค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการสำาหรับการซ้ือ

สินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม รวม

ถึงค่าซ้ือหนังสือและค่าบริการหนังสือท่ีอยู่ในรูป

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

และค่าสินค้าหน่ึงตำาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็น

สินค้าท่ีได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

แล้ว ตามจำานวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 

บาท ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-15 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีข้อยกเว้นไม่รวมถึงค่า

สินค้าและบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ 

และไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำามันและก๊าซสำาหรับ

เติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำาเท่ียว ค่าท่ีพัก

ในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำาประปา ค่า

ไฟฟ้า ค่าเบ้ียประกันวินาศภัย เป็นต้น ซ่ึงเป็น

ไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

นายธนกรกล่าวอีกว่า มาตรการลดค่า

ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำาหรับ

ท่ีอยู่อาศัย ลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% ลง

เหลือ 0.0% และลดค่าธรรมเนียมการจำานอง

จาก 1% ลงเหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและ

จดจำานองในคราวเดียวกัน) สำาหรับท่ีอยู่อาศัย

และอาคารพาณิชย์ เฉพาะท่ีมีราคาซ้ือขายและ

ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซ่ึง

ครอบคลุมบ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านแถว อาคาร

พาณิชย์ และห้องชุด ต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีเผย

แพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจา

นุเบกษา จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต

น้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับเครื่องบินไอพ่น ลดอัตรา

ภาษีตามปริมาณของน้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับ

เครื่องบินไอพ่นท่ีใช้บินในประเทศเหลือ 0.20 

บาทต่อลิตร ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-30 มิถุนายน 

2565 ส่วนโครงการคนละคร่ึงเฟส 4 กำาหนดให้

เว้นช่วงออกไป 3 เดือน เนื่องจากต้องปรับปรุง

ระบบ ปรับแพลตฟอร์มให้ใช้ง่ายมากข้ึน มีการ 

อัปเดตร้านค้าใหม่ โดยจะเร่ิมโครงการในวันท่ี 1 

มีนาคม-30 เมษายน 2565 การสร้างอาชีพใหม่

หลังโควิด ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น 

ครอบครัวเล้ียงเด่ียว คนพิการ คนด้อยโอกาส 

ตลอดจนกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้มีอาชีพ จำานวน 

34,362 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพ่ึงพา

ตัวเอง และสามารถดูแลครอบครัวได้ต่อไป

นายธนกรกล่าวเพ่ิมเติมว่า รอยย้ิมใน

ครอบครัวอบอุ่น (Little Big Smile) ช่วยเหลือเด็ก

กำาพร้าจากโควิด-19 จำานวน 441 คน ด้วยการ

คุ้มครองและช่วยเหลือรายบุคคล อีกท้ังมีการจัด

บริการสุขภาพจิต การสนับสนุนทุนการศึกษา การ

จัดหาผู้ดูแลเด็กและการสนับสนุนครอบครัวด้าน

สวัสดิการสังคม ตลอดจนเสริมทักษะให้แก่เครือ

ญาติหรือผู้ใกล้ชิด ในการดูแลเด็กท่ีสูญเสียคนใน

ครอบครัวการเพ่ิมช่องทางรับแจ้งเหตุด่วน เหตุ

ร้าย แจ้งปัญหาสังคม และการขอรับบริการของ

กระทรวง พม. จากเดิมมีเพียงสายด่วนศูนย์ช่วย

เหลือสังคม 1300 ล่าสุดมีเว็บไซต์ ไลน์ OA (@

Hotline1300) ซ่ึงรวบรวมสิทธิ สวัสดิการ และ

บริการของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทาง

สังคมเข้าถึงบริการของกระทรวง พม. และได้รับ

การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

ท้ังน้ี กระทรวงการคลังจะเสนอหลัก

เกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ

ใหม่ในวันท่ี 28 ธันวาคมน้ี ท้ังน้ีนายกรัฐมนตรี

คำานึงถึงและห่วงใยประชาชนทุกคน โดยท่ีช่วง

เวลาน้ีเป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองท่ีประชาชนทุก

คนจะก้าวข้ามผ่านปีร่วมกัน รัฐบาลอยากจะดูแล

ประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความสุข แบ่งเบาภาระ 

ให้มีรอยย้ิมในช่วงเวลาเฉลิมฉลองน้ีร่วมกัน.

‘4 แกนนำา’

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากศาลอาญา

ไปยังเรือนจำาท่ีคุมขังจำาเลยท้ังส่ี โดยคำาร้องขอ

ปล่อยช่ัวคราวของนายพริษฐ์ คดีดำา อ.287/2564 

ท่ีพนักงานอัยการสำานักงานคดีอาญา 7 เป็น

โจทก์ ยื่นฟ้องนายพริษฐ์กับพวกรวม 22 คน ใน

คดีปักหมุดท่ีสนามหลวง หม่ินสถาบันเบ้ืองสูง คดี

หมายเลขดำา อ.2847/2564 ท่ีพนักงานอัยการคดี

อาญา 3 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์กับพวกรวม 2 คน, 

คดีหมายเลขดำา อ.2948/2564 ท่ีพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนายอานนท์กับ

พวกรวม 6 คน คดีหมายเลขดำา อ.1668/2564 

ท่ีพนักงานอัยการสำานักงานคดีอาญา 10 ยื่นฟ้อง

นายพริษฐ์กับพวกรวม 12 คน, คดีหมายเลข

ดำา อ.286/2564 ท่ีพนักงานอัยการสำานักงานคดี

อาญา 7 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์ และคดีหมายเลข

ดำา อ.2932/2564 ท่ีพนักงานอัยการสำานักงาน

คดีอาญา 7 ยื่นฟ้องนายพริษฐ์เป็นจำาเลย 

โดยศาลเห็นว่า นายพริษฐ์เคยได้รับ

อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวในคดีน้ี แต่ได้กระทำา

การฝ่าฝืนเงื่อนไขท่ีศาลอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

ซ่ึงศาลเคยตักเตือนและกำาชับผ่านผู้กำากับดูแล

มาแล้ว จนเป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนการปล่อย

ช่ัวคราว อีกท้ังจำาเลยมีพฤติการณ์กระทำาผิด

ซ้ำาในทำานองเดียวกันกับการกระทำาท่ีเป็นมูล

เหตุท่ีถูกกล่าวหา หรือฟ้องร้องหลายคดี เมื่อ

พิเคราะห์ถึงลักษณะและพฤติการณ์ของจำาเลย

ในการแสดงออกหรือร่วมทำากิจกรรมท่ีก่อให้

เกิดความวุ่นวายอย่างมาก และมีความรุนแรง

ตลอดมา กรณีมีเหตุอันควรให้เช่ือว่า หาก

อนุญาตปล่อยช่ัวคราวจำาเลยจะไปกระทำาการ

ในทำานองเดียวกันกับท่ีถูกฟ้องร้อง หรือไปก่อ

เหตุอันตรายประการอื่น และในช้ันน้ียังไม่มีข้อ

เท็จจริงทางคดีท่ีเปล่ียนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุท่ี

ศาลจะเปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม ท่ีศาลส่ังไว้โดย

ชอบแล้ว ให้ยกคำาร้อง 

ในส่วนของนายจตุภัทร์ จำาเลยคดีหมาย 

เลขดำา อ.287/2564 และคดีหมายเลขดำา                          

อ.2608/2564 ท่ีพนักงานอัยการสำานักคดีอาญา 

4 ยื่นฟ้องนายจตุภัทร์กับพวกรวม 18 คน ศาล

เห็นว่า เมื่อคำานึงถึงพฤติการณ์ของจำาเลยในการ

แสดงออก ปราศรัย หรือชักนำา ในลักษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ประกอบกับ

จำาเลยต้องข้อหาในลักษณะเช่นน้ี ท่ีศาลน้ีและ

ศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหาก

อนุญาตปล่อยช่ัวคราว จำาเลยจะไปกระทำาใน

ทำานองเดียวกันกับท่ีถูกฟ้องร้อง หรือไปก่อเหตุ

อันตรายประการอื่น ในช้ันน้ียังไม่มีข้อเท็จจริงใน

ทางคดีท่ีเปล่ียนแปลงไป ย่อมไม่มีเหตุท่ีศาลจะ

เปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม ท่ีศาลส่ังไว้โดยชอบแล้ว 

ให้ยกคำาร้อง

กรณีนายอานนท์ จำาเลยคดีหมายเลขดำา 

อ.2847/2564, คดีหมายเลขดำา อ.2948/2564, 

คดีหมายเลขดำาอ.2887/2564, คดีหมายเลขดำา 

อ.2888/2564 ท่ีพนักงานอัยการสำานักงานคดี

อาญา 7 ยื่นฟ้องนายอานนท์ กับพวกรวม 7 คน, 

คดีหมายเลขดำา อ.1629/2564 ท่ีพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีอาญา 7 ยื่นฟ้อง นาอานนท์, คดี

หมายเลขดำา อ.2804/2564 ท่ีพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีอาญา 5 ยื่นฟ้องนายอานนท์, คดี

หมายเลขดำา อ.2495/2564 ท่ีพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีอาญา 10 ยื่นฟ้องนายอานนท์เป็น

จำาเลยน้ัน ศาลเห็นว่า เมื่อคำานึงถึงพฤติการณ์

ของจำาเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือชักนำา

ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้าน

เมือง ประกอบกับจำาเลยต้องข้อหาในลักษณะ

เช่นน้ีของศาลน้ีและศาลอื่นหลายคดี กรณีมี

เหตุอันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตปล่อยช่ัวคราว

จำาเลยจะไปกระทำาการในทำานองเดียวกันกับท่ี

ถูกฟ้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ใน

ช้ันน้ียังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ย่อมไม่มีเหตุท่ีศาลจะเปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม

ท่ีศาลส่ังไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำาร้อง

สำาหรับนายภาณุพงศ์ จำาเลยคดีหมายเลข

ดำา อ.2887/2564, คดีหมายเลขดำา อ.2384/2564, 

คดีหมายเลขดำา อ.2888/2564 ท่ีพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีอาญา 3 ยื่นฟ้องนายภาณุพงศ์กับ

พวกรวม 3 คน ศาลเห็นว่าเมื่อคำานึงถึงพฤติการณ์

ของจำาเลยในการแสดงออก ปราศรัย หรือชักนำา

ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้าน

เมือง ประกอบกับจำาเลยต้องข้อหาในลักษณะ

เช่นน้ี ท่ีศาลน้ีและศาลอื่นหลายคดี กรณีมีเหตุ

อันควรให้เชื่อว่า หากอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

จำาเลยจะไปกระทำาการในทำานองเดียวกันกับท่ี

ถูกฟ้อง หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ใน

ช้ันน้ียังไม่มีข้อเท็จจริงในทางคดีท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ย่อมไม่มีเหตุท่ีศาลจะเปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม

ท่ีส่ังไว้โดยชอบแล้ว ให้ยกคำาร้อง

ด้านนายกฤษฎางค์ กล่าวภายหลังจาก

การไต่สวนขอประกันตัวท่ีจบไปเมื่อวันท่ี 17 ธ.ค. 

ว่ามีเรื่องใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนมา คือ ท้ัง 4 คนยอมรับ

เงื่อนไขให้กักบริเวณอยู่ท่ีบ้าน 24 ช่ัวโมง แต่

แปลกใจว่าทำาไมศาลถึงไม่เอาเร่ืองน้ีมาเป็น

ประเด็นในการพิจารณา ส่วนจะอุทธรณ์คำาส่ัง

หรือจะยื่นประกันตัวคร้ังต่อไปหรือไม่ คงต้องให้

ท้ัง 4 คนไปตัดสินใจกันเอง แต่ได้ระบุกับท้ัง 4 

คนว่า คำาส่ังศาลท่ีออกมาวันน้ี โอกาสท่ีศาลจะ

ปล่อยช่ัวคราวอีกคงยาก และคงมีทิศทางเดิมคือ

หากประกันอีกก็จะไปกระทำาความผิดซ้ำา 

“พ่อแม่ของเขาท่ีเพ่ิงลงมาก็ร้องห่มร้องไห้ 

ผมก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไง พูดไม่ออกเหมือน

กัน พ่อแม่เขาก็อยากรับลูกเขากลับไป แม่ไมค์

ถึงขนาดขอกับศาลว่าขอประกันลูกไปสักเดือน

หน่ึงได้ไหม แล้วกลับมาค่อยติดคุกต่อ” นาย 

กฤษฎางค์ระบุ

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าและ

แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ท่ีจัดกิจกรรม “เดิน หยุด 

ขัง” เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการ

เมือง ในเวลา 11.00 น. กลุ่มทะลุฟ้าเร่ิมนัด
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

บ๊ิกตู่ปล้ืม SME กระเต้ือง 

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม พอใจรับทราบรายงานดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ 

SME เดือน พ.ย.2564 ปรับเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีระดับ 50.5 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเกินระดับ

ค่าฐานท่ี 50 เป็นคร้ังแรกต้ังแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้ังแต่ เม.ย. 

64  เช่นเดียวกับความเชื่อม่ันฯ ผู้ประกอบการ SME รายภูมิภาค ปรับตัวเพ่ิม

ข้ึนทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน

หน้าท่ีระดับ 46.1 มาอยู่ท่ี 52.1  ซ่ึงเป็นผลจากการผ่อนปรนให้มีการดำาเนิน

ธุรกิจมากข้ึน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลท่ีมุ่งสนับสนุนผู้

ประกอบการและธุรกิจ

ซัดข้ึนทะเบียนต่างด้าวเอ้ือโกง

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นายประพนธ์ เนตรรังษี ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรค

ไทยสร้างไทย กล่าวถึงข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการซ่ึงจ้างแรงงานต่างด้าว

ว่า การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ธันวาคม 

2563 เต็มไปด้วยความซับซ้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีความโปร่งใส เมื่อต้องการดูข้ัน

ตอนการข้ึนทะเบียนท่ีเว็บไซต์ของสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว ก็ไม่มีระเบียบ

การปฏิบัติในการดำาเนินข้ันตอนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวล่าสุด ท่ีจะ

ต้องขอใบอนุญาตทำางาน (บต.39) ก่อนการข้ึนทะเบียนบัตรชมพู (ทร.38/1) 

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าความไม่ชัดเจนของการดำาเนินนโยบายการข้ึน

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว  สะท้อนถึงแนวคิดรัฐราชการรวมศูนย์ ท่ีไม่ใส่ใจ

ความเดือดร้อนของประชาชน ไม่อำานวยความสะดวกให้ข้ันตอนปฏิบัติทาง

ราชการดำาเนินการโดยง่ายและราบรื่น ซ่ึงสุ่มเส่ียงท่ีจะเป็นช่องทางหากินใน

การเอ้ือให้เกิดการทุจริต 

นายกฯ ขอบคุณเหล่าทัพหนุนแก้ใต้

กรุงเทพฯ • ท่ีกระทรวงกลาโหม พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวง

กลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหมคร้ังท่ี 11/2564 ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า รมว.

กลาโหมขอบคุณ รมช.กลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด (ผบ.ทสส.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และกำาลังพลทุกนาย ท่ีได้ปฏิบัติภารกิจ 

ท้ังงานในความรับผิดชอบและการสนับสนุนงานของรัฐบาลในห้วงท่ีผ่าน

มา ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร กิจกรรมงานกาชาด ประจำาปี 2564 ของกระทรวงกลาโหม ในรูป

แบบออนไลน์ การให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ

เกาหลี (เกาหลีใต้) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม และการสนับสนุนรัฐบาลในการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประสบสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้.

ขาว

รวมตัวท่ีศูนย์การค้ายูเน่ียนมอลล์ และ

เร่ิมเดินไปยังศาลอาญา เพื่อรอฟังคำาส่ัง

ไต่สวนประกันตัว 4 แกนนำา โดยขณะ

เดินขบวนไปมวลชนได้ตะโกนว่า ปล่อย

เพื่อนเรา และคืนสิทธิการประกันตัวเป็น

ระยะๆ จากน้ันมวลชนได้จัดต้ังเวทีและ

ผลัดกันปราศรัยโจมตีการทำางานของ

รัฐบาล กระบวนการยุติธรรม และเรียก

ร้องให้ปฏิรูปสถาบัน มวลชนบางส่วนได้

แสดงสัญลักษณ์ยืนชูสามน้ิว และถือป้าย

ท่ีมีข้อความว่า 112 ปล่อยเพื่อนเรา และ 

FREE FRIEND จากน้ันมีการพ่นสีสเปรย์

สีดำาใส่ป้ายสำานักงานศาลยุติธรรมด้วย

ภายหลังศาลให้ยกคำาร้องขอ

ปล่อยช่ัวคราวแกนนำาท้ัง 4 คน  ผู้ชุมนุม

ต่างตะโกนโห่ร้องแสดงความไม่พอใจ 

และปราศรัยโจมตีการทำางานของศาล

ยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง จากน้ันมีการเผา

ชุดครุย แล้วผู้ร่วมชุมนุมวางดอกกุหลาบ

รอบกองไฟเพื่อไว้อาลัยประท้วงคำาส่ัง

ท่ีบริเวณหน้าประตู 8 ของศาลอาญา 

พร้อมท้ังได้ขว้างปาส่ิงของ ถุงใส่สีแดง 

ขยะ ขวดน้ำา เข้ามาในบริเวณศาลอีกด้วย 

จนถึงเวลา 16.00 น. จึงได้ยุติการชุมนุม.

ก.ก.แก้

ท่ีจะเร่ิมพิจารณาคือเดือน ม.ค.หรือไม่ 

นายชวน กล่าวว่า คิดว่าน่าจะบรรจุได้

ต้ังแต่กลางเดือน ม.ค.น้ี และคาดว่าจะ

เสร็จในสมัยประชุมน้ี 

และในเวลา 10.10 น. นายพิธา 

ล้ิมเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) และ ส.ส.พรรค ได้ยื่น

แก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับต่อนายชวน ผ่าน 

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ท่ีปรึกษาประธาน

สภา โดยนายพิธากล่าวว่า กฎหมายลูก

ท้ัง 2 ฉบับ เรื่องในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง ส่ิงท่ีพรรคสนใจคือ เรื่อง

การระดมทุนของพรรคการเมืองในระบบ

การเมืองไทย คิดว่ากองทุนพัฒนาการ

เมืองจะเป็นแหล่งเงินสำาคัญท่ีทำาให้

พรรคการเมืองไทยสามารถยืมได้  การ

เข้าถึงแหล่งทุนผ่านระบบออนไลน์ก็คิด

ว่าน่าจะเกิดข้ึนในระบบการเมืองไทย

ได้แล้ว นอกจากน้ี เร่ืองการดำารงอยู่

ของพรรคการเมือง คิดว่าการท่ีให้ศาล

รัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองได้ เป็นส่ิงท่ี

ไม่สมควรมีอยู่ในระบบนิเวศการเมืองไทย 

และเรื่องสิทธิทางการเมือง ยกเลิกโทษ

การเพิกถอนเลือกต้ังในบทกำาหนดโทษ 

เนื่องจากโทษอาญาในการลงโทษผู้กระทำา

ผิดมีอยู่แล้ว และสิทธิการเลือกต้ังเป็น

สิทธิพลเมืองข้ันพ้ืนฐานท่ีทุกคนพึงจะมี 

นายพิธากล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. เป็นเรื่องการรับผิด

รับชอบขององค์กรอิสระในการจัดการ

เลือกต้ังให้ประชาชนเข้าถึงได้ โปร่งใส

และเป็นธรรม เช่น การแก้ไขบัตรเลือก

ต้ังท่ีมาจากการเลือกต้ังล่วงหน้านอกราช

อาณาจักรท่ีจัดส่งหลังจากนับคะแนนไป

แล้วไม่ถือเป็นบัตรเสีย การจัดการเลือกต้ัง

การรายงานผลต่อเนื่องผ่านกระบวนการ

อิเล็กทรอนิกส์จะทำาให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ ส่วนเรื่องการคำานวณการได้มา

ของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญท่ี

ได้ล็อกไว้ ทำาให้เราจำาเป็นต้องนำาเสนอใน

ระบบ MMM ซ่ึงเป็นระบบคู่ขนานและ

คำานวณแบบปี 2540 

“ก่อนหน้าน้ีพรรคเคยเสนอแบบ 

MMP ท่ีเหมือนกับเยอรมนี เพราะคิดว่า

จะทำาให้ตอบโจทย์เสียงไม่ให้ตกน้ำา และ

ทำาให้รัฐสภามีความสมดุล มีการสนอง

ถึงอุดมการณ์ของหลายๆ พรรค และมี

ความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะไม่อยาก

กลับไปสู่ประสบการณ์ย้อนหลังเมื่อ 20 ปี 

แต่เมื่อกฎกติกาออกมาเช่นน้ี เราก็พร้อม

ก้าวข้ามเรื่องเหล่าน้ัน และพร้อมต่อสู้ใน

ระบบ MMM โดยการปรับยุทธศาสตร์

และองคาพยพของพรรคใหม่ในการสู้

ศึกเลือกต้ังปีหน้าท่ีจะถึงในเร็วๆ น้ี” นาย

พิธาระบุ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าว

ถึงกรณีสภาล่มจะกระทบต่อการพิจารณา

กฎหมายสำาคัญหรือไม่ ว่าไม่กังวล คนท่ี

กังวลคือสภา และเป็นเรื่องท่ีสภาน้ันต้อง

ดำาเนินการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันให้

ได้ และมีการรายงานถึงสถิติการเข้าร่วม

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคไหน

เป็นอย่างไร ใครไม่เข้า ไม่เข้าเพราะอะไร 

ก็ทราบเพียงแค่เท่าน้ัน บางทีก็เป็นเรื่อง

ของการเมือง ดังน้ันก็ต้องช่วยกันทำาให้

บ้านเมืองสงบ เพราะฝ่ายบริหารทำางาน

คนเดียวไม่ได้ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องช่วยกัน 

“ไม่ขอโทษใคร โดยขอให้ร่วมมือ

กันในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ หากค้านทุก

เรื่องก็ไม่มีอะไรดีข้ึน ส่ิงท่ีทำาอยู่ก็หยุด

ชะงัก ซ่ึงก็มีโครงการดีๆ หลายอย่าง หาก

สร้างความบิดเบือนไม่เข้าใจกันมากๆ ก็

ไม่ไหว ซ่ึงผมเองไม่ยุ่งเรื่องของสภาอยู่

แล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว.



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ ลงพื้นที่ติดตามโครงการการจัดการ

หลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนสําหรับ

ผลิตภัณฑชุมชน (กาแฟอาราบิกา) ณ สหกรณ

การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พรอมกับ 

Mr.Takahiro Morita หัวหนาผูแทนสํานักงาน

ไจกาประเทศไทย (Chief Representative of 

JICA Thailand) Mr.Hanazawa Takafumi ผูแทน

ประจําประเทศไทย เจาหนาที่ JICA และ 

Mr.Masahiro Okada ผูเชี่ยวชาญญี่ปุนจาก

องคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน 

(JICA) ในฐานะท่ีไดรวมมือกันทําโครงการดังกลาว

ตอเน� องมาปที่  2  และจะเริ่มดําเนินการตอไป

เปนปที่ 3 ในป 2565 เพ� อเปนการขยายผล

ไปสูการยกระดับกาแฟของสหกรณการเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัดของไทยไปสูเวทีกาแฟ

เกรดพรีเมี่ยมในตลาดระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เพ� อเปนการประกาศถึงศักยภาพ

ของกาแฟไทยที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย

ผูบริโภค อีกทั้งเปนกาแฟที่เปนไปตามหลักของ

การสงเสริมการผลิตท่ีย่ังยืนไมทําลายส่ิงแวดลอม  

สงผลใหเกษตรกรผูปลูกกาแฟคุณภาพมีรายได

เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“กสส.จับมือกับไจกา ในการพัฒนากาแฟ

อาราบิกาคุณภาพ ซึ่งไจกามีสวนสําคัญที่ทําให

กาแฟในพื้นที่สหกรณ การเกษตรดอยสะเก็ด

พัฒนา จํากัด ประสบความสําเร็จ โดยไดชวยเหลือ

ดานวิชาการ ถายทอดความรูและใหคําแนะนํา

สมาชิกสหกรณในการพัฒนาการผลิตกาแฟให

มีคุณภาพ ตั้งแตกระบวนการปลูก การแปรรูป  

การทํากาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) และ

กาแฟจากแหลงเพาะปลูกเดียว (single origin) 

โดยกาแฟของสหกรณปลูกอยูในตําบลเทพเสด็จ

ซึ่งเปนแหลงปลูกกาแฟที่ ไดรับการรับรองให

เปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (จีไอ) นอกจากนี้ ยัง

ไดสงเสริมใหเกษตรกรเก็บกาแฟที่มีลักษณะ

สุกจัดเพ� อใหไดเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี โดย

การทําริสแบนดติดที่ขอมือเกษตรกร เพ� อให

เปนคูมือเทียบสีในขณะเก็บเกี่ยวกาแฟ เพ� อให

เกษตรกรสามารถเลือกเก็บเมล็ดกาแฟที่มี

ระดับความสุกที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหไดเมล็ด

กาแฟท่ีมีคุณภาพสูง  โดยความรวมมือในปท่ี 3 

จะมีเปาหมายการขยายผลไปสูการพัฒนาการ

กสส.จับมือไจกา ประเทศญี่ปุนประกาศความสําเร็จพัฒนาคุณภาพกาแฟสหกรณดอยสะเก็ดเชียงใหม

หลังรวมกันพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟจนไดคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม

ตลาด การจับคูธุรกิจ ซ่ึงเบ้ืองตนกรมฯไดสนับสนุน

ใหมีการจับคูธุรกิจผานระบบออนไลน กับบริษัท

ญี่ปุ น 4 บริษัท ที่ใหความสนใจ นอกจากนี้

หากสถานการณ โควิดดีขึ้นในปหนา กรมฯ ยังได

วางแผนการจัดงานเปดบานสหกรณ (Open 

House) เพ� อประชาสัมพันธกาแฟที่ ไดรับการ

พัฒนาคุณภาพของสหกรณ  จากนั้นจะขยาย

ผลองคความรูดานการพัฒนาคุณภาพกาแฟ

ไปสูไปยังสหกรณผูปลูกกาแฟอ� นๆเพ� อใหเกิด

ความยั่งยืนในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

กาแฟของสหกรณทั้งระบบ” นายวิศิษฐ กลาว

ดาน Mr.Takahiro Morita หัวหนาผูแทน

สํานักงานไจกาประเทศไทย กลาววา เม� อแรกเร่ิม

โครงการในป 62 ไดมีการนําคณะทํางานของไทย

เดินทางไปญี่ปุน เพ� อศึกษาการพัฒนาธุรกิจ

กาแฟของญ่ีปุนและนําความรูมาปรับกระบวนการ

พัฒนากาแฟในไทย แมชวงสถานการณ โควิด

ทําให โครงการดําเนินการไดลาชา แตทางไจกา

ไดพยายามและผลักดันการเดินหนาโครงการ

อยางตอเน� อง โดยไดสงผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุน 

คือนายโอคาดะ มาชวยดูแลกระบวนการผลิต

กาแฟใหกับสมาชิกสหกรณดอยสะเก็ดเปน

เวลา 1 ป และในการเดินทางมาคร้ังน้ีไดมีโอกาส

ไปชมสวนกาแฟที่บานปางบงของสมาชิก

สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดฯ ประทับใจที่ได

มีการนําวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีการพัฒนาดวยกัน

มาใชในการเก็บเกี่ยวกาแฟเชอรรี่ และจากที่

โครงการจะสิ้นสุดปนี้ ไจกาอยากใหมีการสาน

ตอและมุงเนนสงเสริมการตลาดกับภาคเอกชน

จึงควรมีการหารือและสานตอโครงการนี้ 

นายประหยัด เสนนอง ผูจัดการสหกรณ

การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด กลาววา 

สหกรณ ไดรวมกับไจกาใน

การดําเนินโครงการ โดย

คัดเลือกเกษตรกร 44 ราย 

เปนเกษตรกรนํารอง 12 ราย

ท่ีจะเร่ิมการพัฒนา  ผลพบวา

ในชวง 2 ป ที่ดําเนินการ

คุณภาพกาแฟดีข้ึน สามารถ

สงเสริมการผลิตกาแฟจาก

แหลงเพาะปลูกเดียวหรือ  

single origin ไดจนเปนท่ียอมรับ 

โดยพื้นที่ปลูกกาแฟของ

เกษตรกรสวนมากอยู ใน

ปาและมีตนไมหลากหลาย จึงทําใหมีกล่ินท่ีพิเศษ 

มีเทสโนต (taste note) โทนผลไมตระกูลสม 

ไดแก ซิตรัส เลมอน และนํ้าผ้ึง ซ่ึงกาแฟ Single 

Origin นี้ สามารถขายไดในราคาที่ดีกวากาแฟ

ทั่วไป เน� องจากผูผลิตรายอ� นยังไมสามารถ

ทําไดมากนัก  สําหรับการผลิตกาแฟของสมาชิกน้ัน

จะใชความรูจากไจกาสงเสริมการปลูก การเก็บ 

ซึ่งสหกรณจะรับซื้อกาแฟจากสมาชิกโดยใช

ราคารับซื้อแบบขั้นบันได เพ� อจูงใจใหสมาชิก

พัฒนาผลผลิตใหไดคุณภาพ โดยในป 2563 

ไดมีการรวบรวมกาแฟกะลา จํานวน 17 ตัน 

และป 64  จํานวน 22 ตัน สวนป 65 มีแผน

รวบรวมกาแฟกะลา จํานวน 35 ตัน และกาแฟ

เชอรรี่ 18 ตัน จากเกษตรกร 7 หมูบานที่สงให

สหกรณ สหกรณไดมีการทดสอบรสชาติทุกราย 

โดยสหกรณไดสงกาแฟของสมาชิกสหกรณเขา

ประกวดงานสุดยอดกาแฟไทย (Thai Coffee 

Excellence) ที่มีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรวม

จัดงาน โดยกาแฟของสมาชิกไดลําดับที่ 14  

คะแนนการชิม (cupping score) 82.40 นอกจากน้ี 

ยังไดสงกาแฟของสมาชิกเขาประกวดงาน 

National Coffee Competition by SCATH 

2021 ซ่ึงจัดโดยสมาคมกาแฟพิเศษแหงประเทศไทย 

ไดคะแนนมากกวา 80 คะแนน  ดังนั้น ตอไป

สหกรณจะเนนการพัฒนากาแฟพิเศษใหมากข้ึน  

นายอานนท พวงเสน คนรุนใหมซึ่งเปน

ลูกหลานสมาชิกสหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด

พัฒนา จํากัด ที่ ไดรับรางวัลประกาศนียบัตร

เหรียญทองแดง ในงานประกวดสุดยอดกาแฟ

ไทยป 2564 ประเภทคุณภาพกาแฟระดับดีมาก 

(very good) กาแฟอะราบิกา กระบวนการ

แปรรูปดวยวิธีเปยก (wet process) คะแนน

การชิม (cupping score) 83.03 รวมทั้งมี

แบรนดกาแฟ “DOI PANG BONG” เปนของ

ตนเองดวย กลาววา พอแมปลูกกาแฟ 40 ป 

ตนเองเพิ่งกลับมาอยูบานและเริ่มทําจริงจัง 4  ปี 

ทั้งนี้ อยากใหประชาชนไดลิ้มลองรสชาติและ

ทราบวากาแฟคุณภาพจากบานปางบงเปนอยางไร 

จึงไดเริ ่มทําแบรนด DOI PANG BONG 

ออกมาสูตลาด โดยใชความรูจากไจกาท่ีมาถายทอด 

จะเก็บกาแฟที่สุกเต็มที่ เพ� อใหไดคุณภาพที่ดี

ออกมาเปนกาแฟที่ดี ผลผลิตของตนจะได 2-3 

ตันตอป พื้นที่ 30 ไร รายไดตอปประมาณ   

2-3 แสนบาทตอป โดยสหกรณจะรับซื้อกะลา

จากเกษตรกร  การพัฒนาตอไปคือการรักษาพันธุ 

พัฒนาคุณภาพและมุงสูเวทีประกวด เพ� อให

ทราบวาตองพัฒนาอะไรเพ� อตอบโจทยผูบริโภค 

เช� อวาตลาดของกาแฟคุณภาพยังมี แตทํา

อยางไรจะใหผูบริโภครับทราบวามีกาแฟดี

ที่ไหนบาง

กลุมบริษัทกัลฟ ไดริเร่ิมโครงการแปลงนา

สาธิต โรงไฟฟาหนองแซง จ.สระบุรี และพัฒนา

ตอยอดสูการเปนศูนยการเรียนรูทางการ

เกษตรบนพื้นที่ 42 ไร เปนระยะเวลากวา 7 ป 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับ

คนในชุมชน หน�วยงานราชการ และผูที่สนใจ

ไดมาศึกษาดูงาน รวมถึงเปนพื้นที่สันทนาการ

ในทองถิ่น เพ� อสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย

และการทองเที่ยวเชิงเกษตรอีกดวย โดยกัลฟ

ยังคงมุงมั่นพัฒนาศูนยการเรียนรูทางการ

เกษตรและแปลงนาสาธิตอยางตอเน� อง และ

ตอยอดใหเปนโครงการตนแบบ เพ� อสรางวิถี

เกษตรกรรมอยางยั่งยืนรวมถึงขยายองคความ

รูสูเกษตรกรตอไป 

ในปนี้ กัลฟ ไดนําพันธุขาวทางเลือก

อยางพันธุ กข71 มาปลูกบนพ้ืนท่ีแปลงนาสาธิตฯ 

โดยพันธุขาวชนิดนี้มีลักษณะเดนมากมายดวย

กัน อาทิ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 95 วัน ให

ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี คุณภาพ

สีดีมาก ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 53.2 

สามารถผลิตเปนขาวสาร 100% ช้ัน 1 ได สามารถ

ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคไหม 

ทั้งนี้เพ� อเปนแนวทางเลือกใหกับเกษตรกรใน

กลับมามอบความสุขใหกับทุกๆ คนใน

ครอบครัว ในชวงเทศกาลคริสตมาส และสงทาย

ปเกา ตอนรับปใหม บานแอนดบียอนด และไท

วัสดุ ผูนําเขาตนสนสด หรือ ตนคริสตมาสจริง 

สายพันธุ Balsam Fir Plants สายพันธุที่หอม

ที่สุดในโลก สงตรงจากประเทศแคนาดา ซึ่ง

ปลูกในเมือง Lunenburg County รัฐ Nova 

Scotia คัดสรรรูปทรงลําตนเปนพุมสวยงาม

ท้ัง 4 ดาน ก่ิงกานแข็งแรงเหมาะกับการประดับ

ตกแตง สวยทุกมุมมอง พรอม

กลิ่นหอมที่ เปนเอกลักษณ  

แ ล ะ ที่ สํ า คั ญ ป ลู ก ด ว ย

กรรมวิธีธรรมชาติ ปองกัน

การเกิดอาการแพจากสาร

เคมีซึ่งปลอดภัยกับทุกคนใน

ครอบครัว เปนรายแรกและ

รายเดียวในเมืองไทยที่นําเขาฯ 

พรอมบริการสงฟรีถึงบาน 

ซึ่งนับเปนปที่ 5 ที่ ไดนําเขา

กัลฟ โชว โมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตร สงเสริมไอเดียปลูกขาวทางเลือกเพ� อสุขภาพ

พื้นที่และผูที่สนใจ ที่ตองการปลูกขาวอายุสั้น 

สําหรับปลูกในพื้นที่น้ ําทวมในฤดูนาป และ

พื้นที่ที่มีน้ําจํากัดในฤดูนาปรัง นอกจากนี้ขาว

พันธุน้ียังมีนํ้าตาลนอย เหมาะกับผูปวยโรคเบาหวาน 

ผูสูงอายุ หรือผูที่ตองการลดน้ําตาลไดอีกดวย 

ซึ่งผลผลิตที่ ไดจากแปลงนาสาธิตฯ จะนําไป

มอบใหกับชุมชนใกลเคียง และผูที่เขามาศึกษา

ดูงานที่โครงการแปลงนาสาธิตฯ

ที่ผานมา กลุมบริษัทกัลฟ ไดพัฒนา

ธุรกิจอยางยั่งยืนเพ� อสรางความสมดุลในสาม

มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ

สิ่งแวดลอม สะทอนถึงพันธกิจในการเติบโต

อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

และบริษัทฯ จะยังคงมุงมั่นพัฒนาโครงการ

ศูนยการเรียนรูทางการเกษตรและแปลงนา

สาธิต โรงไฟฟาหนองแซง อยางตอเน� องเพ� อ

สรางประโยชนใหกับชุมชน และสังคมทั้งใน

และนอกพื้นที่โรงไฟฟาตอไปในอนาคต

สามารถติดตามขอมูลขาวสารกิจกรรม

ตางๆ ของกัลฟ เพิ่มเติมไดทางเฟสบุคแฟนเพจ 

https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/

เซเลบ-อินฟลูเอนเซอร คนดัง พรอมฉลองเทศกาลแหงความสุขสงทายปกับตนคริสตมาสจริง สายพันธที่หอมที่สุดในโลก จากบานแอนดบียอนด และไทวัสดุ

มาอยางตอเน� อง ตอบรับกระแสความตองการ

ของลูกคา ท่ีรอคอยเทศกาลแหงความสุข เตรียมพรอม

ฉลองเทศกาลคริสตมาส และปใหม นอกจากนี้

ยังมีสินคาประดับตกแตงตนคริสตมาส ของฝาก 

ของขวัญ ของที่ระลึก มาใหเลือกสรรกันอยาง

จุใจนับพันรายการ พรอมโปรโมชั่นสุดพิเศษ

สงทายปเกา ตอนรับปใหม พรอมกันนี้ บาน

แอนดบียอนด และไทวัสดุ ยังเล็งเห็นความสําคัญ

ของผูดอยโอกาส อยางผูท่ีพิการทางสายตา โดยการ

ซื้อตนคริสตมาส 1 ตน จะเปน

การรวมสมทบทุน ตนละ 50 บาท 

มอบใหมูลนิธิชวยคนตาบอด

แหงประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ รวมไปถึงการมอบ

ตนคริสตมาสจริง ใหนองๆ 

ผูพิการทางสายตา เพ� อใหมีโอกาส

สัมผัสประสบการณพิเศษจาก

กล่ินหอม ของตนคริสตมาสจริง 

ซึ่งในปนี้มีเหลาเซเลบ

ครอบครัวคนดัง-อินฟลูเอนเซอร-บิวต้ีบล็อคเกอร 

ช� อดัง รวมฉลองสงทายป กับตนคริสตมาสสด

ตนจริง จากทางบานแอนดบียอนด และไทวัสดุ 

อาทิ พลอย พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, จินนี่ 

เอมษิกา โชติวิจิตร, หมิว กมลพร วงศรักมิตร, 

หญิงแอร ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, เจน เจนจินดา 

พีรพงศธร และ พอรช อภิวัฒน อภิวัฒนเสรี-อาม 

สัพพัญู ปนาทกูล 

โดยในปน้ีบานแอนดบียอนด และไทวัสดุ 

จัดใหลูกคาไดเลือก 2 ขนาด ไดแก ไซส L 

ความสูงต้ังแต 210 - 240 ซม. ราคา 5,780 บาท 

(ไมรวมฐาน) ราคา 6,380 (พรอมฐาน) และ 

ไซส XL ความสูงตั้งแต 240 - 270 ซม. ราคา 

6,380 บาท (ไมรวมฐาน) ราคา 7,380 (พรอมฐาน) 

สามารถสั่งซื้อ พรอมรับโปรโมชั่นพิเศษ!!! 

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ที่ไทวัสดุ และ บานแอนด

บียอนดทุกสาขา  รวมถึงชองทางออนไลน  

www.baanandbeyond.com /www.thaiwatsadu.

com /Line @thaiwatsadu / Line@ baanand-

beyondth  และ โทร.1308  

ความงามของโอกาส    ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผูอํานวยการ สถาบัน

เพ� อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) จัดกิจกรรม “11 ป ขอกําหนด

กรุงเทพ : ก้ําวตอไปทีไมโดดเดี่ยว” พรอมเปดแสดงนิทรรศการ

ศิลปะในหัวขอ “ความงามของโอกาส” บอกเลามุมมองการให โอกาส

ผูตองขังและผูพนโทษใหกลับมามีท่ียืนในสังคมอยางภาคภูมิใจไดอีกคร้ัง 

โดยเปดใหประชาชนผูสนใจเขาชมฟรี ระหวางน้ีถึง 26 ธันวาคม 2564 

ณ อุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ รวมกับ โคก จัดโปรโมชั่น

เอาใจคนรักหนังชวนเติมความอรอยสุดคุมรับชวงเทศกาลแหงความ

สุขสงทายปกับ “SF Coke Happiness Set” โดยภายในชุดประกอบ

ดวย Popcorn Bucket ขนาด 220 ออนซ จํานวน 1 ถัง และเคร� อง

ด� มขนาด 32 ออนซ จํานวน 1 แกว ในราคาเริ่มตนเพียง 320 บาท 

พิเศษ!! เม� อเพิ่มเงินเพียง 40 บาท รับเคร� องด� มขนาด 32 ออนซ เพิ่ม

อีก 1 แกวทันที ไดที่โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ตั้งแต

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เปนตนไป (หรือจนกวาสินคาจะหมด)

ลูกคา เอส เอฟ และโคก สามารถเติมความสุขสุดคุมกับ 

“SF Coke Happiness Set” พรอมใชบริการดวยความมั่นใจภายใต

มาตรการ “ดูแลดวยใจ” ไดท่ีโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดผานแอปพลิเคชัน SF Cinema, 

www.sfcinema.com พรอมทั้งสามารถติดตามขาวสารและสอบถาม

รายละเอียดไดผานโซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #SFcinema

เอส เอฟ และ โคก ชวนเติมความอรอยสุดคุมกับ “SF Coke Happiness Set” 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอุมาพร เขาใจการ  กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาภูเขียว (ชัยภูมิ) เลขที่บัญชี 

๔๓๖ ๐๗๘ ๑๑๖ ๒ ช� อบัญชี 

นางสาวอุมาพร เขาใจการ

- นางสาว

อุมาพร 

เขาใจการ

๑๒.๙๔ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาระยองเลขที่บัญชี ๕๒๓ 

๔๓๑ ๐๙๖ ๘ช� อบัญชี นาย

อภิวันท จันทร 

- นายอภิวันท 

จันทร

๖๙,๖๔๑.๕๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาเรือ (อยุธยา) เลขที่บัญชี 

๖๐๖ ๒๔๖ ๕๙๕ ๙ ช� อบัญชี 

นางสาวสุขุมาล สิงหปอม 

- นางสาว

สุขุมาล 

สิงหปอม

๒๕๒,๕๔๑.๗๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซียร รังสิตเลขที่บัญชี 

๓๖๔ ๒๖๖ ๒๘๘ ๔ ช� อบัญชี 

นางสาวสุขุมาล สิงหปอม 

- นางสาว

สุขุมาล 

สิงหปอม

๖๒๗.๙๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

แจงวัฒนะ เลขที่บัญชี 

๔๐๗ ๕๑๑ ๖๓๒ ๗ ช� อบัญชี 

นางสาวปารดา สิงหปอม 

- นางสาว

ปารดา 

สิงหปอม

๑๑๑,๙๙๔.๐๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขา G TOWER GRAND 

RAMA ๙ เลขที่บัญชี 

๔๑๕ ๐๒๒ ๙๔๙ ๓ ช� อบัญชี 

นางสาวชญานภัส ยอดมานะ 

- นางสาว

ชญานภัส 

ยอดมานะ

๔,๒๒๐.๒๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขา MEGA BANGNA เลขที่

บัญชี ๔๐๘ ๓๐๑ ๖๓๘ ๓ ช� อบัญชี 

นางสาวชญานภัส ยอดมานะ 

- นางสาว

ชญานภัส 

ยอดมานะ

๘,๗๗๓.๒๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาภูเขียว (ชัยภูมิ) เลขที่บัญชี 

๔๑๖ ๐๘๙ ๘๙๙ ๙ ช� อบัญชี 

นายสงกรานต วันโสภา 

- นายสงกรานต 

วันโสภา

๓๐๔,๖๑๘.๒๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

หางดง เลขที่บัญชี ๕๓๘ ๐๓๔ 

๐๗๒ ๕ ช� อบัญชี MR.HU JIAN 

- MR.HU JIAN ๘๕๑,๗๐๖.๕๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๙ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด 

พระราม ๙ เลขที่บัญชี 

๖๗๙ ๐๓๐ ๕๖๑ ๐ ช� อบัญชี 

นางสาวชญานภัส ยอดมานะ 

- นางสาว

ชญานภัส 

ยอดมานะ

๔๑,๐๑๙.๗๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ลาดหลุมแกว (แยกนพวงศ) 

เลขที่บัญชี ๑๓๙ ๑๑๒ ๐๒๙ ๙ 

ช� อบัญชี ดวงแข ลาทาทราย 

- นางสาว

ดวงแข 

ลาทาทราย

๑๙,๑๔๒.๕๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสิน สาขาตลาดไท เลขที่

บัญชี ๒๐๒ ๗๙๑ ๐๘๖ ๗๒ ช� อ

บัญชี นางสาวสุขุมาล สิงหปอม 

- นางสาว

สุขุมาล 

สิงหปอม

๒๖,๘๖๗.๙๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศรีราชา เลขที่บัญชี 

๖๕๓ ๒๐๔ ๕๕๓ ๑ ช� อบัญชี 

นายอภิวันท จันทร 

- นายอภิวันท 

จันทร

๙๔๑,๘๒๔.๒๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๕ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี 

๐๓๗ ๑๔๒ ๕๖๗ ๕ ช� อบัญชี 

นายเจริญ อนคํา 

- นายเจริญ 

อนคํา

๙๗,๘๐๕.๕๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๕ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาเรือ อยุธยา เลขที่บัญชี 

๐๓๕ ๘๒๗ ๒๕๒ ๕ ช� อบัญชี 

นางสาวปารดา สิงหปอม 

- นางสาว

ปารดา 

สิงหปอม

๘๔,๔๓๒.๕๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๕ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนสุเทพ เชียงใหม เลขที่บัญชี 

๐๔๖ ๑๓๙ ๓๔๓ ๘ ช� อบัญชี 

MR.JIAN HU 

- MR.JIAN HU ๓๘,๔๙๘.๔๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๕ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๘๖๕ ๗๒๔ ๙๕๕ ๖ 

ช� อบัญชี นางสาวชญานภัส 

ยอดมานะ 

- นางสาว

ชญานภัส 

ยอดมานะ

๑๐,๐๑๔.๔๔ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๗ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๓๘๗ ๐๖๔ ๓๒๔ ๘ 

ช� อบัญชี นางสาวปารดา 

สิงหปอม 

- นางสาว

ปารดา 

สิงหปอม

๓๒,๔๘๘.๙๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๘ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

เลขที่บัญชี ๗๑๑ ๑๒๐ ๖๔๙ ๗ 

ช� อบัญชี นางสาวชญานภัส 

ยอดมานะ 

- นางสาว

ชญานภัส 

ยอดมานะ

๖๖,๕๙๙.๕๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๑๙ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๑๓๕/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน ๑๙ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒,๙๖๒,๙๐๑.๖๓ บาท 

(สองลานเกาแสนหกหม� นสองพันเการอยหน่ึงบาทหกสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวอุมาพร เขาใจการ กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายเขมณัฎฐ เสรีนนทชัย) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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ณรงค สีตลายน กรรมการผูจัดการ 

เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปดเผยวา 

เกรท วอลล มอเตอร ดําเนินธุรกิจโดยคํานึง

ถึงลูกคาเปนหัวใจสําคัญอยูเสมอ ทามกลาง

สถานการณที่ยังมีการแพรระบาดของโรค

โควิด-19 นี้ เราเขาใจและตระหนักถึงความ

ยากลําบากหรือความไมสะดวกสบายที่ลูกคา

ของเราอาจจะไดรับ ดังนั้น เราจึงมีการปรับ

นโยบายและแผนการดําเนินงานของเราอยู

ตลอดเวลา เพ� อใหมั่นใจไดวาลูกคาของเรา

ทุกคนจะยังไดรับบริการและประสบการณที่

ดีจากเราอยูเสมอและในทุกสถานการณ โดย

กอนหนานี้เราไดมีการใหบริการแบบ Door-

to-Door Service รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน

การสงมอบรถยนตใหมที่บาน รวมไปถึงการ

ใหบริการทดสอบรถยนตที่บาน เพ� อใหผูที ่

สนใจหรือผูที ่จองรถยนต All New HAVAL 

H6 Hybrid SUV ไดมีโอกาสขับและทดสอบ

สมรรถนะของรถไดอยางเต็มที่กอนการ

ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงท่ีผานมาเราไดรับการตอบรับที่

เกรท วอลล มอเตอร พรอมสง GWM Mobile Service บริการเช็กระยะนอกสถานที่

ดีจากลูกคา และในวันนี้เรายินดีที่จะสงมอบ

อีกหนึ่งบริการอยาง GWM Mobile Service 

ซึ่งเปนบริการเช็กระยะตามตารางบํารุง

รักษานอกสถานท่ี โดยเราไดเตรียมรถ Mobile 

Service ที่เพียบพรอมไปดวยอุปกรณและ

เทคโนโลยีล้ําสมัยสําหรับการตรวจเช็กระยะ 

พรอมทีมชางผูชํานาญการ เพ� อใหความชวย

เหลือและพรอมอํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคาอยางเต็มที่ รวมถึงไดรับประสบการณ

อันยอดเยี่ยมเชนเดียวกับการรับบริการที่

ศูนยบริการ หรือที่ GWM Partner Store 

สําหรับรถ GWM Mobile Service นั้น เกรท 

วอลล มอเตอร ไดนํารถยนต All New 

HAVAL H6 Hybrid SUV สีขาว มาติดตั้ง

เทคโนโลยีและอุปกรณสําหรับการตรวจเช็ก

ระยะอยางครบครัน ซึ่งแตละคันจะมีชาง

ผูชํานาญการจาก เกรท วอลล มอเตอร 

จํานวน 2 คน คอยใหบริการ โดยลูกคา

สามารถนัดหมายลวงหนาอยางนอย 2 วัน

ทําการ ผาน GWM Application หรือ GWM 

Call Center : 02-668-8888 หรือติดตอผาน 

GWM Partner Store ไดทุกสาขา 

ศราวุฒิ บรรยงคกุล ผูอํานวยการ

ฝายบริการหลังการขาย เกรท วอลล มอเตอร 

(ประเทศไทย) เปดเผยวา บริการ GWM 

Mobile Service เปนบริการที่จะชวยอํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคา แมจะอยูหางไกล

จากศูนยบริการ หรือ GWM Partner Store 

โดยจะใหบริการครอบคลุมเริ่มจากพื้นที่ใน

เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พื้นที่จังหวัดที่มี 

GWM Partner Store และจะขยายบริการ

ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศไทย

อยางตอเน� อง และแมจะเปนการบริการ

นอกสถานที่ แตทีมเจาหนาที่จะยังคงรักษา

มาตรฐานการทํางานและการใหบริการตาม

มาตรฐานของ เกรท วอลล มอเตอร อยูเสมอ 

เพ� อใหลูกคามั่นใจไดวา ไมวาจะอยูที่ใด ก็ยัง

สามารถรับบริการหลังการขายของ  เกรท 

วอลล มอเตอร ไดอยางสะดวกสบาย มั่นใจ 

และไรกังวล สําหรับบริการ GWM Mobile 

Service  จะเปนบริการหลังการขายที่มีคา

ใชจายเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับลูกคาแพ็กเกจ 

ULTRA DEAL และ PREMIERE DEAL จะ

ไดรับสิทธิในการใชบริการดังกลาวอยางเต็ม

รูปแบบโดยไมเสียคาใชจาย ภายในระยะ 10 

กิโลเมตรแรก จํานวน 2 ครั้ง ภายในระยะ

เวลา 5 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร (เม� อถึง

กําหนดอยางใดอยางหนึ่งกอน) 

นิสสัน อัลเมรา ครบรอบการผลิต

และจําหน�ายท่ีมีมานานกวา 10 ป ในประเทศไทย 

โดยเปนรถยนตนั่งที่ขายดีที่สุดของนิสสัน 

ประเทศไทย ดวยยอดขายสะสมมากกวา 

230,000 คัน ซึ่งหากนําจํานวนรถอัลเมรา 

ของลูกคาชาวไทยทั้งหมดมาเรียงตอกันจะ

เทียบเทากับระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเปนจุดใตสุด

ของประเทศไทย นอกจากนี้ อัลเมรา ยังเปน

สัญลักษณของความสําเร็จดานการผลิตของ

นิสสัน ประเทศไทย โดยสงออกไปสู 13 ประเทศ

รวมทั้งประเทศญี่ปุน ตลอดระยะเวลา 10 ป

ที่ผานมา อัลเมรา ไมเคยหยุดพัฒนาเพ� อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา และ ไลฟ

สไตลที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งรวมถึง

ความปลอดภัยขั้นสูงที่ดีที่สุดในรถระดับ

เดียวกัน และเทคโนโลยีนิสสัน อินเทลลิเจนท 

โมบิลิตี เพ� อครองใจครอบครัวคนรุนใหมและ

กลุมมิลเลนเนียล

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน 

ประเทศไทย เปดเผยวา นิสสัน 

ขอขอบคุณลูกคาชาวไทย

มากกวา 230,000 ราย 

ท่ีใหการสนับสนุนนิสสัน 

อัลเมรา มาโดยตลอด

ระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา 

เราภูมิ ใจที่ รถซีดาน

อัจฉริยะสําหรับการใชงาน

ในเมืองที่สมบูรณแบบคันนี้มี

บทบาทในการใชงานในทุก ๆ วัน ของลูกคา 

และครอบครัว และมีสวนในทุกเหตุการณ

สําคัญมากมายตลอดการเดินทางของชีวิต 

ไมวาจะเปนการเฉลิมฉลอง การทํางาน และ

อ� นๆ อีกมากมาย น่ีถือเปนเคร� องพิสูจนความสําเร็จ 

ของรถยนตที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลของ  

นิสสัน ในประเทศไทยอีกดวย ที่ครองใจ

สมพร จันกรีนภาวงศ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ พรอมดวยนางสาววิชุดา เลิศกิจอนันตกุล

ผูจัดการทั่วไปฝายการตลาด บริษัท สยามยี

เอสเซลส จํากัด ผูนําดานธุรกิจแบตเตอรี่

รถยนตในไทยมากวา 50 ป เปดตัวยีเอส

แบตเตอรี่รุนใหมลาสุด “MF-Maintenance 

Free รุน LN4-DIN90 EFB” ที่คุมคาเกินพิกัด 

ล้ําหนายิ่งกวาดวยเทคโนโลยี Enhanced 

Flooded Battery หรือแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต

เหลวขั้นสูง นวัตกรรมใหมจากประเทศญี่ปุน 

เพิ่มประสิทธิภาพกําลังไฟใหแรงยิ่งกวา 

สตารทความแรง ขับสนุก มั่นใจไปไดสุดทุก

เสนทาง ทนทานตอทุกสภาพอากาศ ดูแล

งายไมยุงยาก พรอมใชงานไดทันที ไมตอง

คอยเติมน้ํากลั่น ตอบโจทยรถยนตระบบ 

Idling Stop System (ISS) นับเปนการยก

ระดับแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถยนตแบรนด

ญี่ปุนและแบรนดยุโรป เชน Toyota Revo 

2.8 (Diesel), All New Fortuner, Mercedes 

ยีเอส เปดตัวแบตเตอรี่รุนใหม 

Benz, BMW, Audi ใหการขับขี่ที ่สมบูรณ

แบบอีกขั้นจากยีเอสแบตเตอรี่สูผูบริโภค

ชาวไทย

ลูกคาดวยการออกแบบที่ทันสมัย ภายในหอง

โดยสารกวางขวางสะดวกสบาย เคร� องยนต

ที่มีสมรรถนะทรงพลัง และประสิทธิภาพ

การประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเนนย้ํา

ถึงคุณภาพระดับโลกของการดําเนินการดาน

การผลิตและทักษะดานการผลิตของพนัก

งานนิสสัน ในประเทศไทยอีกดวย

ตลอด 10 ปที่ผานมา นิสสัน อัลเมรา 

ในประเทศไทย มีชวงเวลาที่น�าจดจํามากมาย 

และนี่คือไฮไลทสําคัญ ป พ.ศ. 2554 นิสสัน 

เปดตัว นิสสัน อัลเมรา เจนเนอเรชั่นแรกใน

ฐานะรถยนตอีโคคารแบบซีดานคันแรกของ

ประเทศไทย ที่โดดเดนเร� องความกวางขวาง

ของพื้นที่ใชสอยภายใน นิสสัน ประเทศไทย 

ยังเปนผูผลิตรถยนตรายแรกที่เปดตัวรถยนต

ที่อยูภายใต โครงการอีโคคารของรัฐบาลไทย

อีกดวย ป พ.ศ. 2557 อัลเมรา ไดรับการ

ออกแบบเสริมรูปลักษณภายนอกใหหรูหรา

นิสสัน อัลเมรา ครบรอบ 10 ป ดวยยอดขายสะสมกวา 230,000 คัน
มากย่ิงข้ึน และมียอดจําหน�ายรถยนตอีโคคาร

สูงสุดในประเทศไทย ทั้งนิสสัน มารช และ

นิสสัน อัลเมรา รวมกวา 200,000 คัน

ทั่วประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 นิสสัน อัลเมรา

สปอรตเทค อิดิชั่น เปดตัวดวยดีไซนภายนอก

ที่มีสไตล เสริมลุคความสปอรต ออกแบบ

และพัฒนาโดย ออเทค เจแปน และเปน

หนึ่งในรุนพิเศษที่ ไดรับความนิยมมากที่สุด

ตลอดกาลในประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 

อัลเมรา กลับมาพรอมกับแพ็คเกจชุดแตง

จาก นิสโม ใหม สําหรับรุนท็อป เปนครั้งแรก

ในประเทศไทยที่รถยนตรุนนี้ ไดรับการดูแล 

จากทีมวิศวกรของวงการมอเตอรสปอรตเชน

เดียวกันกับที่ออกแบบและสรางซูเปอรคาร 

อยาง นิสสัน จีที-อาร สิงหาคม พ.ศ. 2559 

นิสสัน ฉลองยอดการผลิตสะสมรถยนต

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน 

เปดเผยวา นิสสัน 

ขอขอบคุณลูกคาชาวไทย

มากกวา 230,000 ราย 

ท่ีใหการสนับสนุนนิสสัน

อัลเมรา มาโดยตลอด

ระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา

เราภูมิ ใจที่ รถซีดาน

อัจฉริยะสําหรับการใชงาน

อีโค คาร ในประเทศไทยท่ีมากกวา 500,000 คัน 

จากรถยนต 2 รุนยอดนิยม ไดแก อัลเมรา 

และมารช ป พ.ศ. 2560 อัลเมรา นําเสนอ

การเช� อมตอผานสมารทโฟนขั้นสูงสําหรับอี

โค คาร และระบบจดจําและสั่งการดวยเสียง 

ซึ่งสามารถควบคุมผานหนาจอระบบสัมผัส 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยเปน

ประเทศแรกในเอเชียและโอเชียเนียที่เปดตัว 

นิสสัน อัลเมรา โฉมใหม ที่ไดรับการออกแบบ

รูปโฉมภายนอกและภายในใหมทั้งหมด และ

เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ในฐานะ

รถยนตแบบซีดานอัจฉริยะเหมาะแกการใช

งานในเมืองที่สมบูรณแบบ นับเปนรถยนต

อีโค คาร ซีดานคันแรกท่ีใชเคร� องยนตเทอร โบ 

1.0 ลิตรในประเทศไทย ป พ.ศ. 2564 นิสสัน 

อัลเมรา สปอรตเทค ใหม เปดตัวดวยดีไซน

EA ผลักดันการใชรถยนต ไฟฟา     บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA 

ผูใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา EA Anywhere รวมสรางประสบการณ กับ มินิ ประเทศไทย 

นําส� อมวลชนสัมผัสประสบการณขับขี่รถยนตพลังงานไฟฟาเพ� อใชงานจริงบนถนน เสนทาง

กรุงเทพฯ - เขาใหญ ไปกับ มินิ คูเปอร เอสอี รถยนตขับเคล� อนดวยพลังงานไฟฟา 100% 

รุนแรกจากมินิ พรอมทั้งทดสอบการอัดประจุไฟฟาแบบ DC Fast Charge ซึ่งมีจุดใหบริการ

ตลอดเสนทางและเรียนรูวิธีการใชงานแอปพลิเคชั่น MINI Connected ที่จะชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับผูขับขี่รถยนตไฟฟา ในการคนหาสถานีอัดประจุไฟฟาของ EA Anywhere การ

ตรวจสอบอัตราคาบริการ การเติมเงินและชําระเงิน โดยสามารถเลือกอัดประจุไฟฟาแบบ DC 

Fast Charge ไดที่ หางสรรพสินคาโรบินสัน สระบุรี, เขาใหญพาโนรามาฟารม และโรงแรม 

เดอะ เภรี เขาใหญ นอกจากนี้ ยังสามารถใชบริการสถานีชารจ EA Anywhere ทั้งระบบ 

Super Fast Charge (DC) และ Normal Charge (AC) ไดทุก ๆ แหงตลอดการเดินทางที่มีอยู

กวา 1,000 สถานีทั่วประเทศ

สปอรตระดับพรีเมียม ซึ่งถือเปน เวอรชั่น

ลาสุดของรถยนตแบบซีดานสําหรับการใช

งานในเมืองที่มอบความปลอดภัย ความ

สะดวกสบาย สมรรถนะการขับขี่ และความ

คุมคา ดวยคุณภาพรถยนตญี่ปุนที่ ไววางใจ

ได ในทุกการใชงาน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

อัลเมรา ฉลองครบรอบ 10 ปในประเทศไทย

ดวยยอดขายสะสมมากกวา 230,000 คัน 

อัลเมรา ถูกผลิตและสงออกไปยัง 13 ประเทศ 

รวมถึงช� อรุน เวอรซา โนต ในญี่ปุ น ซึ่ง

สะทอนถึงคุณภาพการผลิตในประเทศที่

ขับเคล� อนโดยลูกคาทั่วโลก


